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‘บิ๊กตู’ชวน‘ไบเดน’เยือนไทย

กรุงเทพฯ • “บิ๊กปอม” เรียก “กวนธรรม

นัส-วิรัช” ถกปม “จักรทิพย” หลายเสียงยัน

ปดบีบจนถอนตัว ออกตัวไมหนุน “อัศวิน” 

ยุสงชิงผูวาฯ กทม.ในนาม พปชร. แตดีกรี

ตองสู “ชัชชาติ” ได โยน 3 ช� อ “พีระพันธุ-

ผูวาฯ หมูปา-ดร.เอ” ผูนํา พปชร.ยันไมคิด

สงคนชิงผูวาฯ กทม. อางติดขอ กม. “ธรรม

นัส” โตขัดแยง “บิ๊กแปะ” รักกันมากเหมือน

คอหอยลูกกระเดือก ขอส� อกาวขามปญหา

กับ “บิ๊กตู” ยัน พปชร.ไมแตก แตประชุม

พรรคไรเงาสามมิตร “เฉลิม” อวยพรเพ� อ

ไทยชนะแลนดสไลด พรอมตั้ง กก.กลั่น

กรองกอนชงถามกระทู ขู รมต.ไมตอบเจอ

รองศาล รธน.เอาผิดแน�

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 2 พฤศจิกายน  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐ 

มนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณถึงกรณีที่มีขาววา 

พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. 

ประกาศถอนตัวจากการเปนวาที่ผูสมัครผู

วาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

จากนี้พรรค พปชร.จะสงใครอีกหรือไม วา 

“ยังๆ” เม� อถามวาไดพูดคุยกับ พล.ต.อ.จักร

ทิพยบางหรือยัง พล.อ.ประวิตรกลาววา 

“ยังๆ ไมไดคุย”

เม� อถามวา ความสัมพันธกับ พล.ต.อ. 

จักรทิพยยังคงเดิมใชหรือไม พล.อ.ประวิตร

กลาววา ก็เหมือนเดิม เพราะรูจักกันมานาน

แลว และตนก็คงไมโทร.ถาม 

กรุงเทพฯ • “บิ๊กปอม” ตอกฝาโลงยัน

พลังประชารัฐไมเอาดวยแกไขมาตรา 112 

แน� “พีระพันธุ” กางตํารากฎหมายอบรม 

อัด “ชัยเกษม” บอก ม.112 และ ม.116 มี

ปญหาทําไมตอนเรียนหรือเปนอัยการไมเคย

เอยอาง ลั่นจะปกปอง 2 มาตรานี้ “รปช.-

พรรคเล็ก” ประสานเสียงไมเอาดวย เพ� อ

ไทยเสียงออยรอผลประชุม 3 พ.ย.

เม� อวันอังคาร ยังคงมีความตอเน� อง 

จากกรณีพรรคเพ� อไทย (พท.) และพรรคกาว

ไกล (ก.ก.) เตรียมเสนอรางแกไขประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116    

โดย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กลาวในเร� องน้ีวา พรรค พปชร.                                                              

มีจุดยืนชัดเจนเร� องสถาบันพระมหากษัตริย 

คือตองดําเนินการเปนไปตามที่พรรคได                                                        

ใหไวเกี่ยวกับเร� องสถาบันพระมหากษัตริย  

ตองอยูตอไป เพราะสถาบันพระมหากษัตริย

ไดสรางประเทศชาติ พรรค พปชร.ไมเอา

ดวยแน�นอน แตเราจะรับฟงขอคิดเห็นจาก

ประชาชนทั่วไป เราจะชวยเหลือประชาชน

ใหอยูดีกินดี ใหอยูรวมกันอยางสันติ 

เม� อถามวาเปนหวงหรือไม ที่หลาย

พรรคการเมืองมาเลนประเด็นน้ีกันมากขึ้น 

พล.อ.ประวิตรกลาววา “ผมไมทราบ คุณลอง                                                              

ไปถามเขาดู” เม� อถามวามีความเปนหวง                                                  

หรือไมหากอภิปรายในสภาในเร� องนี้ พล.อ. 

ประวิตรกลาววา ไมหวง ฝายรัฐบาลจะตอง

ดําเนินการและทุกพรรคตองรวมกัน

น.ส.พัชรินทร ซําศิริพงษ ส.ส.กทม. 

ในฐานะโฆษกพรรค พปชร. แถลงผลการ

ประชุม ส.ส.ที่มี พล.อ.ประวิตรเปนประธาน 

วาที่ประชุมไดเนนย้ําจุดยืนของพรรค วา 

พปชร.ยังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ัน

การทํางานของพรรคเราพรอมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน แตทั้งนี้ 

ทําไมคนไทย

ตองสนใจ COP26?

ธปท.ชี้โควิด

ทุบกําลังซื้อออนแอ

สั่งฟอง ‘อดีตผกก.โจ’

พวก 4 ขอหา

ไทยโพสต • กบน.เคาะชง ครม.กู 2 หม� น

ลานอุมดีเซลไมเกิน 30 บาทตอลิตร  เสริม

สภาพคลองกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ปดขาว

สงเงินเขารัฐกวา 2 หม� นลานบาท ยันใช

เงินตามขอกฎหมาย สหพันธขนสงฯ รอง 

นายกฯ ตรึงราคา 25 บาท ขูยกระดับชุมนุม 

16 พ.ย.นี้ 

เม� อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายสมภพ  

พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน  

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เชิญ “โจ ไบเดน”  

ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนไทย รวมประชุม

เอเปกปหนา ยืนยันหารือเวที COP26 ได

ประโยชนคุมคา ผูนําชาติตางๆ พรอมจับ 

มือกับไทยทุกมิติ ดาน “บอริส จอหนสัน” 

นายกฯ อังกฤษ ช� นชมมุงลดปลอยกาซเรือน

กระจกเปนศูนย  

เม� อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 1                                              

พ.ย.2564 ที่เมืองกลาสโกว สหราชอาณา                                                       

จักร (ตรงกับเวลา 04.00 น. วันที่ 2 พ.ย. 

ของประเทศไทย) ผูส� อขาวรายงานวา  ระหวาง                                                        

งานเล้ียงรับรองผูนําท่ีเขารวมการประชุมระดับ                                                       

ผูนําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ                                                                      

ภูมิอากาศ หรือสมัยที่ 26 (COP26) พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปลื้มเสียงตอบรับเปด

ประเทศ เช� อชวยทํา ศก.ฟนตัว “เลขาฯ 

สมช.” ถกภาคเอกชนแจงแผนเปด ปท. ลั่น                                                  

ด� มแอลกอฮอลแค 3 ทุม ตองทําไดจริง ไมมี

อะลุมอลวย ขอ ปชช.รวมมือ 15 วันประ 

เมินผลคลายล็อกเพ่ิม “ปธ.หอการคาฯ” ตั้ง

เปาปหนานักทองเที่ยว 10 ลานคน ศบค.

เผยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 7,574 ราย เสียชีวิต  

78 ราย  ปตตานีน�าหวงปวย  631  ราย 

“อนุทิน” ชง ครม. ซื้อยาโมลนูพิราเวียร 2 

ลานเม็ด

เม� อวันที่ 2 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ซึ่ง

อยูระหวางปฏิบัติภารกิจรวมประชุมรัฐภาคี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่

สกอตแลนด กลาวถึงกรณีผูนําตางประเทศ

ช� นชมการเปดประเทศของไทยวา ฝากไป

ถึงคนไทยและขอบคุณชาวตางประเทศดวย 

ไดขาววาเขามาเยอะพอสมควร หลายสิบ 

เที่ยวบิน ตองขอบคุณ  ซึ่งเขาก็ยินดีกับการ

ตอนรับ และตนไดไลเช็กไปวาการอํานวย

ความสะดวกเปนอยางไร ก็รวดเร็วขึ้น ซึ่ง

กระทรวงคมนาคมไดรายงานความรวดเร็ว

ในการดําเนินขั้นตอนตางๆ อยางเวลาที่กะ

ไว 30 นาที เกินไป 15 วินาที ตนเช็กอยาง

นี้เลย ก็คิดวาจะตองดีขึ้น 

“สิ่งสําคัญที่สุดคนไทยทุกคนตองเปน

เจาบานที่ดี รับแขกใหดี 
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อิสรภาพแหงความคิด
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2 ในประเทศ

สุทิน คลังแสง

ประธานวิปฝายคาน

“เร� องที่มีการเสนอแกไข ม.112 กัน ตองใชการ

อธิบายที่สูงกวาทุกเร� อง ตองใชเวลาในการอธิบายใหทุกคน

ไดรูถึงเจตนาที่แทจริง เช� อวาหากอธิบายมากๆ จนทุกคน

เขาใจ ทุกอยางก็เปนไปได แตหากอธิบายนอย ส� อสารนอย

อาจจะเปนอุปสรรคหนึ่ง.”

กแปะ-พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีตผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) สงสัญญาณวาจะลงสมัครรับ

เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแตยังไมทัน

เกษียณอายุราชการดวยซ้ํา 

ขณะเดียวกัน บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐประกาศชัดเจนวา ครั้ง

นี้จะไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ในนามพรรค แตสงซิกให 

ส.ส.และสมาชิกทุกคนสนับสนุน บิ๊กแปะ เต็มที่ 

บิ๊กแปะ เอง แมลงสมัครแบบไมมีโลโกพรรคพลังประชารัฐ 

แตแสดงใหเห็นวา เขาเปนคนของใคร โดยเฉพาะการใชอาคารปาน

ศรี ที่ทําการพรรคพลังประชารัฐ ริมถนนรัชดาภิเษก เปนที่สํานักงาน

ของตัวเอง  

ขณะที่ขุนพลใหญที่ บิ๊กปอม สงไปชวย บิ๊กแปะ ทําพื้นที่คือ ผู

กองนัส-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ โดยมี เสธ.หิ-หิมาลัย ผิวพรรณ นายทหารคนดังชวย

อยูเบื้องหนา 

สวนการทําพื้นที่ กทม.ของ บิ๊กแปะ ในชวงที่ผานมา มี 

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และผูสมัครสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

คอยหอมลอม หรือเคียงขาง 

แตผานไปปกวา กลับมีกระแสขาววา บิ๊กแปะ ประกาศตอหนา

ผูสมัคร ส.ก. ซึ่งเปนทีมของตัวเองวา ไดถอนตัวจากการลงแขงขันชิง

เกาอี้เบอร 1 เสาชิงชาแลว 

มีการระบุวา บิ๊กแปะ ไมตองการปะทะกับรุนพี่อยาง บิ๊กวิน-

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่กอนหนา

นี้แสดงความจํานงวา ตองการลงแขงขันครั้งหนา ตอใหพรรคพลัง

ประชารัฐไมสนับสนุนเขา แตสนับสนุน บิ๊กแปะ ก็ตาม  

บิ๊กวิน เองก็มีทีม ส.ก.ของตัวเองเตรียมไวเชนเดียวกัน

ทั้ง 50 เขต หนําซ้ํายังหมั่นทําพื้นที่กันอยางตอเน� องตั้งแตชวงโควิด-

19 อาละวาดหนักๆ ใน กทม. ไมวาจะเปนเร� องการจัดการสถานที่

รักษาและวัคซีน 

ถึงขั้นครั้งหนึ่ง บิ๊กวิน เคยออกมาเปดเผยวา บิ๊กแปะ ตอสาย

โทรศัพทหาถึงความชัดเจนเร� องนี้วา “ลูกพี่เอาไง ลงชิงผูวาฯ กทม.

ตอหรือเปลา” 

แตอยางไรก็ดี แมชวงนั้นจะชัดเจนวา บิ๊กวิน ตองการลง

ปองกันเกาอี้ผูวาฯ เมืองหลวง แต บิ๊กแปะ ก็กมหนากมตาทําพื้นที่ตอ 

ในฐานะที่มีพรรคพลังประชารัฐ ที่ได ส.ส.กทม.มากที่สุดในการเลือก

ตั้งมาเปนซัพพอรตเตอร 

ฉะนั้นการอางวา บิ๊กแปะ ไมอยากชนกับรุนพี่ จึงน�าเปนเพียง

เสี้ยวเดียว แตคงไมใชทั้งหมด มิเชนนั้นคงประกาศถอยไปนานแลว  

กระท่ังในชวงไมก่ีสัปดาหกอนหนาน้ี มีสัญญาณแปลกๆ เกิด

ข้ึนเก่ียวกับความไมแน�นอนของผูสมัครผูวาฯ กทม.เกิดข้ึน หลัง ผูกอง

นัส เรียกประชุม ส.ส.กทม. พรอมกับพูดในลักษณะวา พรรคพลังประชา

รัฐไมไดสนับสนุน บ๊ิกแปะ แลว แตจะหันไปสนับสนุน บ๊ิกวิน แทน 

ประเด็นดังกลาวสรางความสับสนใหกับ ส.ส.กทม.อยางมาก 

จนมี ส.ส. 2-3 คน ตัดสินใจเขาไปในมูลนิธิปารอยตอฯ เพ� อสอบถาม

จากปาก บิ๊กปอม วาจริงหรือไม 

คําตอบในวันนั้นของ บิ๊กปอม คือ “ก็แปะไง ไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลง”          

นั่นทําใหหลายคนเริ่มเสาะหาวา เกิดอะไรขึ้นระหวาง บิ๊ก

แปะ กับ ผูกองนัส ที่แตเดิมวางแพลนเอาไววาจะเปนผูอํานวยการ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม. ถึงขนาดให มาดามแหมม-นฤมล ภิญโญสิน 

วัฒน เหรัญญิกพรรค ไปรางยุทธศาสตรเอาไวเลย 

บางสายใหขอมูลวา ผูกองนัส รองขออะไรบางอยางจาก บิ๊ก

แปะ แตเปนสิ่งที่ฝายหลังไมสามารถใหได ทําใหฝายแรกพลิกลํากลับ

ไปสนับสนุน บิ๊กวิน 

สิ่งที่ บิ๊กแปะ ใหไมได ถูกเดากันตางๆ นานา ไมเวนแมแตขาว

ลือเร� องปริมาณกระสุนดินดําที่ตองใชในสนาม ที่วากันวา คนฟงถึง

กับสะอึก 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งขอสังเกตกันไปถึงเร� องที่วา มีผูใหญขอมา

ให บิ๊กแปะ ถอย ผูใหญคนนั้นคือใคร ใช บิ๊กปอม หรือไม 

เพราะหากถอดรหัสจากคําพูดของ ร.อ.ธรรมนัส ที่ในวันรุง

ขึ้นระบุวา ทุกอยางอยูที่ บิ๊กปอม เปนคนตัดสินใจ ในขณะที่ ผูกอง

นัส ปฏิเสธเสียงแข็งวาไมไดเกี่ยวของกับการถอนตัวครั้งนี้ พรอมโชว

ความสัมพันธระหวางตัวเองกับ บิ๊กแปะ 

“ผมกับพี่แปะเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือก ผมคบกันมาตั้ง

แตเด็กๆ”  

แตพอถูกถามวา จะทาบทามใหกลับมาหรือไม คําตอบของ ผู

กองนัส คือ เคารพในเหตุผลของ บิ๊กแปะ 

แตแน�นอนวา ลําพังเร� องที่มีการขอ บิ๊กแปะ หรือการเลี่ยง

ให บิ๊กวิน คงไมใชเหตุผลใหญ แตมันน�าจะมีอะไรลึกซึ้งมากกวานี้ใน

การถอย 

อยางไรก็ตาม แม บิ๊กแปะ จะเปลี่ยนใจไมลงสนามผูวาฯ กทม. 

แตบทบาทคงไมจบเพียงเทานี้ โดยเฉพาะการเมืองสนามใหญ ใน

ฐานะคนที่มากคอนเนกชั่น และพัวพันกับการมีช� อเปนรัฐมนตรีมา

แลวตั้งหลายหน 

บิ๊กแปะ ไมไดแคคุนเคยกับ บิ๊กปอม แตยังเขาหา บิ๊กตู-

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมได  

ผูกองนัส อาจบอกวา รักกับ บิ๊กแปะ มาก แตเช� อวาคง

ไมเทากับที่ บิ๊กแปะ สนิทกับ บิ๊ก ด. อดีตนายทหารคนดังที่มีขาว

พยายามเขามากระชับอํานาจพรรคพลังประชารัฐอีกดวย 

บทบาทของอดีต ผบ.ตร. รายนี้น�าสนใจ เพราะหากหันมา

การเมืองสนามใหญ คงไมไดมาแคตัวประกอบแน�. 

ะครทีวีเร� อง “มัสยา” ยุคโทรทัศนชอง 4 บางขุน

พรหม ทําให “วังยะหริ่ง” เปนที่รูจักของคนไทย

ทั่วไป

กอนหนานั้นราวป 2497 มีชายหนุมหนาตาดีเขามา

เดินดูวัง เขาเห็นเด็กหญิงอายุ 7 ขวบคนหนึ่งกําลังปนปายตน

มะเฟองที่ปลูกอยูหนาวังดานซาย เขาเรียกเด็กหญิงคนนั้น

“ลงมาไดแลวหนู”

เด็กหญิงปนลงจากตนมะเฟองตามคําขอรอง

“อยากเจอคุณพอ” ชายหนุมพูดกับเด็ก

“คุณพอเพิ่งเขานอนเม� อสักครูนี้คะ”  เด็กหญิงตอบ

“จะขอเดินดูรอบวัง (บาน) ไดไหม” ชายหนุมถาม

“ไดคะ” แลวเด็กหญิงผูนั้นจึงพาชายหนุมเดินรอบวัง

อีกราว 10 ปตอมา ขณะที่เด็กหญิงคนนั้นโตเปนสาวแรก

รุน กําลังเรียนอยูวิทยาลัยครูสวนดุสิต ไดดูละครทีวีชอง 4 บาง

ขุนพรหมเร� อง “มัสยา” ที่มี กนกวรรณ ดานอุดม แสดงบทเด็ก

หญิงจอมแกน เปนดารานํา เร� องราวของเด็กปนตนมะเฟอง 

ถูกนํามาเรียบเรียงเปนนิยายเร� อง “มัสยา” แลวตอมาเปนละคร

ทีวีอันลือลั่น

ชายหนุมคนนั้นคือ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ เกิดที่ 

อ.สายบุรี จ.ปตตานี เจาของนามปากกา “พนมเทียน” เจาของ

นวนิยายขนาดยาวช� อ “เพชรพระอุมา” ที่ตอมาไดรับยกยอง

เปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป

สวนคุณหญิงวุจจิรา เดนอุดม นามเดิม วุจจิรา พิพิธภักดี 

คือนางเอกตัวจริง ซึ่งปนมะเฟองตนนั้น ตอมาไดสมรสกับ พล

เอกณรงค เดนอุดม อดีตแมทัพกองทัพภาค 4 ซึ่งเปนเพ� อน

รุนเดียวกันกับ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ประธานองคมนตรีใน

ปจจุบัน

คุณหญิงวุจจิราเลาวา

“นึกถึงภาพนักเขียนนามพนมเทียนเดินทางมาที่วังแหงนี้ 

เรายังเปนเด็กหญิงตัวเล็กๆ ลงมาจากตนมะเฟอง แลวเดินตาม

ชายหนุม สํารวจทุกมุมของวังอยางสนใจ กอนจะนําทุกอยางไป

ถายทอด พรอมกับสรางตัวละครเด็กผูหญิงคนหนึ่งที่เกิดในบาน

หลังนี้กอนจะไดพบรักกับนายทหารหนุมจากพระนคร”

ละครทีวีเร� อง “มัสยา” เริ่มตนจากเด็กหญิงคนนั้น ณ วัง

ยะหริ่ง ในพื้นที่ สนามหญา อาคาร หองหับและบรรยากาศลอม

รอบวังเปนฉากดําเนินเร� อง

คุณหญิงวุจจิรา เดนอุดม ซึ่งเปนเจาของและผูดูแลวังยะหริ่ง 

ในปจจุบันเปดเผยกับผูเขียนวา

“รูสึกแปลกใจวา พนมเทียนมีจินตนาการวาดภาพใหเด็ก

หญิงคนหนึ่งเปนตัวละครเดินเร� อง แลวตอมาไดพบรักกับนายทหาร

หนุมจากพระนคร เร� องราวในเวลาตอมา มาตรงกับชีวิตจริงของพี่

ไดอยางไร”

คุณหญิงเลาดวยสีหนาเปอนยิ้ม

คุณหญิงวุจจิรา เดนอุดม นางเอกตัวจริงจากละครทีวีเร� อง

มัสยา มีช� อเปนภาษามลายูวา “ตวนกูซามีดะห” เปนบุตร 1 ใน 6 

คนของพระพิพิธภักดี ซึ่งเปนตนตระกูลพิพิธภักดี และเปนผูสราง

วังยะหริ่ง เม� อป 2438 สมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

นับถึงวันนี้คือ 136 ปลวงมาแลว เทากับอายุของตนมะเฟอง

ประวัติศาสตรตนนั้น

ยะหริ่งเปนสวนของเมืองปตตานี ซึ่งเปนประเทศราชของรัฐ

สยามสวนกลาง มีพันธะตองสงเคร� องราชบรรณาการเปน “ตนไม

เงิน ตนไมทอง” ใหแกสวนกลาง 3 ปตอครั้ง พื้นที่อันหางไกลจาก

พระนครและความเขมแข็งของหัวเมืองตางๆ ทําใหเกิดความคิด

ที่จะแยกตัวจากสวนกลาง รัฐสวนกลางที่พระนครตองยกกําลังไป

ปราบหลายครั้ง

ในประชุมพงศาวดารฉบับสําคัญระบุวา ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหพระยาสงขลา (เถี้ยนออง) ออกไปแยกหัวเมืองปตตานี

ออกเปน 7 หัวเมือง คือ ปตตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก   รามัน 

ระแงะ และเมืองยะลา

การลดอํานาจเมืองปตตานี ใหยะหริ่งมีฐานะเปน

ประเทศราชของรัฐสวนกลาง โดยมีพระยาเมืองเปนผูปกครองและ

ขึ้นตรงตอเมืองสงขลาแทน

นิโซะ หรือโตะกียูโซะ เปนพระยายะหร่ิงคนแรก ซ่ึงเม� อยัง

เล็กอายุเพียง 6 ขวบ ไดแอบติดตามกองทัพกลับไปพระนคร และ

เขารับใชใกลชิดอยูในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัชกาล

ท่ี 3 พอเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 หัวเมืองปกษใตเกิดปญหาความไมสงบ 

พระนครจึงแตงต้ังให “ทานนิโซะ” ไดรับสัญญาบัตรเปน “พระยา

เมืองยะหร่ิง” เพ� อจัดระเบียบการปกครองใหเปนแบบรัฐสยาม

พระยายะหริ่ง คนตอมาคือ “นิเบาะ” เปนบุตรคนที่ 2 ของ

ทานนิโซะ ไดรับราชทินนามวา พระยาพิบูลเสนานุกิจพิชิตเชษฐ

ภักดี เปนตนตระกูล “อับดุลบุตร” เม� อถึงแกอสัญกรรม บุตรคนที่ 

2 ช� อ “ทานนิโวะ” ไดรับแตงตั้งเปนพระยายะหริ่งคนตอมา มี

พระราชทินนามวา พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรคราม ซึ่ง

เปนผูสรางวังยะหริ่งปจจุบัน

ในยุคปฏิรูปการปกครองใหเปนแบบเทศาภิบาล ทําให

การปกครองแบบหัวเมืองสิ้นสุดลงพรอมกับตําแหน�งพระยา

เมืองยะหริ่ง ที่สืบตระกูลกันมาก็จบลงดวยพระพิพิธภักดี บุตร

คนโตของพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรครามไดรับแตงตั้ง

เปนผูวาราชการจังหวัดสตูล ตอมาไดลาออกแลวสมัครรับเลือก

ตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จ.ปตตานี ถึง 4 สมัย

คุณหญิงวุจจิรา บุตรีพระพิพิธภักดี จึงเปนชั้นหลานของผู

สรางวังยะหริ่ง และเปนผูดูแลวังยะหริ่งในปจจุบัน

วังยะหริ่ง ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 

เปนอาคาร 2 ชั้น รูปตัว U ผสมสถาปตยกรรมระหวางมลายู-

ชวา และยุโรป โดยเฉพาะบันไดโคงแบบยุโรปทอดขึ้นสูระเบียง

ทั้งสองขางดานหนา แผนพื้นทั้งหมดปูดวยไมสัก ตัวอาคาร

สรางดวยไมตะเคียนทองทั้งหลังออกโทนสีฟาสวย ชองแสง

ประดับดวยกระจกสีเขียว แดง น้ําเงิน ชองระบายอากาศและ

หนาจั่วเปนฉลุไมลวดลายพฤกษา ลวดลายฉลุทั้งหมดเปนลาย

ศิลปะของชวา ฝาผนังมีภาพสีน้ํามันตนตระกูลยะหริ่ง ในตู

กระจกมีเคร� องถวยชามสังคโลกที่ตนตระกูลเคยมีโรงงานทํา

ดวยตนเอง  

ยิ่งมีตนมะเฟองอายุ 136 ป เทากับอายุของวัง และมีคุณ

หญิงวุจจิรา เดนอุดม อดีตเด็กหญิงปนตนมะเฟอง ซึ่งกลายเปน

นิยายและละครโทรทัศน ก็ยิ่งทําใหวังยะหริ่งเปนสุนทรียสถาน

ทางประวัติศาสตรที่งดงามตรึงตาตรึงใจยิ่งนัก. 

ประสาร มฤคพิทักษ

ถอดรหัส ‘บิ๊กแปะ’ ทิ้งสนามผูวาฯกทม. 

จับตาบทบาทการเมืองระดับชาติ 

‘มัสยา’ นอมนําตํานาน ‘วังยะหริ่ง’
ล

บิ๊

ใหประชาชนตัดสินใจ

แกมาตรา 112

ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บัญญัติไววา 

“ผู ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต

มาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 

หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสามปถึงสิบหาป” 

มาตรา 116 “ผู ใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวย

วาจา หนังสือหรือวิธีอ� นใดอันมิใชเปนการกระทําภายในความ

มุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพ� อแสดงความคิดเห็นหรือ

ติชมโดยสุจริต

(1) เพ� อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือ

รัฐบาล โดยใชกําลังขมขืนใจ หรือใชกําลังประทุษราย

(2) เพ� อใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเด� องในหมู 

ประชาชนถึงขนาดที่จะกอความไมสงบขึ้นในราชอาณาจักร 

หรือ

(3) เพ� อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป”

น่ีคือเน้ือหาสาระของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

ซึ่งล่าสุดพรรคเพื่อไทย โดยนายชัยเกษม นิติสิริ ประธาน 

คณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรคเพ� อ

ไทย ไดออกจดหมายเปดผนึกผานเพจพรรคแสดงจุดยืนวา

พรรคเพ� อไทยจะเปนแกนนําในการบรรจุการแกไขกฎหมาย 2 

มาตราดังกลาวเขาสูที่ประชุมรัฐสภา โดยอางวาเปนจุดเริ่มตน

การฟนฟูความเช� อมั่นในระบบยุติธรรมของไทย

น�าสนใจเปนอยางย่ิง เพราะนายชัยเกษม ซ่ึงเปนอดีต

อัยการสูงสุด และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง

ยังเปนแคนดิเดตในรายช� อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทย 

ทําไมถึงไดมาผลักดันการแกกฎหมาย 2 มาตรานี้ในหวงเวลา

นี้ หรือเพ� อใหสอดรับกับสโลแกนใหมของพรรคที่นายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่คิดให้อย่าง “พรุ่งนี้เพื่อไทย” 

หรือเพ� อใหทันตามกระแสที่นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

แกนนําคณะราษฎรไดจัดชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค เม� อวัน

อาทิตยที่ 31 ตุลาคม และมีการกรีดแขน และรวบรวมรายช� อ

ขอแกไขเร� องดังกลาวกันแน�

อยาลืมวานายชัยเกษมกอนเขามาสูถนนการเมืองนั้น

เปนอัยการมาเกือบครึ่งชีวิต ยอมสัมผัสกับกฎหมาย 2 มาตรา

มาอยางตอเน� อง เม� อเห็นวากฎหมายดังกลาวมีปญหาหรือ

ไม่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็น่าจะมีท่าทีต่อเรื่อง

ดังกลาวบางไมมากก็นอย ซึ่งก็เขาใจได เพราะในยามนั้นยัง

เปนขาราชการประจําอยู แตเม� อเขาสูเสนทางทางการเมือง

ตั้งแตป 2556 จวบจนถึงปจจุบันก็ไมเคยไดเห็นนายชัยเกษม

จะออกทาทีใน 2 มาตรการดังกลาวแตอยางใด เพิ่งจะมาเริ่ม

ขยับและประกาศจุดยืนของพรรคเม� อชวงค่ําวันที่ 31 ตุลาคม

ที่ผานมาเทานั้น 

เร� องดังกลาวจึงมองไปอ� นไกลไมไดวาเปนเร� องทางการ

การเมืองเทานั้น เพราะนายชัยเกษมยอมรูดีวาเม� อเสนอเร� อง

ดังกลาวเขาสูที่ประชุมรัฐสภา แมนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรีจะระบุวาเหมือนกับการแกไขกฎหมายทั่วไป

ก็ตามที แต่เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาย่อมตีตกเรื่องดังกล่าว

อยางแน�นอน 

ฉะนั้นหากพรรคเพ� อไทยมีความมุงมั่นและมุงหมาย

จริงๆ ก็ควรประกาศใหแน�ชัดไปเลยวาในการเลือกตั้งที่จะ

เกิดขึ้นใหมนั้น หากพรรคเพ� อไทยไดรับเลือกตั้งเปนเสียงสวน

ใหญจะแกไขกฎหมาย 2 มาตราดังกลาว เชนเดียวกับพรรค

กาวไกลที่ประกาศสนับสนุน ก็ควรใชการแกไขมาตรา 112 

และมาตรา 116 นี้เปนประเด็นหลักหาเสียงกันไปเลย ถือ

เปนการประกาศจุดยืนชัดๆ ของ 2 พรรคการเมืองในเร� อง

ดังกลาว ท่ีสําคัญเม� อผลการเลือกตั้งออกมาจะไดสะทอน

ความคิดเห็นของประชาชนของประเทศ หรือจะบอกวาเปน

ประชามติของคนสวนใหญตอกฎหมาย 2 มาตราดังกลาว

ก็ได ดีกวาการโหนกระแสและตีกินทางการเมืองที่ทําอยู ใน

ปจจุบัน.

ป
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3บทความ-ในประเทศ

รรคเพ� อไทย’ เขาสูยุคเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

หลังจากเปลี่ยนหัวหนาพรรค กรรมการบริหาร

พรรค พรอมกับการเขามาของ อุงอิ๊ง-แพทอง

ธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและ

นวัตกรรม พรรคเพ� อไทย โดยยังมีอีกหน่ึงตําแหน�งที่น�า

สนใจ แตไมคอยถูกจับตาเทาไหร

นพ.สุรพงษ สืบวงศลี เขามาเปน ผูอํานวยการพรรค

เพ� อไทย แตกอนที่จะเขามารับตําแหน�งครั้งน้ีน้ัน นพ.               

สุรพงษเคยเปน ที่ปรึกษาสวนตัวอนุทิน รมว.สาธารณสุข 

เลยทําใหถูกจับตามองใน

สายสัมพันธ เพ� อไทย-ภูมิใจ

ไทย มีอะไรบางอยางหรือไม

ไมกี่วันกอนปะหนา 

หมอเลี้ยบ-สุรพงษ ให

สัมภาษณพิเศษไทยโพสต

หลายประเด็น หมอเล้ียบ

เลยขอแจกแจงความ

สัมพันธ เพ� อไทย-ภูมิใจไทย 

เอาไวบางตอนวา         

“คุณอนุทินตอนรับ

ตําแหน�ง รมว.สาธารณสุข 

โทร.มาหา ขอใหไปชวยทําให โครงการหลักประกันสุขภาพ 

30 บาทใหพัฒนา ใหดีกวานี้  ผมก็บอกวาถาทานตั้งใจจริง 

ในเร� องหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะใหพัฒนาไปอีกก็

ยินดี แตผมก็มีหลักของผม ขออยาแตงต้ังใหมีตําแหน�ง

ใดๆ ทางการเมืองทั้งสิ้น ไมวาจะเปนที่ปรึกษารัฐมนตรี

วาการ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาในชุดใดๆ รวมทั้งใน

การประชุม ไปประชุม ก็ไมขอรับเบี้ยประชุมดวย เพราะ

ผมมีหลัก หากเปนเร� องสวนรวมยินดีชวยเหลือเต็มที่”

สวนความสัมพันธระหวางเพ� อไทย จะไปเช� อมกับ

ภูมิใจไทยนั้นไมมี  และทั้งพรรคเพ� อไทย ภูมิใจไทย ก็เปน

คูแขงทางการเมืองในสนามเลือกตั้ง

จริงๆ ยังมีอีกหลายประเด็นน�าสนใจ เกี่ยวกับ

บทบาทใหม  การปรับตัวของเพ� อไทย ทั้งในแงการบริหาร 

ความพรอมเลือกตั้ง  หมอเลี้ยบเปดใจใหสัมภาษณ 

“สัมภาษณพิเศษ” รอฟงเนื้อหาเต็มๆ ได ในฉบับวัน

อาทิตยที่ 7 พ.ย.

        

 มาไม

  

     

คูแขงสนามเลือกตั้ง

‘พ

รมต.ยนัมสีปรติแค‘ปมฮัว้-ไร โกง’

ดวย ‘มักใหญ’ จึง ‘ใฝต่ํา’

นพ.สุรพงษ สืบวงศลี 

ฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 

“วาดวยความผิดตอองคพระมหากษัตริย”

กลายเปนเร� องการเมือง ท่ีบางพรรค-บางขบวนการ ยกเปน

เง� อนไข สูเปาหมาย “เปล่ียนระบอบ-ลมสถาบัน” อีกคร้ัง!

คราวน้ี “พรรคเพ� อไทย”

โดย “นายชัยเกษม นิติสิริ” อดีตอัยการสูงสุด รับลูกขอเรียก

รองขบวนการสามน้ิวท่ีใหยกเลิกมาตรา ๑๑๒ โดยจะนําเร� องเขาสู

วาระการประชุมสภา

“เพ� อตรวจสอบระบบการทํางานของบุคคลในกระบวนการ

ยุติธรรม ต้ังแต เจาหนาท่ีตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ 

วาไดปฏิบัติหนาท่ีหรือใชดุลยพินิจไมเปนไปตามเจตนารมณ

ของกฎหมายหรือไม?”

เปนการเฉลิมฉลอง “อุงอ๊ิง” นายใหม....

ท่ีพอของเขาสงเปนตัวแทนเขามารอรับตําแหน�ง “วาท่ีนา

ยกฯ” ของพรรค ในระบบ “แดงท้ังแผนดิน ทักษิณสถาปนา”

เพ� อ “พาพอกลับบาน” กอน เปนภารกิจแรก!

เปล่ียนประเทศเปน “แดง” ไมมี “นํ้าเงิน” ผสม เปนข้ันตอน

ตอจากน้ัน

พลันท่ีนายชัยเกษมประทับย่ีหอพรรคประกาศ “ปฏิปกษ

สถาบัน” ออกไป ปรากฏเกิดปฏิกิริยา “ตอตาน” จากพรรคการเมือ

งอ� นๆ มากมาย กระท่ัง “บางคน” ในพรรคเพ� อไทยเอง

กะแค “ชวงชิง” คะแนนเสียงกับพรรคกาวไกลในหมูสามน้ิว

ลมเจาดวยกัน จะตองออกตัวแรงขนาดน้ีเชียวหรือ 

แลวมันจะคุมกันม้ัย?

น่ีเปนคําถามของพวกเพ� อไทย ตอการ “ออกตัวแรง” ของคน

เหนียงยาน แต “ไรรุน” รองรับ อยางชัยเกษม

ประเด็นมาตรา ๑๑๒ ซ่ึงมีขอความวา.......

“ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย

พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป”

มองกันดวยคนสายเลือดไทย เติบโตสืบตอๆ กันมาในเบา

หลอมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสังคมไทย ไมเปนสวะลอย

นํ้า ดวยฝกใฝคําวาสิทธิมนุษยชนแบบเพอเจอ

ก็ไมเห็นตองเดือดรอนอะไร กับมาตรา ๑๑๒

เพราะคนไทย จากเบาหลอม กตัญู-รูคุณ ยึดม่ันในชาติ-พระ

ศาสนา-สถาบันพระมหากษัตริย แตออน-แตออก พูดไดวา นับต้ังแต

มีคําวา “ชาติไทย” ดวยซํ้า

ระดับชาวบานคนดีๆ ท่ัวไป ไมมีคนไหนหรอก ท่ีจะคิด-จะ

พูด-จะทํา ในทางลวงละเมิด หม่ินแคลนพระมหากษัตริย พระราชินี 

รัชทายาท  หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค

น้ันน�าจะเปนเหตุใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียช� อเสียง  

ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 

ผูน้ันกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษดังบัญญัติ

ไวในมาตรา ๓๒๖ น้ัน

มาตรา ๓๒๘ ถาความผิดฐานหม่ินประมาทไดกระทําโดยการ

โฆษณาดวยเอกสาร 

ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําให

ปรากฏไมวาดวยวิธีใดๆ แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ

บันทึกอักษร 

กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดย

กระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ� น 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสอง

แสนบาท

มาตรา ๓๒๙ ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต

(๑) เพ� อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเก่ียว

กับตนตามคลองธรรม

(๒) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาท่ี

(๓) ติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเปนวิสัยของ

ประชาชนยอมกระทํา หรือ

(๔) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเร� องการดําเนินการอันเปด

เผยในศาลหรือในการประชุม

ผูน้ันไมมีความผิดฐานหม่ินประมาท

มาตรา ๓๓๐ ในกรณีหม่ินประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความ

ผิด พิสูจนไดวาขอท่ีหาวาเปนหม่ินประมาทน้ันเปนความจริง ผูน้ันไม

ตองรับโทษ

แตหามไมใหพิสูจน ถาขอท่ีหาวาเปนหม่ินประมาทน้ัน เปนการ

ใสความในเร� องสวนตัว และการพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน

มาตรา ๓๓๑ คูความหรือทนายความของคูความ ซ่ึงแสดงความ

คิดเห็น หรือขอความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพ� อประโยชนแก

คดีของตน ไมมีความผิดฐานหม่ินประมาท

มาตรา ๓๓๒ ในคดีหม่ินประมาทซ่ึงมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความ

ผิด ศาลอาจส่ัง

(๑) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุท่ีมีขอความหม่ิน

ประมาท

(๒) ให โฆษณาคําพิพากษาท้ังหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพ

หน่ึงฉบับหรือหลายฉบับ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยใหจําเลยเปนผู

ชําระคาโฆษณา

มาตรา ๓๓๓ ความผิดในหมวดน้ีเปนความผิดอันยอมความได

ถาผูเสียหายในความผิดฐานหม่ินประมาทตายเสียกอนรองทุกข 

ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวา

เปนผูเสียหาย

ก็จะเห็นวา ในเร� องหม่ินประมาท ประชาชนดวยกันดวยซํ้า มี

สิทธ์ิฟองรองปองพิทักษสิทธิ-พิทักษเกียรติไดดวยตัวเอง หลายกรณี

และหลายรูปแบบ

ตรงกันขาม พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผู

สําเร็จราชการแทนพระองค จะถูกตัดสิทธ์ิน้ัน

คือเปนฝายถูกหม่ินประมาทไดสถานเดียว

แต “ไมมีสิทธ์ิ” จะไปฟองรองผูอ� น เพ� อปองกันเกียรติยศ-ช� อ

เสียงตัวเองไดเลย!

เม� อทราบอยางน้ี และมองแบบใจเปนกลาง ไมมีเหตุผลอันใด 

ตองแกหรือตองยกเลิกมาตรา ๑๑๒ 

คือมันไมมีความจําเปนอะไรเลย ท่ีคุณจะตองไปหม่ินพระ

มหากษัตริย

เวนแตพวกคุณมีเจตนาไมสุจริต และพาล จงใจหาเหตุเพ� อ

การณอยางใด-อยางหน่ึงเทาน้ัน?

เรียกรองใหยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เพ� อตองการหม่ินพระมหา

กษัตริย

ในขณะเดียวกัน ไมมีใครเรียกรองใหยกเลิกมาตราท่ีวาดวย

ประชาชนหม่ินประมาทประชาชนดวยกัน?

ทําไมพวกคุณถึงอางเสรีภาพการแสดงออกและสิทธิมนุษยชน

ฝายเดียว เพ� อใหยกเลิกมาตรา ๑๑๒?

 ในขณะท่ี “พระมหากษัตริย” ไมทรงมีเสรีภาพและสิทธิมนุษย

ชนอยางท่ีพวกคุณมีเลย!

ไหนละ “ความเสมอภาค-ความทัดเทียม” ในทุกส่ิงท่ีพวกคุณ

ตะโกนหา แลวมันมีม้ัย ในโลกความเปนจริง?

“เมน” น�ะ รูจักใชม้ัย?

มันมีขนเปนหนามแหลมท้ังตัวเพ� ออะไร?

ไมใชเพ� อไปทําราย ไปขมขู หรือไปรังแกใคร และไมเคยปรากฏ

วา เมนเอาขนแหลมไปไลสะบัดท่ิมใสใคร

เพราะคน-สัตวตะหาก....

ไปรังแก ไปไลตี-ไลเตะมัน ขนแหลมเมน ซ่ึงอยูกับท่ีเฉยๆ จึง

ท่ิมแทงเอาใชม้ัย?

มาตรา ๑๑๒ กับพวกอสัตยชนก็ทํานองน้ัน 

เพราะมุง “เปล่ียนระบบ-ลมสถาบัน” ใหจักรวรรดิอํานาจ

ตะวันตก “ยุโรป-สหรัฐฯ” เขามาควบคุมกลไกใชม้ัย? 

เพ่ือใช้ประเทศเป็นฐานอํานาจต่อรองผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ-การคาและการเมือง กับจีน ใชม้ัย?

“ชาติ” คือเน้ือ “สหรัฐฯ-ยุโรป” มันเถือกินหมด

เหลือ “เปลือก” มันโยนใหพวกมึงท่ี “มักใหญ” แทะ

แลว “ตีน” มัน อยูบน “หัว” พวกมึงอีกที!

ทุกคนซึมซับรับรูดวยดวยกตัญุตาคุณ วา......

“แผนดินผืนน้ี ทุกขอบขัณฑสีมา พระมหากษัตริยแตละพระองค

ทรงนําสราง และทรงนํารักษาไวใหลูกหลานไทย ไดมีชาติ-มีแผนดินอยู 

เปนศักด์ิ-เปนศรี สืบๆ มา ตราบทุกวันน้ี”

แลวมันเร� องอะไร จะตองไปหม่ิน-ไปแคลน หรือคิดลมลางสถาบัน 

นอกจากพระองคทานเปนผูทรงคุณแลว ก็ไมเคยสรางความเดือด

รอนอะไรใหประชาชนเลย มีแตทรงบําบัดทุกข-บํารุงสุขใหพสก

ฉะน้ัน จะมี-ไมมีมาตรา ๑๑๒ กับผูม่ันกตัญูในชาติกําเนิดแหง

ไทย “คาเทากัน” เพราะไมมีใครคนไหน “คิดราย” ตอสถาบันอยูแลว

แตเม� อกาลเวลาผานไป ผูคนก็หลากสายเลือดและเผาพันธุ จิตใจ  

นิสัย สันดาน ก็ผิดแผกกันไป 

บวกปจจัยสังคมโลกและส่ิงแวดลอม ยอมจิตใหออน-กระดาง-

คิดคด-ทรยศ-ซ� อสัตย-ภักดี แตกตางกันออกไป

เม� อท้ัง “คนดี-คนไมดี” อยูรวมสังคมชาติเดียวกัน ก็จําเปนอยูเอง 

ตองมีกฎระเบียบ-กฎกติการอยรัด ทางควบคุมและปองกัน

สําหรับพระมหากษัตริยและบรมราชวงศช้ันสูง ก็มีมาตรา ๑๑๒  

เปนกรอบไวกวางๆ มาตราเดียวเทาน้ัน 

แตสําหรับเราๆ ทานๆ ประชาชนดวยกัน ในความท่ีลวนหน่ึงใน

ตองอูดวยกัน ก็จะมีเหตุใหกระทบกระท่ัง นําไปสูการหม่ินแคลนกันบอย

และหลากรูปแบบ

กฎหมายวาดวยความผิดฐานหม่ินประมาท จึงมีถึง ๘ มาตรา

มาตรา ๓๒๖ ผูใดใสความผูอ� นตอบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน�า

จะทําใหผูอ� นน้ันเสียช� อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ันกระทํา

ความผิดฐานหม่ินประมาท 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม� นบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๓๒๗ ผูใดใสความผูตายตอบุคคลท่ีสาม และการใสความ

ก

เกิดกอนที่ตนจะมาเปนนายก 

อบจ. เม� อตนเขามารับตําแหน�ง

ก็มีการรองเรียนเร� องดังกลาว

วามีการฮ้ัวประมูล จนนําไปสู

คําสั่งของรอง ผวจ.สงขลาให

ระงับจายไวกอน และตนก็ไดตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  

พบวากระทําผิด พ.ร.บ.วาดวย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

ตอหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 

(พ.ร.บ.ฮั้ว) ซึ่งเร� องนี้อยูในศาล

ปกครองสูงสุด ในคดีแพง

นายนิพนธกลาวตอวา 

สวนคดีอาญาตนขอสูเพราะ

ไมมีความผิด  เน� องจากตองมี

การสอบกอนวามีการฮั้วประมูล

จริงหรือไม ประกอบกับทาง

จังหวัดมีคําสั่งใหระงับการจาย

เงิน ซึ่งผลสอบก็ออกมาวามี

การฮั้วประมูลจริงก็ตองปฏิบัติ

ตามนั้น เม� อคดียังไมถึงที่สุดเงิน 

51 ลานบาทตองเก็บไวที่ อบจ.

สงขลา ดังนั้นเม� อ ป.ป.ช.ชี้มูล

ก็ตองสงใหอัยการ  อัยการเห็น

วาตอนนี้มีขอไมสมบูรณ พบ

พิรุธ จํานวน16 หนา ประกอบ

กับ สภ.สงขลาและกองปราบ

ปรามพบวามีการฮั้วกันจริงและ

ใชเอกสารปลอม จึงยังไมจาย มี

การวิ่งเตนใหตนจาย แตตนไม

ยอมจาย 

นายนิพนธกลาวอีกวา สอง 

ป.ป.ช.ไมไดช้ีวาตนกระทําการโดย

ทุจริต จะนําคดีอาญามาลงโทษ

ตนทางวินัยน้ันไมได จึงถือวา

เปนการออกคําส่ังโดยมิชอบ และ

สาม ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังองคการ

บริหารสวนจังหวัด กําหนดวา

หากจะมีการลงโทษผูบริหารทอง

ถ่ินทางวินัย ตองลงโทษสองปนับ

จากครบวาระดํารงตําแหน�ง ซ่ึง

ตนไดรับเลือกต้ังเม� อเดือน ส.ค.56 

และครบวาระเม� อเดือน ก.ค.60 

ถาจะลงโทษตองลงโทษภายในป 

62 ประกอบกับท่ีประชุมใหญของ

ศาลปกครองสูงสุดเคยกําหนด

วาการท่ีจะลงโทษตองเปนคดี

ทุจริต 

“ผิด พ.ร.บ.ฮั้วแลวผมไม

จาย ผมผิดดวยหรือ ผมพรอม

พูดความจริงในทุกศาล นอม

รับการวิพากษวิจารณและ

ตรวจสอบ แตตองอยูบนความ

ยุติธรรม เท่ียงธรรม ถาผมทํา

ผิดจริงไมตองรอใหใครถามเร� อง

สปริต เพราะพรรคถือเร� องนี้เปน

เร� องใหญ ใครทุจริตก็อยูไมได” 

รมช.มท.กลาว

นายนิพนธกลาวอีกวา 

สวนกรณีที่มีการกลาวหาวาขาด

คุณสมบัติความเปนรัฐมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญตองเริ่มที่การ

ทุจริต ซึ่งขอเน้นย้ําว่าเรื่องนี้ 

ป.ป.ช.ไมไดชี้มูลวาทุจริต ดัง

นั้นตนจึงถือวาไมขาดคุณสมบัติ  

และเช� อวาการพิสูจนความจริง

จะปรากฏทุกอยางในเอกสาร 

ซึ่งตอนนี้ทั้งสถานีตํารวจภูธร

สงขลาและกองปราบปราม

ยืนยันวาทําผิด พ.ร.บ.ฮั้ว  โดย

เปนหลักฐานชี้ชัดวาตนไมได

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา   157 แลวจะผิดวินัยได

อยางไร จึงนํามาสูการฟองศาล

ปกครองกลางใหเพิกถอนคําสั่ง 

ซึ่งตองรอผลการตัดสิน.

ไทยโพสต์ • ไม่พบช่ือขอจัด

ต้ังพรรค “ไทยพัฒนา” แม โลก

โซเชียลเผยคนดังรวมวงเพียบ 

เปด กม.ผูใดทํา ปชช.เขาใจเปน

พรรคการเมืองมีโทษท้ังจําท้ังปรับ

ผูส� อขาวรายงานวา ไดมี

การเผยแพรเอกสารการจัดต้ัง 

“พรรคไทยพัฒนา” ในส� อโซเชียล                   

รวมท้ังมีรายช่ือคณะกรรมการ

บริหารพรรค ซ่ึงปรากฏช� อบุคคล

ท่ีมีช� อเสียงในสังคมท้ังในแวดวง

การเมือง นักธุรกิจ  ศิลปนดํารง

ตําแหน�งตางๆ อาทิ นายศุภชัย พา

นิชภักด์ิ เปนหัวหนาพรรค, นาย

วิรไท สันติประภพ, นายยืนยง 

โอภากุล เปนรองหัวหนาพรรค, 

นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ เปน

เลขาธิการพรรค, พล.ต.อ.จักร

ทิพย ชัยจินดา - นางนวลพรรณ 

ลํ่าซํา เปนกรรมการบริหารพรรค 

เม� อตรวจสอบไปท่ีสํานักงาน กกต.

พบวาไมมีช� อพรรคการเมืองดัง

กลาวอยูในระบบพรรคการเมือง

ท่ีดําเนินกิจการอยู โดยช� อพรรค

ไทยพัฒนาเคยถูกย� นขอจัดต้ัง แต

ก็ถูกยุบไปและพนระยะเวลา 20 

ปแลว

ขณะเดียวกัน ตามพระราช 

บัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 

32 กําหนดหามมิใหผูใดซ่ึงไมใช

พรรคการเมืองใชช� อ ช� อยอ ภาพ 

เคร� องหมายของพรรคการเมือง 

หรือถอยคําในประการท่ีน�าจะ

ทําใหประชาชนเขาใจวาเปน

พรรคการเมือง หรือใชช� อท่ีมีอักษร

ไทยประกอบวาพรรคการเมือง

หรืออักษรตางประเทศซ่ึงแปล

หรืออานวาพรรคการเมือง หาก

ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ.

สังเวยถุงมือยอมแมว

‘พนง.’โดนกอนคุก4ป
ไทยโพสต • จําคุก พนง.แพดด้ี 

เดอะรูมฯ ลักลอบสงถุงมือยางมือ

สองขายสหรัฐฯ 8 ป รับสารภาพ

ลดเหลือ 4 ป ไมรอลงอาญา สวน

เจาของหลบหนี

เม� อวันท่ี 2 พ.ย.64 นาย

ประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก

สํานักงานอัยการสูงสุด เปดเผย

ถึงความคืบหนาคดีลักลอบสง

ถุงมือยางใชแลวไปจําหน�ายตาง

ประเทศวา พนักงานสอบสวน

กองบังคับการปราบปรามการ 

กระทําความผิดเก่ียวกับการ

คุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ได

สรุปสํานวนใหสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศ 3 

พิจารณา โดยมีบริษัท แพดด้ี 

เดอะรูม เทรดด้ิง  จํากัด ผูตองหา

ท่ี 1 นายลุก-เฟย หยาง หยาง 

กรรมการผูมีอํานาจบริษัทฯ ใน

ฐานะสวนตัว ผูตองหาท่ี 2 และ

นายพิพัฒผล หอมจรรยา  พนัก

งานบริษัทฯ ผูตองหาท่ี 3 รวมกัน

ผลิตเคร� องมือแพทย โดยไมไดจด

ทะเบียนสถานประกอบการตอผู

อนุญาต, รวมกันผลิตเคร� องมือ

แพทยปลอม, รวมกันขายเคร� อง

มือแพทยปลอม, ขายเคร� องมือ

แพทยผิดมาตรฐาน 

ร่วมกันใช้เคร่ืองหมาย

มาตรฐานโดยไมไดรับอนุญาต, 

ร่วมกันมีไว้เ พ่ือจําหน่ายซ่ึง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดย

รูอยูวาไมเปนไปตามมาตรา  

16 หรือโดยรูอยูแลววาเปน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีใชหรือ

แสดงเคร� องหมายมาตรฐานอัน

เปนการฝาฝน มาตรา 31, รวม

กันนําหีบหอหรือภาชนะท่ีแสดง

เคร่ืองหมายการค้าของบุคคล

อ� นท่ีไดจดทะเบียนไวแลวในราช

อาณาจักรมาใชสําหรับสินคา

ของตนหรือของบุคคลอ� นเพ� อให

ประชาชนหลงเช� อวาเปนสินคา

ของเจาของเคร� องหมายการคา, 

รวมกันมีไวเพ� อจําหน�ายซ่ึงสินคา

ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าปลอม 

เคร่ืองหมายการค้าของบุคคล

อ่ืนท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วใน

ราชอาณาจักร ท้ังน้ี พนักงาน

สอบสวน ปคบ.มีความเห็นควร

ส่ังฟอง บริษัท แพดด้ีฯ ผูตองหา

ท่ี 1 และนายพิพัฒผล ผูตองหา

ท่ี 3 และเห็นควรส่ังไมฟองนาย

ลุก-เฟย หยาง หยาง ผูตองหา

ท่ี 2 ตอมาอัยการเจาของสํานวน

และอัยการผูเช่ียวชาญ พิจารณา

พยานหลักฐานในสํานวนแลวมี

ความเห็นส่ังฟอง บริษัท แพดด้ีฯ 

และนายพิพัฒผล โดยอัยการส่ัง

ไมฟอง นายลุก-เฟย หยาง หยาง 

ทุกขอหา ลาสุดเม� อวันท่ี 27 ต.ค.ท่ี

ผานมา พนักงานอัยการไดนําตัว

นายพิพัฒผล ผูตองหาท่ี 3 ไปย� น

ฟองเปนจําเลยตอศาลทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง ซ่ึงนายพิพัฒผล

ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาว

หา ศาลทรัพยสินฯ ไดพิพากษา

ลงโทษจําคุกนายพิพัฒผลรวม 

8 ป โดยไมรอลงอาญา คํารับ

สารภาพเปนประโยชนแกการ

พิจารณา  ลดโทษก่ึงหน่ึงคงจํา

คุก 4 ป ไมรอลงอาญา สวนนาย

ลุก-เฟย หยาง หยาง ในฐานะ

กรรมการผูมีอํานาจบริษัทหลบ

หนีไมมารายงานตัว.

เฮ!เกอเฟกนิวสพรรคในฝน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 ท่ี

พรรคประชาธิปตย นายนิพนธ 

บุญญามณี  รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย แถลงกรณี

กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีคํา

สั่งปลดออกจากนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.

สงขลา) ยอนหลังวา ไดนําเร� อง

ไปฟองยังศาลปกครองกลางเม� อ

วันที่ 23 ก.ค.64 ใหเพิกถอนคําสั่ง

คณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

และคําสั่งของ มท. ขณะนี้อยูใน

การพิจารณาของศาลปกครอง

กลาง โดยมีเหตุผลในการขอให

เพิกถอนคําสั่งดังกลาว 3 เหตุผล 

คือ 1.ตนไม ไดทําผิดตามที่ 

ป.ป.ช.กลาวหา  โดยกลาวหาวา

ละเวนปฏิบัติหนาท่ี ไมไดกลาว

หาวาทุจริตตอหนาท่ี ซ่ึงตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

157 จะมีการกลาวหาแบบ

ละเวนธรรมดา และละเวนโดย

ทุจริต ซึ่งกรณีนี้ ป.ป.ช.กลาวหา

ตนวาละเวนธรรมดา

 ทั้งนี้ สาเหตุที่ไมจายเงิน

ใหบริษัท พลวิศว เทค พลัส 

จํากัด  เพราะมีบริษัทไทย

วินเนอร์มายื่นร้องต่อ อบจ.

สงขลาและ สตง.สงขลา  วามี

การกระทําความผิดในการจัด

ซื้อจัดจางรถซอมบํารุง ซึ่งเหตุ

กรุงเทพฯ • “นิพนธ ” มั่นใจไมขาดคุณสมบัติ รมต. อางตํารวจชี้

ชัดจัดซื้อรถซอมบํารุง อบจ.สงขลาผิด กม.ฮั้วจริง ไมใชทุจริต  รอ

ศาลปกครองกลางชี้ขาด

ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ ไดเปดฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกลุมเด็กอายุ 12  ถึง 18 ป ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงเด็กและผูปกครองท่ีเดินทางมาจากตางจังหวัด ทําใหมีเด็กท่ีไดรับวัคซีน

วานน้ีเกินกวาเปาหมาย



วังหนาวางลง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ มีพระราชดําริปลอย

ใหตําแหน�งวางไว ดวยเหตุผลที่เปนไปไดดังนี้ คือ พระราชโอรส

พระองคใหญยังทรงพระเยาวเกินกวาที่จะตั้งใหดํารงตําแหน�งวัง

หนาได แตก็คาดหวังใหพระราชโอรสเปนผูสืบราชสมบัติ และ

คาดหวังดวยวาพระมหากษัตริยจะมีพระชนมายุยืนยาวจนพระ

ราชโอรสทรงพระชันษา และเม� อพระองคสวรรคตก็คาดหวังใหที่

ประชุมเลือกพระราชโอรสขึ้นเปนพระมหากษัตริย          

หากแตงตั้งผู ใดขึ้นเปนวังหนา และพระมหากษัตริยเกิด

สวรรคตไป ทั้งที่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว ก็มีความเปนไป

ไดที่ผูดํารงตําแหน�งวังหนาอาจจะทําหนาที่เปนผูสําเร็จราชการ

แผนดิน หรือไมก็เสด็จขึ้นครองราชย ไปเสียเลยตามความเห็น

ชอบของที่ประชุม
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เม� อวันอังคาร พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม อยูระหวางเขารวม

การประชุมระดับผูนําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 

COP 26 ณ เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร ขณะท่ีเมืองไทยได

เปดประเทศวันแรกเม� อ 1 พ.ย.ท่ีผานมา ซ่ึงมีนักทองเท่ียวเดินทาง

มาอยางคึกคัก เม� อมาถึงทุกคนตองผานการตรวจคัดกรองจากเจา

หนาท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ และเดินทางไปยังโรงแรมท่ี

จัดไวเพ� อเขารับการตรวจดวยวิธี RT-

PCR จึงม่ันใจไดวานักทองเท่ียวจะไม

สามารถนําเช้ือโควิดผานเขามาได ท่ี

น�าหวงคือผูคนในประเทศของเรา โดย

เฉพาะสถานประกอบการท่ัวประเทศ

ตองผาน มาตรฐาน SHA แตรานอาหาร

ท่ัวไปจะไดมาตรฐานแคไหน การใหด� ม

แอลกอฮอลถึง 3 ทุม กําลังติดลมอยู

แลวหลังจากน้ันจะมีสักก่ีรายท่ีจะหยุด

ด� มตอ...• 

หลัง นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร

และทิศทางการเมืองพรรคเพ� อไทย (พท.) ออกจดหมายเปดผนึกวา

พรอมเสนอแก ม.112 และ ม.116 เขาสูท่ีประชุมสภา ก็ฟนธงกันวาเพ� อ

ไทยตองการชิงมวลชนคนรุนใหมจาก พรรคกาวไกล ซ่ึงความจริงแลว

แกนนําเพ� อไทยก็คิดไมตางจากกาวไกล 

แต พท.ยังมีฐานคะแนนเสียงจากคนราก

หญาท่ียังจงรักภักดีตอสถาบันจํานวน

มาก หากสถานการณไมสุกงอมพอคง

ไมกลาเสนอประเด็นท่ีลอแหลม แตการ

ใหนายชัยเกษมเปดประเด็นดังกลาวก็

ถือวาเปนการหย่ังกระแสเพ� อเปดเกมรุก

อีกกาว หลังจากลบ “สีนํ้าเงิน” ออกจาก

โลโกพรรค แตตราบใดท่ียังมีคนอีกกลุม

หน่ึงมองวาการแตะ ม.112 คือการบอน

ทําลายสถาบัน เปนบันไดไปสูการลมลาง

การปกครอง สังคมไทยจะเกิดการเผชิญหนากันอยางรุนแรงแน�...•

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย คงเขาใจ

กระแสดี จึงออกตัววา “เร� องน้ีตองใชการอธิบายท่ีสูงกวาทุกเร� อง 

ตองใชเวลาในการอธิบายใหทุกคนไดรูถึงเจตนาท่ีแทจริง” เม� อวันท่ี 

15 มิ.ย.63 พล.อ.ประยุทธ เคยบอก

วา “อยากบอกคนไทยวาวันน้ีมาตรา 

112 ไมไดใชเลย เพราะพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระเมตตาไมใหใช น่ี

คือส่ิงท่ีทานทรงทําใหแลว” แตปจจุบัน

กลับมีคนถูกดําเนินคดี ม.112 จํานวน

มาก พล.อ.ประยุทธ ควรอธิบายท่ีตนเอง

เคยพูดใหกระจางดวยไหม มิเชนน้ัน

จะมีคนมองวาใชเร� องน้ีเปนเคร� องมือ

ทางการเมืองและกระทบถึงสถาบัน โดย

เช� อวาถาคดีถึงศาลจะหลุดหรือยกฟอง

เปนสวนใหญ แมบางคนลวงละเมิด

จริง แตการบังคับใชกฎหมายตองเปนไปดวยความสุจริตเท่ียงธรรม 

กอนท่ีจะถกกันเร� องแก ม.112 ควรปฏิรูปตํารวจ-ตนทางกระบวนการ

ยุติธรรมใหกาวหนากอน เพราะตราบใดท่ีคนไมเช� อม่ันกระบวนการ

ยุติธรรม ความขัดแยงทางการเมืองจะไมมีวันคล่ีคลายได...•

ความขัดแยงในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปะทุข้ึนอีก บ๊ิก

แปะ-พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ประกาศถอนตัวจาก

การเปนวาท่ีผูสมัครผูวาฯ กทม. ทามกลางกระแสขาววา ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา เลขาธิการ พปชร. และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน 

เหรัญญิกพรรค เขามาดูแลพ้ืนท่ี กทม.และจะไมสนับสนุน พล.ต.อ.จักร

ทิพย แม ธรรมนัส ปฏิเสธพรอมยืนยัน

วา “ผมกับพ่ีแปะ เหมือนคอหอยกับ

ลูกกระเดือก ผมคบกันมาต้ังแตเด็กๆ 

เปรียบดังคนในครอบครัว”  แตก็ยังรํ่าลือ

วาอาจเปนมูลเหตุท่ี จักรทิพย แนบแน�น

กับ ประยุทธ  หรือไมจึงทําให พปชร.ไม

หนุน ทําใหเห็นวา ร.อ.ธรรมนัส แม

จะถูกปลดพน รมต. แตก็ยังมีอิทธิฤทธ์ิ 

จับตาหลังเดินเกมเข่ีย ธรรมนัส พน

เลขาฯ พปชร.ไมสําเร็จ พล.อ.ประยุทธ 

จะเดินเกมอยางไรตอ จะไปทําพรรคใหม

กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  สถานการณ

คงไมเอ้ือแลว ถาจะเขามายึด พปชร.คราวน้ีก็ตองทุมสุดตัว...•

ในขณะท่ี พปชร.ยังฟดกันเองฝุนตลบ พรรคไทยสรางไทย นํา

โดย คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ เดินสายเปดตัวผูสมัคร ส.ส.คึกคัก 

นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ี พรรค

ไทยสรางไทย นําทีมเปดตัวผูสมัคร ส.ส.เบ้ืองตน 5 คน ประกอบดวย 

1.นายสาคร พรหมภักดี วาท่ีผูสมัคร ส.ส.เขต 3.จังหวัดสกลนคร 

2.นายวีระศักด์ิ พรหมภักดี วาท่ีผูสมัคร ส.ส.เขต 2 จ.สกลนคร 

3.นายธนชาติ ไชยทองพันธ วาท่ีผูสมัคร ส.ส.เขต 4 จ.สกลนคร 

4.นายราชิต รัตนวิจารณ วาท่ีผูสมัคร ส.ส.เขต 5 จ.สกลนคร และ 

5.นายยุทธพงษ แสงศรี วาท่ีผูสมัคร ส.ส.เขต 2 จ.บึงกาฬ นอกจาก 

กาวไกล ท่ีแยงมวลชนคนรุนใหมจากเพ� อไทยแลว ไทยสรางไทย จะ

แยงมวลชนรากหญาจากเพ� อไทยดวย เพราะภาพ สุดารัตน คือแนว

รวมของเพ� อไทย-ทักษิณ ชินวัตร แตหลังเลือกต้ังจะรวมจัดต้ังรัฐบาล

กับฝงไหน อยางไร เปนอีกเร� อง...•.

พล.ต.อ.จักรทิพย

ชัยจินดา

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

สุทิน คลังแสง

(ขอเขียนนี้เปนตอนที่เจ็ดตอจากตอนแรก “การซุบซิบ ขาว

ลือ ขาวลวงและเสรีภาพ” และตอนที่สอง “พ.ศ.2408: มีคน

ปลอยขาวลือวารัชกาลที่สี่เปนกษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชย” 

และตอนที่สาม “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระ

ราชอํานาจมากแคไหน?” ตอนที่สี่ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวมีพระราชทรัพยมากแคไหน?” และตอนที่หาและตอน

ที่หก “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับการปฏิเสธ

สมบูรณาญาสิทธิราชย” ที่เผยแพรไปกอนหนานี้)   

                 

ากหกตอนที่ผานมา เราทราบวาในสมัยรัชกาลที่สี่ ในราว 

พ.ศ.2408 มีคนปลอยบัตรสนเทหเปนภาษาอังกฤษออกไป

จนกลายขาวลือที่เสียหายแกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว โดยมีขอกลาวหาสามขอ คือ           

หน่ึง กรุงสยามอยูภายใตอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย  

(“Siam is under quite absolute Monarchy.”) ไมวาพระเจา

แผนดินพระองคใหญ (หมายถึงรัชกาลท่ีส่ี เพราะสมัยน้ัน มีพระเจา

แผนดินสองพระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว พระ

ราชอนุชาในรัชกาลท่ีส่ี) จะมีพระบรมราชโองการมากประการใดก็

ตองปฏิบัติตาม จะคัดคานมิไดไมวาจะเปนราษฎรผูใดก็ตาม                         

สอง ในทองพระคลังของพระเจาแผนดินแหงกรุงสยามนั้น 

เต็มไปดวยเงิน ประหนึ่งภูเขาทองและเงิน และเปนพระเจาแผน

ดินที่มั่งคั่งที่สุด                                    

สาม พระเจาแผนดินผูครองกรุงสยามองคปจจุบัน มีพระทัย

คับแคบและทรงนิยมสิ่งของทั้งหลายที่แปลกๆ ทรงโปรดธรรมเนียม 

ประเพณี วิทยาศาสตร ศิลปะ และวรรณคดี ฯลฯ ของชาวยุโรป

โดยไมมีขอบเขต พระองคยังทรงพอพระราชหฤทัยถอยคําประจบ 

และทะเยอทะยานในพระเกียรติ ดังนั้น ในขณะนี้จึงเปนโอกาสอัน

ดียิ่งที่จะทําการกอบโกยเอาเงินเอาทองจํานวนมากจากทองพระ

คลังของกรุงสยาม ฯลฯ และเราก็ไดพิสูจนแลววาขอกลาวหาทั้ง

สามขอไมเปนความจริง                     

ทีนี้ ตอนนี้เราจะพยายามแกะรอยวา ใครเปนคนปลอยขาว

ลือ? ตามทฤษฎีการเลือกอยางเปนเหตุเปนผล (rational choice) 

คนที่ปลอยขาวจะตองเปนคนที่ ไดประโยชนจากการเสียพระนาม

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และการปลอยขาว

ลือนี้ถือเปนการลงทุนที่นอยที่สุดและสามารถสรางความเสียหาย

ไดมากที่สุดเชนกัน เปนไปตามหลักทฤษฎีการเลือกอยางมีเหตุมี

ผลที่วา คนจะตัดสินใจเลือกวิธีการที่ลงทุน ลงแรง ลงเวลานอย

ที่สุด เพ� อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ การปลอยขาวลือก็เขาเกณฑดังกลาว      

อยางที่กลาวไป การปลอยขาวลือเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้น 

ขาวลือจะมีผลไดก็ตอเม� อผูรับสารรูภาษาอังกฤษ และที่สําคัญคือ 

ตองรูวา absolute monarchy หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนสิ่งที่

ไมดีดวย จากการสืบคนและกลาวไปในตอนกอนๆ แลว 

พบวาคนไทยสวนใหญยังไมรูจักทั้งสองคํา ไมวาจะเปน 

absolute monarchy หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย จะมีก็

แตชนชั้นนําไทยจํานวนไมมากนัก             

แตที่แน�ๆ คือ บรรดาชาวตางชาติที่อยูในสยาม

ไมวาจะเปนตัวแทนของประเทศตางๆ หรือบรรดา

พอคาและหมอสอนศาสนา ยอมรูจัก absolute monar-

chy ซึ่งในชวงเวลานั้น คําศัพทหรือการปกครอง abso-

lute monarchy เปนสิ่งที่มีความหมายในเชิงลบๆ มาก 

และหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาก็เปลี่ยนแปลง

การปกครองไปแลว ไมวาจะเปลี่ยนเปนระบอบพระ

มหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญหรือระบอบสาธารณรัฐ 

น�าจะเหลือแตรัสเซียกับไมกี่ประเทศเทานั้นที่ยังไม

เปลี่ยน และเดนมารกก็เพิ่งเปลี่ยนไปในป พ.ศ.2392                              

ดังนั้น ผูปลอยขาวลือตองการใหภาพลักษณ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสียหายใน

สายตาของคนตางชาติ และขณะนั้น พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาฯ พระชนมายุ 61 พรรษา ซึ่งนับวามี

พระชนมายุมากเม� อเทียบกับรัชกาลที่หนึ่ง ที่สวรรคต

เม� อพระชนมายุ 72 พรรษา รัชกาลที่สอง 56 พรรษา 

รัชกาลที่สาม 63 พรรษา ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยน

รัชกาลขึ้นไมวาจะดวยเหตุอันใด ผูปลอยขาวลือยอม

หวังใหภาพลักษณที่เสียหายของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาฯ ในสายตาของตางชาติสงผลใหตางชาติมี

บทบาทแทรกแซงการสืบราชสันตติวงศในทางใดทาง

หนึ่ง เพราะตั้งแตรัชกาลที่สามเปนตนมา การสืบราช

สันตติวงศยังไมไดเปนไปตามกฎมณเฑียรบาลที่เกิดขึ้น

ในรัชกาที่หก และการสถาปนาตําแหน�งมกุฎราชกุมาร

ในฐานะวาที่ผูสืบราชสันตติวงศก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาล

ที่หา  แตการสืบราชสันตติวงศตั้งแตรัชกาลที่สามจนถึง

รัชกาลที่สี่เปนไปตามหลัก “อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ” 

โดยที่ประชุมพระราชวงศและเสนาบดีเปนผูลงความ

เห็นในการเลือกผูขึ้นครองราชสมบัติ และที่ประชุมที่วา

นี้ก็อยูภายใตอิทธิพลของขุนนางตระกูลบุนนาค                            

ผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการที่ผูใดขึ้นครองราช

สมบัติอยางตรงๆ มีดังตอไปนี้ คือ หนึ่ง กรมพระราชวัง

บวรสถานมงคล หรือวังหนา สอง เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง 

บุนนาค) ผูนําขุนนางตระกูลบุนนาค และสาม เจาฟาจุฬาลงกรณ                

จากรายพระนามและนามทั้งสาม เราตัดเจาฟาจุฬาลงกรณ

ออกไปไดเลย เพราะไมมีเหตุผลที่พระองคจะปลอยขาวลือ

ทําลายช� อเสียงของพระราชบิดาของพระองคเอง คงเหลือแตกรม

พระราชวังบวรสถานมงคลและเจาพระยาศรีสุริยวงศ       

แตเราก็ตองตัดกรมพระราชวังบวรฯ หรือวังหนาออกไป 

เพราะวังหนาหรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวสวรรคต

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2408 และจากหลักฐานประวัติศาสตรไม

ไดบอกวาชวงไหนของป และถาสันนิษฐานวาขาวลือถูกปลอยออก

มาหลังจากนั้น เราจึงตัดพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ออกไป       

แตหลังจากพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ สวรรคต ตําแหน�ง

แตถาพระราชโอรสไดพระชันษา เม� อตําแหน�งวังหนาวาง

ลง พระมหากษัตริยก็จะทรงแตงตั้งใหพระราชโอรสพระองคนั้นให

ดํารงตําแหน�งวังหนา และมีความเปนไปไดนอยมากที่ที่ประชุมจะ

ไมเห็นดวยที่จะใหพระราชโอรสที่ดํารงตําแหน�งวังหนาขึ้นเปนพระ

มหากษัตริย                         

แตเม� อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ไมทรงตั้งผูใด ผูที่

ผิดหวังคือ พระองคเจายอดยิ่งยศ (พระนามเดิมที่พระบาทสมเด็จ

พระปนเกลาฯ พระราชทานคือ พระองคเจายอช วอชิงตัน เพราะ

ทรงนิยมในธรรมเนียมของอเมริกันและบรรดาประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา) พระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ซึ่งขณะนั้น

พระชนมายุได 27 พรรษา กําลังหนุมแน�น                        

ขณะเดียวกัน ผูที่ผิดหวังหรือเปลา

ไมทราบได แตพยายามโนมนาวกดดันให

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ตั้งพระองค

เจายอดยิ่งยศขึ้นดํารงตําแหน�งวังหนาใหได

คือ เจาพระยาศรีสุริยวงศ จนทําใหพระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาฯ ประนีประนอมตั้ง

พระองคเจายอดยิ่งยศใหดํารงตําแหน�ง กรม

หม� นบวรวิไชยชาญ ซึ่งไมใชตําแหน�งวัง

หนาที่มีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชย หากพระ

มหากษัตริยเสด็จสวรรคตตามธรรมเนียม

การปกครองของไทยมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา 

แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรง

ปฏิบัติใหเกียรติดังตําแหน�งวังหนา แต

อยางไรก็ตามก็ไมใชวังหนาอยูดี                             

ดังนั้น ผูที่เขาขายมีสวนเกี่ยวของกับ

เร� องขาวลือที่เปนคนไทย จึงเหลือแคกรม

หม� นบวรวิไชยชาญและเจาพระยาศรีสุริย

วงศ ซึ่งทั้งสองมีความรูภาษาอังกฤษดี                       

แตที่รูดีกวาคือ กรมหม� นบวร                    

วิไชยชาญ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ คือ หนึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

พระราชบิดาของพระองค “ทรงพระปรีชา

สามารถในภาษาอังกฤษ และจากบันทึก

ของชาวตางชาติ (บันทึกของหมอบรัดเลย, 

นายเอฟ.เอ.นีล, เซอรจอหน เบาวริง, นาย

เทาเซนด แฮรีส, นายอ็องรี มูโอต และ

นางแอนนา เลียวโนเวนส) เห็นตรงกันวา 

“ภาษาอังกฤษของพระองคนั้นอยู ในขั้น

ยอดเยี่ยม” และความสามารถทางภาษา

นี้ยอมจะมีอิทธิพลตอกรมหม� นบวรวิไชย

ชาญดวย        

สอง นอกจากจะมีพื้นฐานจากพระราชบิดาแลว กรมหม� น

บวรวิไชยชาญยังสนิทสนมอยางยิ่งกับทอมัส นอกซ (Thomas 

Knox) ที่พระราชบิดาของพระองคทรงจางใหมาเปนครูฝกทหาร

ของฝายวังหนา ซึ่งในป พ.ศ.2408 นอกซมีอายุได 41 ป สวนกรม

หม� นฯ พระชนมายุได 27 พรรษา ไมไดหางกันมากนัก สาม กรม

หม� นบวรวิไชยชาญทรงเติบโตมาภายใตเง� อนไขที่พระบรมวงศานุ

วงศศึกษาภาษาอังกฤษอยางเปนทางการจากครูชาวตางชาติ แตก

ตางจากคนรุนกอนที่มักจะเรียนเอง                 

คําถามคือ ระหวางกรมหม� นบวรวิไชยชาญกับเจาพระยา

ศรีสุริยวงศ ผู ใดมีความเปนไปไดมากกวากันที่จะมีสวนเกี่ยวของ

กับขาวลือ? คําตอบคือ กรมหม� นบวรวิไชยชาญ เพราะเจาพระยา

ศรีสุริยวงศมีอํานาจอิทธิพลมากอยูแลวในการกําหนดตัวผูสืบราช

สันตติวงศ เขาไมจําเปนจะตองมีสวนยุงเกี่ยวกับขาวลือที่จะมีผล

ตอการกําหนดตัวผูสืบราชสันตติวงศ และก็คงไมตองการใหตาง

ชาติเขามาแทรกแซงอํานาจอิทธิพลของตนในเร� องน้ี                                                 

ดังนั้น ผูที่มีความเปนไปไดมากที่สุดเกี่ยวกับการปลอยขาว

ลือคือ กรมหม� นบวรวิไชยชาญ ที่หวังใหตางชาติมีอิทธิพลตอ

เจาพระยาศรีสุริยวงศในการกําหนดตัวผูสืบราชสมบัติ                     

ยิ่งกวานั้น ในสายตาของตางชาติ พระบาทสมเด็จพระปน

เกลาฯ พระราชบิดาของพระองคมีพระราชดําริทางการเมืองที่เปน

ประชาธิปไตยอยางยิ่ง (“He is said to have had very democrat-

ic political views.” จาก Abbot Low Moffat, Mongkut the King 

of Siam, Ithaca, New York: Cornell University Press: 1961, 

1968) และน�าจะสงตอมายังกรมหม� นบวรวิไชยชาญดวย                       

ดังนั้น พระองคจึงไดรับการยอมรับจากชาวตางชาติมากกวา

เจาฟาจุฬาลงกรณที่ยังทรงพระเยาวอยูมาก ไมวาจะเปนดานภาษา 

ทัศนคติทางการเมือง และความรูในวิทยาการทหาร และวิทยาการ

ทางวิทยาศาสตรสมัยใหมตะวันตก            

การปลอยขาวลือดังกลาวเทากับเปนการขับเนนความแตก

ตางในความคิดทางการเมืองใหตางชาติเปรียบเทียบพระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาฯ และพระราชโอรสกับตัวพระองค โดยหวัง

ผลในตอนเปลี่ยนรัชกาล

และการคาดเดาของผม ดูจะไดรับการยืนยันจากการเกิด

วิกฤตการณวังหนาในป พ.ศ.2417 ที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

เสด็จไปลี้ภัยที่สถานกงสุลอังกฤษของเซอรทอมัส นอกซ                 

ตามหลักฐานประวัติศาสตร เซอรทอมัส นอกซ พยายาม

สนับสนุนใหกรมหม� นบวรวิไชยชาญขึ้นเปนพระมหากษัตริยมาโดย

ตลอด จากความสนิทสนมอันยาวนาน ที่มีมาตั้งแตนายนอกซเริ่ม

เขารับราชการกับพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ เปนครูฝกทหารวัง

หนาตั้งแต พ.ศ.2394 ซึ่งขณะนั้น กรมหม� นบวรวิไชยชาญมีพระ

ชนมายุได 13 พรรษา                                         

อยางไรก็ตาม หากเพิ่มเซอรทอมัส นอกซ เขาไปในผูที่มี

ความเปนไปไดที่จะปลอยขาวลือ ก็เปนไปไดวา เซอรทอมัส นอกซ                                                                         

นีเ่องที่เปนผูปลอยขาวลือสรางความเสยีหายใหแกพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ.2408 อันเปนปที่พระบาทสมเด็จ

พระปนเกลาฯ สวรรคต และพระองคเจายอดยิ่งยศที่สนิทสนมกับ

ตนไมไดรับการแตงตั้งใหเปนวังหนา.          

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ใครปลอยขาวลือวา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย?

จ

คุณหญิงสุดารัตน

เกยุราพันธุ 

Thailand Pass เปนระบบลงทะเบียนเขาประเทศไทย

ทางอากาศ ในรูปแบบ Web-based เกิดจากความรวมมือของ

กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

รองรับการเปดประเทศในวันท่ี 1 พ.ย.2564 เพ� ออํานวยความ

สะดวกการเดินทาง ภายใตแนวคิด Ease of Traveling หลัง

การเปดประเทศ โดยใหผูเดินทางท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ

กรอกขอมูลกอนเขาประเทศ แทนการออกเอกสาร COE เพ� อ

ลดข้ันตอน.

‘ไทยแลนด พาส’

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

เซอรทอมัส นอกซ



ลายเป็นเรื่องเสียแล้ว หลังถูกนายสิระ เจนจาคะ   

ส.ส.กทม.  พรรคพลังประชารัฐ เข้าแจ้งความดำา                                                                 

เนินคดี ข้อหาผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ 

ทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 สำาหรับนาง

สาววรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล  

เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อน นางสาว

วรรณวรีได้ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชักชวนให้ประชาชน

ทั่วไปมาลงทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด 

โควิด-19 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย ทั้งที่เป็นวัคซีนที่มี

การจัดสรรให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา ไม่ได้เป็นของ ส.ส.คนใด

จัดหามา

โดยนางสาววรรณวรีระบุว่า “ส.ส.ป๊อบจัดโควตา

วัคซีนเพื่อประชาชน” และข้อความว่า “ยิ่งฉีดวัคซีนมาก

เท่าไหร่ ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ได้เร็วเท่านั้น ส.ส.ป๊อบตั้งใจ

จัดหาวัคซีนมาให้ท่าน ฟรี!” 

สำาหรับนางสาววรรณ                                              

วรี มีชื่อเล่นว่า ป๊อบ เป็น                                               

ส.ส.กทม.เขต 3  (บางคอแหลม 

และยานนาวา) โดยตัดสิน

ใจลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกใน

นามพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2562

ส.ส.ป๊อบ ได้รับเลือก

ตั้งเป็นครั้งแรกทันที โดยได้ 

28,444 คะแนน เอาชนะนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้สมัคร 

ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐแบบสูสี โดยนายเนวินธุ์ ได้ 

ไป 25,148 คะแนน 

เขตยานนาวาถือเป็นบ้านเกิดของ ส.ส.ป๊อบ และ

เติบโตจากที่นี่มาโดยตลอด โดยจบชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ โยเซฟ คอนเวนต์  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ                                                                      

การบัญชี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญา

โท M.B.A. สาขาการตลาด จาก SAN FRANCISCO 

STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา             

ก่อนลงเล่นการเมืองเคยประกอบธุรกิจของครอบ 

ครัว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่ม “ตะล่อมสิน” ที่ทำาธุรกิจหลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นจัดจำาหน่ายเม็ดพลาสติก สายไฟ

และอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงานผลิตโคมไฟฟ้า โรงงานประกบ

ผ้าฟองน้ำา สวนยางพารา 

เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะล่อมสินที่ดิน

พัฒนา จำากัด ที่ทำาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด 

หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ เปลี่ยนมาเป็นพรรค

ก้าวไกล นางสาววรรณวรีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

บริหารพรรค ในตำาแหน่งรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล 

เคยถูกทัวร์ลง จากกรณีเป็น 1 ใน 9 ส.ส.ของพรรค

ที่ไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

จนถูกขุดว่าครั้งหนึ่งเธอเคยขึ้นเวที กปปส.

สามปอ.ป้อแป้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

การเมืองวันน้ีเริ่มแสดงรอยแยกระหว่างสามลุงให้ประชาชน

เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้ว ภาพบิ๊กอายเดินตามหลังเสี่ยแป้งลุยน้ำาท่วม 

แสดงให้เป็นว่าลุงดับเบิลปอ (ปอ.ท้ังชื่อเล่นและชื่อจริง) หนุนหลังเส่ีย

แป้งและบ๊ิกอาย ลุยน้ำาท่วม ลุยการเมือง บ่งบอกว่าสามปอหัวหายแล้ว 

เพราะเมื่อแยกกันเดิน แล้วเมื่อลุงตู่ประกาศเดินหน้า ๕ ปี เช่นเดียวกับ                                                                                           

ลุงป้อมป้อแป้ก็ประกาศยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ท่ีแม้ว่าวันน้ียังประกาศสนับ 

สนุนลุงตู่ แต่พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ันบ่งบอกว่า “เห็นหน้าไม่เห็นใจ”

กรณีแจกกล้วย ๒,๐๐๐ ล้านก่อนการอภิปรายไม่วางใจน้ัน ส่อ

ให้เห็นว่ามีกบฏภายในพรรคพลังแป้งจริง โดยกลุ่มเส่ียแป้งหวังว่าจะ

สามารถผลักดันให้ลุงป้อมป้อแป้ได้ข้ึนเป็นนายกฯ ถ้าลุงตู่แพ้อภิปราย  

ซ่ึงก็จะมีผลสำาหรับการเลือกต้ังท่ัวประเทศ แต่เมื่อไม่เป็นผลตามท่ีปรารถนา 

แล้วยังถูกลุงตู่ปลด ทำาให้พลังภายในพรรคพลังแป้งของเส่ียแป้งถดถอย

ลงมาก แต่ในเมื่อลุงป้อมป้อแป้ยังหนุนหลังก็หมายความว่าเกิดความ

ขัดแย้งกันในหมู่สามปอ.จริง เพราะก่อนท่ีเส่ียแป้งจะถูกปลดก็มีข่าวว่า

หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องมีการปรับ ครม. หน่ึงในรัฐมนตรีท่ีจะถูก

ปรับก็คือ “รมต.มหาดไทย” ท่ีมีข่าวว่าจะให้เส่ียแป้งน่ังแทน เพื่อควบคุม

การเลือกต้ังท่ัวประเทศ เรื่องน้ีก็พิสูจน์ให้เห็นว่า มีความพยายามก่อ

กบฏจริง เพราะอำานาจในการปรับ ครม.เป็นอำานาจของนายกรัฐมนตรี

เท่าน้ัน และมารยาทในทางการเมืองเลขาธิการพรรครัฐบาลไม่สมควร

ออกมาเล่นออฟไซด์ไล่รัฐมนตรีท่ีมาจากรากฐานเดียวกัน

ก็ต้องดูกันต่อไปว่าพลังแป้งจะสามารถดันลุงป้อมป้อแป้ขึ้น

เป็นนายกฯ ได้หรือไม่ ถ้าทำาได้ก็หมายความว่าเสี่ยแป้งคือนายกฯ ตัว

จริง  ถึงลุงป้อมป้อแป้จะมีพลังมากที่สุดในกลุ่มสามปอ. แต่ถ้าไม่มีลุง

ตู่ก็ไม่มีสามลุง ดังนั้นการที่พันธมิตรของเสี่ยแป้งจะดันลุงป้อมป้อแป้

ขึ้นแทนลุงตู่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย กรณีเสี่ยแป้งจัดทำาโพลสำารวจผลงาน

ของ ส.ส.ใต้ที่อยู่ภายใต้แกนนำาของเพื่อนร่วมรุ่นลุงตู่ แล้วประกาศว่า

มี ๔ คนเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ เพราะ

ถ้าถามผม ส.ส.ทั้งสภาก็ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 

การกระทำาของเสี่ยแป้งเป็นการดิสเครดิต ส.ส.กลุ่มที่สนับสนุน

ลุงตู่ สร้างความแตกแยกในพรรค แต่ทำาไมลุงป้อมป้อแป้ไม่ห้ามปราม 

วันนี้พรรคพลังแป้งแตกแยกจนกาวช้างไม่สามารถประสานรอยร้าว

ได้แล้ว  ถ้าพรรคปลัดฉิ่งฉาบสามารถชนะใจประชาชนที่ยังสนับสนุน

ลุงตู่ด้วยนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน เช่น เศรษฐ 

กิจพอเพียงและพลังสะอาด ประกาศยกเลิกสารพิษทุกชนิด

ตั้งแต่เมทิลโบรไมด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งกำาจัดมอดในข้าวสาร

ทุกเมล็ดที่คนไทยต้องบริโภค ยกเลิกนำาเข้าอาหารปนเปื้อนสารก่อ

มะเร็ง เช่นไกลโฟเซต สนับสนุนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแทนบิ๊กไบก์ฯ ก็

จะโดนใจประชาชนมาก มิใช่ใช้เศรษฐกิจใหม่ๆ แต่เป็นเหล้าในขวด

5บทความ

ม่มีกฎหมายอะไรที่แก้ไขไม่ได้ 

แม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 

แต่คำาถามคือ แก้เพื่ออะไร? 

พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล หรือพรรคการเมือง 

อื่นๆ ต้องตอบคำาถามนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน 

ข้ออ้างของพรรคเพื่อไทย ยังฟังไม่ขึ้น

เท่าที่ฟัง พรรคเพื่อไทยโยงเรื่อง ให้นักโทษทางความคิด

ได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้น

อีก

หากประมวลตามสถานการณ์ช่วงปีสองปีท่ีผ่านมา นักโทษ

ทางความคิด ในความหมายของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่ใครอื่น

แต่เป็นแกนนำา แกนนอน ม็อบสามนิ้ว

ฉะน้ันถ้าอ้างเรื่อง แกนนำาสามน้ิวติดคุกเพราะคดี ม.๑๑๒ 

พรรคเพื่อไทยก็ต้อง พูดไปถึงสาเหตุ ท่ีแกนนำาสามน้ิวถูกดำาเนิน

คดี ม.๑๑๒  ด้วย 

หลายคนพูดจา ปราศรัยต่อสาธารณะ ใส่ร้ายสถาบัน

พระมหากษัตริย์

บางคนเผาพระบรมฉายาลักษณ์

บางคนแสดงออกด้วยพฤติกรรม หมิ่นประมาท ดูหมิ่น 

หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ 

เกือบทุกคนทำาผิดในฐานความผิดเดิมซ้ำาซาก

บางคนท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์ แม้ขณะอยู่ในคุก 

พรรคเพื่อไทยอย่าบอกว่าไม่เคยรับรู้ถึงพฤติกรรมดัง

กล่าวนี้ 

ส่วนพรรคก้าวไกล ไม่ได้รับรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี

ส่วนร่วมให้ ผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ ทำาผิดซ้ำา 

และประกันตัวออกมาเพื่อให้ทำาผิดซ้ำา 

การแก้ ม.๑๑๒ จึงต้องตอบคำาถามสังคมให้ชัดเจน ไม่

เช่นนั้นจะนำาไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงอย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อน 

ผมเห็นด้วยกับ “อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” เลขาธิการ

พรรคกล้า 

หากยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ จะเร่ง

ความขัดแย้งในชาติให้รุนแรงขึ้นอีก เช่น 

๑.) เกิดการดูหมิ่นต่อสถาบันมากขึ้น 

ปลายทาง ‘เลิก’ ม.๑๑๒

๒.) เกิดความขัดแย้งสองฝ่าย และจะนำาไปสู่การปะทะกัน

บนท้องถนน 

๓.) เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่ เป็นช่องว่างทำาให้เกิดการ

แทรกแซงทางการเมือง เข้ายึดอำานาจหรือรัฐประหารอีก

ฉะนั้น ขอเตือน พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล หากประเมิน

เอาตามเสียงเชียร์ จากโซเชียล จากคนรุ่นใหม่ ให้ระวัง คนรุ่นเก่า 

ชาวบ้านที่ยังยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ คนกลุ่มนี้ส่วน

ใหญ่ไม่ได้เล่นโซเชียล แต่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ระวังจะ

กลายเป็นการจุดเชื้อนำาไปสู่การฆ่าฟันกันของประชาชนได้ 

หรือไม่ก็ลองถาม ส.ส.เขตแต่ละคนดูว่า เห็นดีเห็นงามกับ

คำาสั่งนายใหญ่ ให้แก้ ม.๑๑๒ หรือไม่ 

พร้อมเป็นศัตรูกับประชาชนในพื้นที่แล้วหรือยัง

คงเข้าใจนะครับแนวคิด การแก้ ม.๑๑๒ ในปัจจุบัน ไม่ใช่

กลัวติดคุก 

เพราะไอ้พวกที่ติดคุกอยู่ ไม่เห็นมีใครกลัว 

เพนกวิน อานนท์ ฯลฯ เข้าออกคุกมากี่รอบแล้ว 

ออกมาก็จะเข้าอีก 

แต่การแก้ ม.๑๑๒ คือการเปิดประตูสู่อีกภารกิจ 

ถ้าไปถาม “ปิยบุตร แสงกนกกุล” จะได้คำาตอบว่า ปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

แต่ถ้าไปดูอารมณ์ร่วมในโซเชียลของคนพันธ์ุสามน้ิว คำาตอบ

คือ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น 

สาธารณรัฐ 

อย่าเพิ่งหัวเราะว่าเขียนเพ้อเจ้อ 

ความคิดนี้มีอยู่จริง มีการปลุกเร้าด้วยชุดความเชื่อนี้จริง 

ขบวนการล้มล้างสถาบันฯ มีอยู่จริง

ทีนี้มาดูว่า หากจะแก้กันจริง จะแก้อย่างไร? 

เพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องแบบเหวี่ยงแห 

ให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่แทนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น

ผู้ฟ้อง

ไม่ให้นำาไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

คำาถามง่ายๆ ครับ ถ้าประชาชนฟ้องไม่ได้ จะให้ใครฟ้อง 

ต้องเป็นหน่วยงานไหน?

สำานักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ หรือ สำานักงาน

องคมนตรี 

ถ้าเอาตามน่้ีก็เท่ากับยกระดับให้สถาบันพระมหากษัตริย์ขัด

แย้งกับประชาชนโดยตรง

หนักกว่าเก่า!

และอยากถามพรรคเพื่อไทย ว่า ประมวลกฎหมายอาญา 

ยังมีบทบัญญัติที่มีกลุ่มความผิดใกล้เคียงกันนี้ ทำาไมถึงไม่เสนอแก้ 

ไขด้วย

อาทิ 

ม.๑๓๓ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต

มาดร้ายประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑ 

ปีถึง ๗ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาทถึง ๑.๔ แสนบาท หรือทั้ง

จำาทั้งปรับ

ม.๑๓๕ ว่าด้วยการดูหมิ่นธง หรือตราสัญลักษณ์ของรัฐต่าง

ประเทศ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔ หมื่น

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

แล้วลองเทียบกับโทษ ม.๑๑๒ มีบทลงโทษขั้นต่ำาจำาคุก ๓ ปี 

โทษขั้นสูงคือ ๑๕  ปี

ลองชั่งน้ำาหนักระหว่าง พระมหากษัตริย์ ไทย ประมุขแห่ง

รัฐต่างประเทศ ดูหมิ่นธง หรือตราสัญลักษณ์ของรัฐต่างประเทศ 

กับโทษจำาคุก มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

และในทางกลับกัน เมื่อแก้ ม.๑๑๒ ให้ โทษเบาลง หรือมีแต่

โทษปรับ สิ่งที่จะตามมาในอนาคตคือ จะมีคนลองดี ฟ้องพระมหา

กษัตริย์ด้วยหรือไม่ 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๖ บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ 

ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

แล้วจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่

แต่พรรคก้าวไกล ไปไกลกว่า เพราะผู้คุมนโยบายพรรค

จริงๆ อยู่ที่คณะก้าวหน้า 

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” ชัดเจนมานานแล้ว ไม่ใช่แก้ 

ม.๑๑๒ 

แต่ให้ยกเลิก!

“ปิยบุตร” พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี 

“...ผมจึงมีความเห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งเป็น 

‘ผู้แทน’ ของ ‘ราษฎร’ ต้องผลักดันร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวล

กฎหมายอาญา  เพื่อยกเลิกมาตรา ๑๑๒ โดยเร็วที่สุด 

ในการนี้ อาจใช้ โอกาสยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่น

ประมาท ดูหมิ่น ทั้งระบบไปในคราวเดียวกัน ตั้งแต่พระมหา

กษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ประมุขรัฐต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ศาล เจ้าพนักงาน ไป

จนถึงบุคคลธรรมดา ให้ไปว่ากล่าวกันทางแพ่ง และควรแก้ไข

กฎหมายหม่ินประมาททางแพ่ง ให้มีเหตุยกเว้นความผิดในกรณี

วิจารณ์ โดยสุจริต เป็นประโยชน์สาธารณะ ด้วย 

การยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เป็น

ทิศทางที่สอดคล้องกับหลักสากล และนานาอารยประเทศ ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ควรมีใครถูกจำาคุกเพียงเพราะการใช้เสรีภาพ

ในการแสดงออก...”

ครับ....สรุป แก้ ม.๑๑๒ แค่เป้าหมายรอง

เป้าหมายหลักคือ สั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โลกยุคใหม่ไม่ได้กลัวการแสดงออกครับ 

เพราะปัจจุบันก็แสดงออกกันจนรกโซเชียลไปหมด 

ส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอม 

แต่ท่ีน่ากลัวและต้องยับย้ังคือ การใช้ข่าวปลอมเป็นเครื่อง

มือทางการเมือง เพื่อโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ฉะนั้นพรรคไหนกล้าเลิก ม.๑๑๒ ก็ประกาศออกมา

จะได้ฟ้องยุบพรรคถูกตัว.

ทางออก

ถึงรัฐมนตรีคมนาคม

ทางน้ำา นานนม ดีหนอ

รถบรรทุกขุกเข็ญบีบคอ

ทางน้ำาจะไปต่อมิทางตัน

กลับคืนขนส่งทางน้ำาเถิด

กำาเนิด ทางน้ำา โน่นนี่นั่น

ต้นทุนถูกกว่ารถสารพัน

คุณค่าครบครันคมนาคม

ปลดความอึดอัด

เรียน คุณอัตถ์-คุณเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

มาถึงวันนี้ผมปลดความอึดอัดวุ่นวายจากสังคมเมืองไทยไปได้

หลายเปลาะ

-หายใจสะดวกขึ้นเพราะข่าวจาก ศบค.ว่าสถิติของโควิด-๑๙ 

มีปริมาณคนหายป่วยเพิ่มขึ้น คนติดเชื้อที่เคยป่วยแบบยกคลัสเตอร์

ยอดเขยิบเล็กน้อย คนที่ป่วยลดปริมาณลงพออุ่นใจเป็นยอดแสดง

ของสถิติที่ทำาให้ “ยิ้ม” ได้บ้าง ที่ดีใจแทนพี่น้อง ปชช.ก็คือ โอกาสที่

จะปลด “พ่วงกฎหมายบังคับ” มีทางเป็นไปได้ ๑ ต.ค.๖๔ และที่มั่นใจ

มากก็คือ วัคซีนหลากยี่ห้อทั้งซื้อ ทั้งรับบริจาค มีจำานวนเพียงพอต่อ

การต่อสู้อย่างไม่กลัว “มัน”

-การอภิปรายเพื่อค้นหาความผิดของรัฐบาล ฝ่ายค้านสะดุดขา

ตัวเองล้มระเนนระนาดไม่เป็นท่าและแพ้พ่ายไปในที่สุด (แต่มีปัญหา

ซับซ้อนที่รัฐบาลจะต้องสะสางให้เสร็จโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นมันจะกลาย

เป็นเสี้ยนตำาเท้า เจ็บไม่รู้จบ ขอเรียนตรงไปที่ นรม.ลุงตู่ที่เป็นหัวหน้า

เรือใหญ่ด้วย)

-หมดไปหมาดๆ การแก้ไขเลข ๒ ตัว จ.ม.ลงไปอย่างสบายใจ

โดยที่ไม่ต้องกลัว “พลิกโผ” เพราะข่าวลวงมันเยอะจริง ผมชอบคำา

พูดลุงตู่อยู่ช่วงหนึ่งที่ตอบนักข่าวว่า “ผมเป็น นรม. ความรับผิดชอบ

บัตร ๑  บัตร ๒ มันเรื่องของสมาชิกพรรคทั้งหมดต้องทำาให้ได้ ผิด

ตัดสินใจบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ไม่ใช่ใบเดียว ถ้าใจเหนียวก็ต้อง ๒ ใบ 

ตามมติพรรค ผมลงมติตามพรรคไม่มีเปลี่ยน” และก็ไม่มีเปลี่ยน

เพราะมติของ พปชร.เป็นเอกฉันท์ โดยส่วนตัวขอขอบคุณรัฐบาลโดย 

นรม.ประยุทธ์ ที่มองการณ์ไกล.....

ตอนนี้ผมหายใจโล่งอกเรื่องทำามารัด ทำามาเละ ขอให้เป็นผล

กรรมของผู้สร้างวิบัติกรรมเอง ฟ้าดินย่อมมองเห็นชัดเจนตามกรรม

นั้น

หายเหนื่อยก็อยากนอนหลับนานๆ ตื่นขึ้นมาใจชื้นๆ จดหมาย

ฉบับต่อๆ ไปขอเขียนเรื่องแปลกๆ สนุกๆ ให้หัวเราะรับความสุขกัน

บ้างฟ้าจะได้ผ่องใส

ขอเรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ คงทราบข่าวดีแล้วว่า

สำานักงาน  นสพ.ไทยโพสต์ กำาลังมุงหลังคาหนีฝนอยู่ทุกวัน...นี่ละ

กระมังที่คุณอัตถ์บอกผมว่า “เสร็จแน่ไวๆ นี้....ไชโย้....”

ขอความสุข-สนุก-สบาย จงบังเกิดแด่ท่าน บ.ก.ทั้งสองตลอด

กาล.

นายถึก กำานัน

 

ผมรออ่านเรื่องแปลกเลยครับ ฮ่าๆๆ

ดีครับที่สามารถปลดความอึดอัดวุ่นวายจากสังคมเมืองไทยไป

ได้หลายเปลาะ เพราะบางทีการเมืองทำาให้เครียด มีผลต่อสุขภาพ 

แต่การเมือง การบ้าน เรื่องเก่าผ่าน เรื่องใหม่ก็มา ต้องทำาใจ

ครับ 

สำาหรับโควิด ผ่านไปอีกสักพักจำานวนคนติดเชื้อจะไม่ใช่เรื่อง

สำาคัญแล้ว ให้ดูที่ผู้เสียชีวิต ถ้ายังอยู่ในหลักสิบก็ถือว่าพอรับได้อยู่ 

ส่วนจำานวนผู้ติดเชื้อ แม้จะดูเยอะ แต่หากฉีดวัคซีนกันครบ ป่วยก็ไม่

หนัก ไม่ถึงตาย  เหตุการณ์มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ครับ จากนั้นโควิด

ก็จะเหมือนไข้หวัดชนิดหนึ่ง.

ถูก ‘สิระ’ แจ้งความ

เก่า ปตง.ก็รวยเอาๆ แต่คนไทยก็ยิ่งจนลงๆ

ขณะน้ีมีความพยายามสร้างความเกลียดชังในหมู่ชาวพุทธว่า

มุสลิมจะยึดครองประเทศ เรื่องน้ีสอดคล้องกับความพยายามแบ่งแยก 

ส.ส.ใต้ของพรรคพลังแป้งท่ีดูเหมือนจะเอาพลังคนไทยพุทธมาช่วย

สนับสนุน ซ่ึงเป็นการกระทำาท่ีเห็นแก่ตัวอย่างย่ิง ไทยต้องเป็นของไทย

ท้ังมวล ไม่แบ่งแยกเป็นไทยพุทธไทยมุสลิม ข่าวเรื่องน้ีเป็นยุทธการการ 

เมืองซ้ำาซาก ฮารับปันบารู หรือความหวังใหม่ของพ่อใหญ่จ๋ิวกับนายวัน

หมัด  วันน้ีนายนอเดียวถูกขุดข้ึนมาเป็นเป้าโจมตีเรื่องแบ่งแยกดินแดน

อีกแล้ว

ผมไม่ได้สนับสนุนการก่อการร้าย แต่วันนี้ผมเชื่อว่าการก่อการ

ร้ายถูกนำามาใช้เพื่อหวังผลในทางการเมืองอย่างแน่นอน เป็นการดิส

เครดิต ส.ส.ท่ีนับถือศาสนามุสลิม ว่าเป็นตัวการทำาลายชาติ ดังน้ันก็

อยากจะให้เพื่อนร่วมชาติใช้สติ วิเคราะห์ อย่าเชื่อแต่แชร์ไลน์ การเมือง

น้ันสกปรกย่ิงนัก “ปรีดีฆ่าในหลวง” เสียงตะโกนดังในโรงหนังเฉลิมกรุง

ส่งผลให้ประชาธิปัตย์เสียหาย เพราะคนเชื่อว่าปรีดีฆ่าในหลวงจริง หรือ

รถหาเสียงท่ีเปิดลำาโพงดังให้เลือก ส.ส.ฝ่ายตรงข้ามท่ีปลุกประชาชนให้

ตื่น พร้อมกับเสียงด่าทอว่ากูจะไม่เลือกพรรคริyumน้ีเด็ดขาด การใส่ร้าย

ป้ายสีทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ ดังน้ันขอให้เพื่อนร่วมชาติต้องถ่วงหู

ให้หนักมากข้ึน วิเคราะห์ตรวจสอบก่อนเชื่อครับ.

โกโบราณ

 

การเมืองหน้าฉากกับหลังฉากคนละเรื่องเลยครับ เอาจริงๆ ที่                                                                                       

มาที่ไปของ ๓ ลุงนั้น ไม่มี ส.ส.ในมือสักคนเดียว แต่อาศัยกลุ่มการ 

เมืองเป็นฐานของอำานาจ ในพรรคพลังประชารัฐมีหลายกลุ่มซะด้วย

ซิครับ วิธีการไม่ให้อีกกลุ่มมีอำานาจเหนืออีกกลุ่มก็คือ ให้คานอำานาจ

กันเอง คุณโกโบราณถามว่า ทำาไมลุงป้อมป้อแป้ไม่ห้ามปราม  ผมคิด

ว่า ๓ ลุงกำาลังเล่นเกมนี้อยู่ครับ 

ส่วนเรื่องศาสนา ไม่ว่าใครก็ตามอย่าเอามาผูกโยงเป็นเรื่องเดียว

กับการเมืองเป็นอันขาด วันนี้ท่านอาจได้ผลประโยชน์ แต่วันข้างหน้า

มันจะตามเล่นงานท่านแน่นอน.

ดึกแล้ว

 * หลังจากไหว้พระสวดมนต์

ดลใจ ใครแนะ ใครสอน

สวดมนต์ ให้ศีล ให้พร

คนบาปกลับร้อนย้อนพาล

 * ต้นเหตุมาจากเกลียด โกรธ

เหิมโหดคั่งแค้นล้างผลาญ

การดีกลับโทษท่าเดียว

 * ใหญ่เงิน ใหญ่ทองท่วมฟ้า

โกงมาคือสิ่งหวาดเสียว

กลับมาบาดคอแท้เทียว

อำานาจนั่นเชียวจองเวร

 * บ้านเมืองอยู่ท่ามเพลิงแค้น

สุดแสนสงสารที่เห็น

กิเลสระบาดลำาเค็ญ

ทุกข์เข็ญกว่าโรคลุกลามฯ

 วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

วรรณวรี ตะล่อมสิน
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
แทงวัยรุ่นปัตตานีดับคาที่ 1 บาดเจ็บ 2 

ปัตตานี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 2 พ.ย. เวลา 19.00 น.  พ.ต.อ.ญาณพงศ์ อุบลบาน 

ผกก.สภ.เมืองปัตตานี รับแจ้งเกิดเหตุแทงกันตายบริเวณริมถนนแหลมนก ต.บานา อ.เมือง

ปัตตานี จึงนำากำาลังพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์  

เวฟ 110 ไอ สีเทา-น้ำาเงิน ป้ายทะเบียน 1 กค 2075 ปัตตานีล้มอยู่ และข้างรถพบ 

ผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่ิอนายกูคอลาฮูดดีน อับดุลบุตร อายุ 17 ปี สภาพศพมีบาดแผล

ถูกของมีคมแทงบริเวณด้านหลัง ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายมูฮัมมัดซอฟี ปูเต๊ะ อายุ 

17 ปี และอีกรายเด็กหญิงดาว (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ทั้งสองบาดเจ็บเล็กน้อยและถูก

นำาตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานี จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเป็นคนซ้อน

ท้ายกับผู้บาดเจ็บที่เป็นเด็กหญิง และผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นผู้ขับขี่ ทั้ง 3 คนกำาลังเดินทาง

กลับบ้านหลังจากไปเที่ยวริมทะเล  เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้าย 2 คนได้ดักรอที่ร้านค้าอยู่

แล้ว เมื่อเห็นผู้เสียหายขี่รถผ่านมาจึงขี่รถตามประกบ จากนั้นเกิดปากเสียงกันและคนร้าย

ใช้อาวุธของมีคมเข้าทำาร้ายทั้งสองคน จากนั้นขี่รถหนีไป เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวน 

ผู้บาดเจ็บที่กำาลังรักษาตัวที่ รพ.เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

เรือบรรทุกตู้สินค้าชนกันกลางเจ้าพระยา

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 พ.ย. เจ้าท่าภูมิภาคสมุทรปราการได้รับ

แจ้งมีอุบัติเหตุเรือบรรทุกตู้สินค้าชนกันที่กลางแม่น้ำาเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ ต.ปากน้ำา อ.เมืองสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงนำาเรือตรวจการณ์เจ้า 

ท่า 222 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 270 และเรือตรวจการณ์ตำารวจน้ำาเข้าร่วมตรวจสอบ 

ที่บริเวณกลางแม่น้ำาเจ้าพระยาพบเรือบรรทุกสินค้าชื่อ โอ.พี.เค. 3 ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

มาเต็มลำา สภาพเรือจมน้ำาอยู่ครึ่งลำา ตรวจสอบบริเวณเรือฝั่งซ้ายถูกชนพังเสียหาย และมี

ตู้สินค้าเสียหาย 1 ตู้ ก่อนที่เรือศรีสมมาศ 19 จะเข้าทำาการดันเรือที่ประสบเหตุเข้าเกยตื้น

ใกล้องค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้นเร่งสูบน้ำาออกจากตัวเรือและนำาทุ่นป้องกันคราบน้ำามันเข้า

ล้อมรอบ ป้องกันไม่ให้น้ำามันไหลออกสู่แม่น้ำา หลังสอบถามนายวันชัย สบายใจ ผู้จัดการ

บริษัท โอ.พี.เค. โกลบอล  โลจิสติกส์ จำากัด ทราบว่าเรือลำานี้ออกมาจากท่าเรือสหไทย ย่าน

ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อจะนำาตู้สินค้ากว่า 51  ตู้ไปส่งที่ท่าเรือ

แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุระหว่างวิ่งสวนกัน คาดว่า “เรือเอ็นพี ปทุมธานี” 

น่าจะหลุดร่องน้ำามาจนคุมเรือไม่อยู่ ก่อนที่จะพุ่งชนเรือโอ.พี.เค.3 กลางลำา จนเกิดรอยรั่ว

และจมลงในแม่น้ำาเจ้าพระยา ยังไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้ เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวน

หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

แค้นยืมเงิน 1 พันทวงถามไม่คืนยกพวกไล่ยิง

สงขลา • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 พ.ย.64 ตำารวจ สภ.หาดใหญ่รับแจ้งเกิดเหตุมี

การใช้อาวุธปืนยิงกันที่บ้านเลขที่ 100 ซอย 22 ราษฎร์อุทิศ ชุมชนหลังวัดโคกสมานคุณ 

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา หลังจากที่ พ.ต.ท.มาชา แก้วทอง รองผู้กำากับการ

ปราบปราม สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.กฤษดา หมุนมิตร รองสารวัตรสอบสวน และ 

พ.ต.ท.อนุรักษ์ กลางณรงค์ สารวัตรสืบสวนพร้อมตำารวจชุดสืบสวนของ สภ.หาดใหญ่ไป

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป็นคาร์แคร์เก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว คนร้ายใช้อาวุธปืน 9 มม.ยิง

เข้าไปในบ้าน 2 นัด พบปลอกกระสุน 9 มม.จำานวน 1 ปลอกตกอยู่ข้างบ้าน จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ โดยขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ภายในบ้าน  4 คน เป็น 

ชาย 3 คนหญิง 1 คน จากการสอบถามนายขจรชัย  ทิมทอง อายุ 40 ปี หรือบอยหย็อย 

ซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป้าหมายของคนร้าย เล่าว่าขณะเกิดเหตุกำาลังนั่งลับมีดอยู่หน้าบ้าน 

ได้มีกลุ่มคนร้าย จำานวน 5 คน ยกพวกขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณชายป่าข้างบ้าน 

และเรียกชื่อตน พร้อมกับได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงกระโดดวิ่งหนีไปหลังบ้าน และ

หนึ่งในคนร้ายได้เดินเข้ามาที่ขนำาและยิงอีก 1 นัด โดยคนร้ายทั้ง 5 คนนั้นตนเองรู้จักดี 

ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องที่ตนไปยืมเงินจำานวน 1,000 บาทจากคนที่ยิงและมี

การทวงถามเงินหลายครั้งผ่านทางโทรศัพท์ แต่ตนไม่มีเงินคืนให้ จึงคาดว่าทำาให้อีกฝ่าย

ไม่พอใจและทะเลาะกัน จึงพาพวกบุกมายิงถึงบ้าน แต่ไม่แน่ชัดว่าจะจงใจยิงให้ถูกหรือ

แค่ยิงขู่เพราะได้ยินแค่เสียงปืน

ฟันไม่เลี้ยงหากพบ ตร.รีดเงินเจ้าของรถแบ็กโฮจริง

กรุงเทพฯ • วันที่ 2 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.)  พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หรือ ศปทส.ตร. เปิดเผย

ความคืบหน้ากรณีมีผู้แอบอ้างเป็นตำารวจจาก ศปทส.ตร.ไปข่มขู่รีดทรัพย์จากเจ้าของรถ

แบ็กโฮในพื้นที่ภาคอีสานว่า มอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์ฯ ไปดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระทำาผิดก็ต้อง

ดำาเนินการอย่างเด็ดขาด ดังนั้นจำาเป็นต้องตรวจสอบว่าการกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง

ใด เป็นข้าราชการตำารวจสังกัดใด กระทำาจริงหรือไม่อย่างไร เพื่อนำาข้อมูลมาประกอบ

พิจารณาทางอาญา ซึ่งตนได้ให้นโยบาย ผบช.ภ.4 ไปว่า หากผิดจริงไม่มีละเว้น เป็นไป

ตามนโยบาย ผบ.ตร.อยู่แล้วว่า ทำาดีต้องได้ดี ทำาไม่ดีต้องรับโทษ นอกจากนี้มีรายงาน

ว่า จากการตรวจสอบภาพหน้าตาผู้ก่อเหตุในคลิป มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เมื่อ 

วันที่ 14  กันยา 64 ที่ดาบตำารวจสังกัด บช.น.ร่วมกับพลเรือนอีก 5 คนก่อเหตุลักษณะ

เดียวกันในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยดาบตำารวจรายดังกล่าวมีรายชื่อเป็นชุดปฏิบัติการ  

ศปทส.ตร. ตามคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่  240/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  

ตามที่นำามากล่าวอ้างจริง แต่คำาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564.
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กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ 

รอง ผบ.ตร. เผยพนักงานสอบสวนส่งสำานวน

มีความเห็นสั่งฟ้อง อดีต ผกก.โจ้ และพวก 

7  คน ความผิด 4 ข้อหา พร้อมอายัดทรัพย์ 

คฤหาสน์ รถหรู คอนโดฯ รวม 131 ล้านบาท 

เตรียมขยายผลดำาเนินคดีการจับรถหรูพบ

พิรุธมีตำารวจและเจ้าหน้าที่ร่วมเพียบ

วันที่ 2 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.อ.สุชาติ   

ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.ร่วมกันแถลงความคืบ

หน้าคดี พ.ต.อ.ธิติสรรค์  อุทธนผล หรืออดีตผู้

กำากับโจ้ อดีต ผกก.สภ.นครสวรรค์ และพวก

อดีตชุดปราบปรามยาเสพติด จ.นครสวรรค์ 

ก่อเหตุใช้ถุงดำาคลุมศีรษะนายจิระพงศ์ ธนะ

พัฒน์ หรือมาวิน ผู้ต้องหาคดียาเสพติด 

อ้างเพื่อเค้นข้อมูล จนเสียชีวิต เหตุเกิดที่ 

สภ.เมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 โดย

มีภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุเผยแพร่ในโลก

ออนไลน์ จนนำาไปสู่การออกหมายจับ จับกุม 

“อดีตผู้กำากับโจ้” และพวก

พล.ต.อ.สุชาติเผยว่า คดีนี้ตำารวจสรุป

สำานวนและจะส่งสำานวนสั่งฟ้อง พ.ต.อ.ธิติ

สรรค์ และพวกรวม 7 คน ต่ออธิบดีอัยการ

สำานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ในช่วง

บ่ายวันที่ 3 พ.ย.64

คดีนี้มีนางสาวจันทร์จิรา ธนะพัฒน์ 

แม่ของนายมาวิน และ พ.ต.อ.สุทธินันท์ 

คงแช่มดี พนักงานสอบสวน เป็นผู้กล่าวหา 

มีผู้ต้องหา 7 คน ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.ธิติ 

สรรค์ อุทธนผล 2.พ.ต.ต.รวีโรจน์ ดิษทอง  

3.ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค 4.ร.ต.ท.ธรณินทร์ 

มาศวรรณา 5.ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว 6.ด.ต.ศุภา 

กร นิ่มชื่น และ 7.ส.ต.ต.ปวีณ์กร คำามาเร็ว

“คดีนี้สอบสวนพยาน 35 ปาก พยาน

เอกสารจำานวน 14 รายการ วัตถุพยาน

จำานวน 7 รายการ คณะพนักงานสอบสวน

ลงความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ฐาน

ความผิด (1) เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต,   

(2) เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำาแหน่งหรือ

หน้าท่ีหรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริต (3) ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน

หรือโดยกระทำาทารุณโหดร้าย (4) ร่วม 

กันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำา

การใด ไม่กระทำาการใด หรือจำายอมต่อสิ่ง

ใดโดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ

ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้

กำาลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำา

การนั้น ไม่กระทำาการนั้นหรือจำายอมต่อสิ่ง

นั้น” รอง ผบ.ตร.กล่าว

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า สำาหรับคดีรถหรู

ของอดีต ผกก.โจ้ ที่จับกุมเป็นรถเถื่อนส่ง

ศุลกากรจำานวนกว่า 400 คันนั้น คืบหน้า

ไป 80% แล้ว พบพิรุธทั้งการจับกุมรถที่ไม่มี

ที่มาที่ไป พิรุธเรื่องการรับสินบนนำาจับ ขณะ

นี้กำาลังขยายผล คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 

ทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของอดีต ผกก.โจ้ 

ตำารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร

พล.ต.อ.สุชาติกล่าวด้วยว่า ในคดี

ของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ ตำารวจ และ ปปง.ได้

อายัดทรัพย์ของอดีต ผกก.โจ้ ที่สันนิษฐานว่า

เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด ทั้งคฤหาสน์

ย่านบางชัน มูลค่า 57 ล้านบาท รถ  24 คัน 

ประเมินราคา 70 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 

1 ยูนิต 1.5  ล้านบาท ปืน 18 กระบอก 

กรุงเทพฯ • “บิ๊กใหม่” สุชาติ ธีระสวัสด์ิ 

รอง ผบ.ตร. เผยออกหมายเรียกขบวนการ

ลักรังนกเพิ่ม 20 ราย พบมีตำารวจ ปกครอง 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมขบวนการ

วันที่ 2 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ 

รอง ผบ.ตร. ร่วมกันแถลงความคืบหน้ากรณี

ที่บริษัท สยามเนสท์ 2022  จำากัด ซึ่งเป็นผู้

ได้รับสัมปทานรังนกอีแอ่น บริเวณหมู่เกาะสี่ 

เกาะห้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ร้องเรียนว่า

หลังจากเข้ารับมอบพื้นที่สัมปทานเก็บรังนก

เมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 แล้วพบว่ามี

การลักลอบเข้าไปเก็บรังนกบริเวณดังกล่าว 

ทำาให้ลูกนกตายจำานวนมาก สร้างความเสีย

หายแก่บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นจำานวนเงิน

มูลค่าหลายพันล้านบาท

พล.ต.อ.สุชาติกล่าวว่า ผบ.ตร.มอบ

หมายตนให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

เร่งรัดสืบสวนสอบสวน จากการสืบสวนพบ

ว่ามีกลุ่มคนร้ายลักลอบเข้าไปเก็บรังนกใน

พื้นที่สัมปทานหมู่เกาะสี่ เกาะห้า ระหว่างวัน

ที่  14 มิ.ย. - 9 ก.ย.64 จริงตามข้อร้องเรียน 

จึงได้สืบสวนหาตัวคนร้ายที่ลักลอบเข้าไป

เก็บรังนก จนมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ

ดำาเนินคดีผู้กระทำาความผิด โดยขออนุมัติ

ศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายจับผู้ต้องหา  

2 ครั้ง จำานวน 17 ราย ประกอบด้วยครั้ง

แรก 6 ราย ครั้งที่ 2 อีก  11 ราย ยังหลบ

หนี 1 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ลักลอบเข้าไปเก็บ

รังนก  จำานวน 13 ราย เป็นการกระทำาความ

ผิดรวม 4 ข้อหา ดังนี้ 

1.ร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรม

ชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของ 

สั่งฟ้อง‘อดีตผกก.โจ้’พวก4ข้อหา
อายัดทรัพย์131ล้านคฤหาสน์-รถหรู

720,000 บาท รวม 131 ล้านบาท  ขณะที่

อดีต ผกก.โจ้มีหนี้สิน 76.63 ล้านบาท ทำาให้

เหลือทรัพย์สิน ประมาณ 53.4 ล้านบาท

ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.เผยถึงการพิจารณาลงโทษทางวินัย

อดีต ผกก.โจ้และพวกว่า ในการพิจารณา

โทษทางวินัยร้ายแรงว่าจะปลดออกหรือไล่

ออกนั้นยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา.

ภาค5ฟิตไล่จับ

สิ่งผิดกฎหมาย

ยาบ้า-ไอซ์-ปืน

ให้ออก‘จ่าเชิด’ทำาร้ายเพื่อนสาว
ชุมพร • สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน “จ่า

เชิด” ด.ต.เชิด สงวนศักด์ิ  หลังก่อเหตุใช้

อาวุธปืนบุกพังบ้าน ข่มขู่ และใช้กำาลังทำาร้าย

ผู้หญิงคนสนิทบาดเจ็บสาหัส  

จากกรณี “จ่าเชิด” ก่อเหตุใช้อาวุธ

ปืนบุกพังบ้าน ข่มขู่ และใช้กำาลังทำาร้ายผู้

หญิงคนสนิทบาดเจ็บสาหัส รวมถึงบุคคล

ในบ้านที่เข้าห้ามปรามจนได้รับบาดเจ็บไป

ด้วย ตามที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิด  

เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 30 ตุลาคม 

2564 บริเวณบ้านพักใกล้ปั๊มน้ำามันริมถนน

เอเชีย 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร ต่อมา 

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจ

แห่งชาติ ได้สั่ง ผบก.ภ.จว.ชุมพรเร่งดำาเนิน

การทางวินัยและปกครองอย่างเด็ดขาด ขีด

เส้นตายไว้  3 วัน ตามที่ได้นำาเสนอข่าวไป

แล้วนั้น

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เมื่อเวลา 

10.30 น. วันที่ 2 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมกอง

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชุมพร  พล.ต.ต. 

สมศักด์ิ คงไพบูลย์ ผู้บังคับการ กองตรวจ

ราชการ 8 สำานักงานจเรตำารวจภูธรภาค 8 

(ผบ.กต.ภ.8) พล.ต.ต.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์  

ผบก.ภ.จว.ชุมพร แถลงผลการสอบสวนวินัย

และดำาเนินคดีอาญาแก่ ด.ต.เชิด สงวนศักดิ์ 

ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองชุมพร ผู้ก่อเหตุตาม

ท่ีปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดตามที่มีการ

เสนอข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล

พล.ต.ต.สมศักดิ์กล่าวว่า คดีดังกล่าว

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้ติดตาม

อย่างใกล้ชิด เพราะผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่

ตำารวจส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม จึง

ต้องดำาเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งเรื่องของ

การสอบสวนวินัย การดำาเนินคดีอาญา เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งเบื้อง

ต้นได้มีคำาสั่งให้ ด.ต.เชิดออกจากราชการ

ไว้ก่อนแล้ว ตามความในมาตรา 95 แห่ง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบ

กับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและ

การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 

ข้อ 3 (1)  ส่วนการสอบสวนวินัยนั้นได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด มีตำารวจภูธร

จังหวัดชุมพร และตำารวจภูธรภาค 2 เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

พล.ต.ต.สมศักดิ์กล่าวว่า สำาหรับคดี

อาญาที่ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ ไว้ตาม

คดีอาญาที่ 2005/64 ลงวันที่ 30 ต.ค.64 

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพรได้แจ้ง

ข้อกล่าวหาแก่ ด.ต.เชิด สงวนศักดิ์ ความ

ผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือ

เข้าไปกระทำาการใดๆ อันเป็นการรบกวน

ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติ

สุขในเวลากลางคืนโดยใช้กำาลังประทุษร้าย

และโดยมีอาวุธติดตัว, ทำาร้ายร่างกายผู้อื่น

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ของผู้อื่น, ทำาให้เสียทรัพย์, มีอาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากนายทะเบียน และพกพาอาวุธปืน

ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดย

ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว, ทำาให้

ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจโดยการขู่เข็ญ, ชัก

หรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ และกระทำา

ความรุนแรงในครอบครัว รวม 6 ข้อหา

พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ. 

จว.ชุมพร รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมือง

ชุมพร เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุและผู้เสียหาย

ได้เข้าแจ้งความ ด.ต.เชิดได้เข้ามอบตัวกับ

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร และเมื่อ

วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยตำารวจได้นำาตัว 

ด.ต.เชิดไปขออำานาจศาลจังหวัดชุมพรฝาก

ขัง โดยมีญาติขอยื่นประกันตัวและศาลได้

ให้ประกันตัวออกไปชั่วคราว.

เชียงใหม่ • วันที่ 2  พ.ย.64 ที่กองบัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย 

ผบช.ภ.5  พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว

ผลการปราบปราม กวาดล้างอาชญากรรม ทุก

รูปแบบที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการ

เตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดประเทศ 

ซึ่งได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตาม

เป้าหมายต่างๆ ในช่วงวันที่ 20-31 ตุลาคมที่

ผ่านมา ในพื้นที่ตำารวจภูธรภาค  5  โดยบูรณา

การกำาลังร่วมกันกับฝ่ายปกครอง, หน่วยทหาร

กองทัพภาคที่ 3  และ  ป.ป.ส.ภาค 5 สรุปผล

ปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตาม

เป้าหมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ดังนี้ 

ความผิดเกี่ยวกับการพนันจำานวน 

1,017 ราย ผู้ต้องหา  1,136 คน, ความผิดเกี่ยว

กับยาเสพติด 3,567 ราย ผู้ต้องหา  2,681 คน, 

ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 

770  ราย ผู้ต้องหา 772 คน, ความผิดเกี่ยวกับ

อาวุธปืน 1,240 ราย ผู้ต้องหา 796 คน, ความ

ผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 90 ราย ผู้ต้องหา 89 

คน, จับกุมบุคคลตามหมายจับ 2,081 ราย ผู้

ต้องหา 2,057  คน, กวาดล้างอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี 288 ราย ผู้ต้องหา 75  คน รวมทั้ง

สิ้น 9,053 ราย ผู้ต้องหา 7,606 คน 

โดยเฉพาะผลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับคดี

ยาเสพติดรายใหญ่ที่ผ่านมา  ได้แก่ที่ 1.สภ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่ ยาบ้า 100,000 เม็ด (20  ต.ค.64) 

2.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ยาบ้า 310,000 เม็ด 

ไอซ์  58 กก. เฮโรอีน 7 กก. (20 ต.ค.64) 3.สภ.

เมืองเชียงราย, แม่สรวย ยาบ้า 1,696,000 เม็ด 

ไอซ์ 9 กก. (20 ต.ค.64) 4.กก.สส.ภ.5 ร่วมกับ 

ป.ป.ส. 4,400,000 เม็ด ไอซ์ 288 กก.  (20 ต.ค.

64) ต้นทางจาก อ.ภูซาง อ.เชียงคำา จ.พะเยา 

จับกุมได้ที่  จ.พระนครศรีอยุธยา 5.สภ.ห้วย

ไร่ จ.แพร่ ยาบ้า 5,000,000 เม็ด  (23 ต.ค.64) 

6.สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไอซ์ 235 กก. (29 

ต.ค.64)

7.วันนี้ ตำารวจภูธรภาค 5 ได้นำามาร่วม

แถลงข่าวอีกจำานวน 3  คดี คือ คดีที่ 1 ตรวจ

ยึดยาบ้า 7,970,000 เม็ด (30 ตุลาคม)  ยึดที่

จุดตรวจแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ ของ

กลางอื่นรถยนต์ขนส่ง 6 ล้อ จำานวน 1 คัน คดี 

ที่ 2 สภ.เวียงมอก จ.ลำาปาง จับกุมยาบ้า 

599,600 เม็ด, ไอซ์ 41 กิโลกรัมพร้อมรถยนต์  

(ซีอาร์วี) จำานวน 1 คัน (30 ตุลาคม)  เหตุที่ด่านตรวจ

สะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำาปาง คดี

ที่  3 สภ.เกาะช้าง จ.เชียงราย ร่วมกับกองกำาลัง

ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า 320,000 เม็ด (30 

ตุลาคม) ที่ช่องทางธรรมชาติบ้านป่าซาง ม.6 

ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย รวมของกลางในคดียา

เสพติด ครั้งนี้ทั้งหมด ยาบ้า 19,896,000 เม็ด, 

ไอซ์ 631 กก. และเฮโรอีน 7 กก.

ออกหมายเรียกขบวนลักรังนกเพิ่ม20ราย

พบมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้-ตำารวจ-ปกครองร่วม
แผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานจากคณะ 

กรรมการ 2.ร่วมกันเข้าไปกระทำาการใดๆ  

บนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติ อันเป็นหรืออาจ

เป็นอันตรายแก่นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น 

หรือรังนก หรืออาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละ

ที่อยู่อาศัยไปจากเกาะหรือที่สาธารณสมบัติ

แผ่นดินดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.อากรรังนก

อีแอ่น พ.ศ.2540 มาตรา 14 วรรคหน่ึง, 

25, 28 3.ร่วมกันเก็บ ทำาอันตราย หรือมี

ไว้ ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

4.ล่าสัตว์ป่าหรือเก็บหรือทำาอันตรายแก่รัง

ของสัตว์ป่าน้ัน ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศ

เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.2562 มาตรา 14 

วรรคสอง, 67 (1)

“กลุ่มเจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการ

คุ้มครองหมู่เกาะรังนกอีแอ่น” รวม  4 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มเจ้าพนักงานร่วมลักลอบเก็บ

รังนกและเรียกรับผลประโยชน์ จำานวน 2 

คน ความผิดรวม 6 ข้อหาคือ 1.ร่วมกัน 

เก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือ

ในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้

รับสัมปทานจากคณะกรรมการ 2.ร่วมกัน 

เข้าไปกระทำาการใดๆ  บนเกาะ หรือในที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ตาม

ธรรมชาติ  อันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่

นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น หรือรังนก  หรือ

อาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อาศัยไปจาก

เกาะหรือที่สาธารณสมบัติแผ่นดินดังกล่าว 

ตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540  

มาตรา 14 วรรคหนึ่ง, 25, 28 

3.ร่วมกันเก็บ ทำาอันตราย หรือมีไว้

ในครอบครองซ่ึงรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง  

4.ล่าสัตว์ป่าหรือเก็บหรือทำาอันตรายแก่รัง

ของสัตว์ป่าน้ัน ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศ

เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 14 

วรรคสอง, 67 (1) 5.เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ 

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 6.เป็น 

เจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

โดยมิชอบเพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการ

อย่างใดในตำาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ

มิชอบด้วยหน้าที่ ตาม ป.อาญามาตรา 149 

และ 157

กลุ่มเจ้าพนักงานเรียกรับผลประ 

โยชน์ฯ จำานวน 1 คน ความผิดรวม 2 ข้อหา 

คือ 1. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต 2.เป็นเจ้าพนักงาน 

เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อ

กระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดใน

ตำาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วย

หน้าที่ ตาม ป.อาญามาตรา 149 และ 157

เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบฯ จำานวน 1 คน  ความผิด 1 ข้อหา 

คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ป.อาญามาตรา 157 

ส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีการจับกุมจำานวน 

1 ราย คือนายสุธรรม ขุนล่ำา ชาว จ.สงขลา 

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุงท่ี  

จ.365/64

พล.ต.อ.สุชาติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้

ยังมีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

อีก 20 ราย เป็นตำารวจ 8 ราย ฝ่ายปกครอง  

8 ราย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 ราย และพลเรือน

อีก 1 ราย สำาหรับผู้ต้องหาที่เหลือ เจ้าหน้าที่

จะเร่งจับกุมมาดำาเนินคดีให้ได้ โดยเร็ว ทั้งนี้ ได้

ตั้งคณะทำางานสืบสวนสอบสวนมอบหมายให้ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็น

หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน รับผิดชอบการ

สอบสวน ลงพื้นที่ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ จะมี

การรับมอบตัวผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติม  จากนั้น

จะทำาการแจ้งข้อกล่าวหา และจะสืบสวนขยาย

ผลถึงผู้ร่วมกระทำาความผิดรายอื่นๆ ต่อไป.

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
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7บทความ

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน

ทําไมคนไทยตองสนใจ COP26?
ม� อวานผมเขียนถึงการที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ 

จันทร โอชา นําคณะจากประเทศไทยไปรวมประชุม 

COP26 ที่เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร ในชวง

นี้

เปนการประชุมสู โลกรอนระดับโลกที่มีความสําคัญ

ตอมนุษยชาติ 

แตก็มีปญหาวาประเทศยักษๆ ที่มีสวนสําคัญในการ

สรางกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของปญหาโลกรอนนั้น

จะเอาจริงกับสิ่งที่ตนรับปากหรือไม

สหรัฐฯ กับจีนคือ “จําเลย” ใหญ เพราะมีอุตสาห 

กรรมที่มีสวนกอใหเกิดภาวะโลกรอนมากกวาใครคนอ� น

การเผชิญหนาทางการเมืองระหวางสองมหาอํานาจ

นี้จะนําไปสูการแกไขอยางจริงจังหรือไม

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ให

วอชิงตันกลับมารวม Paris Agreement หลังจากที่อดีต

ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ถอนอเมริกาออก

แตไบเดนจะตองตอรองกับ สี จิ้นผิง แหงปกกิ่งหนัก

หน�วงเพียงใด

การที่ผูนําจีนลังเลที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง แต

ประชุมผานวิดีโอแทน เปนการสงสัญญาณทางลบมากนอย

เพียงใด 

นั่นคือคําถามที่ตองหาคําตอบใหได จึงจะทําใหเรา

เห็นภาพที่แทจริงของกระบวนการแกปญหาโลกรอน

ประเทศไทยเรายืนอยูตรงไหนของเวทีระหวาง

ประเทศที่มีสมาชิกถึง 197 ประเทศ?

ตองถือวาไทยเปน “เด็กดี” ในเร� องนี้...ระดับหนึ่ง

แตยังตองทําอะไรอีกมากเพ� อใหเราเปนหนึ่งใน

ประเทศที่ “เอาจริงเอาจัง” กับปญหาระดับโลก

ที่ผานมาไทยไดรวมลงนามและใหสัตยาบันใน

กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเสมอ

มา 

เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

กาแฟดำ

เ

และความตกลงปารีส (Paris Agreement)

การที่นายกฯ ประยุทธ จันทร โอชา นําคณะเขา

รวมประชุม COP26 ก็คงตองการยืนยันเจตนารมณของ

ประเทศไทยที่จะมุงสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด 

ในป ค.ศ.2030 การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ “เปนศูนย” 

ใหเร็วที่สุดในชวงครึ่งหลังศตวรรษนี้ 

และมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 

Neutrality) ภายในป ค.ศ.2065 

รายงานทางการบอกวา แนวทางการลดกาซเรือน

กระจกของไทยอยูที่รอยละ 20–25 ภายในป ค.ศ.2030 

โดยจะเนนการดําเนินการใน 3 สาขา ไดแก 

พลังงานและขนสง 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ 

และการจัดการของเสียของชุมชน

รายงานของทางราชการไทยแจงวา ภาคสวนที่มีการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุดของไทยคือ “ภาคพลังงาน” กวา 

73% 

ซึ่งในระดับโลกเราถือเปนอันดับ 21 ของโลกที่ปลอย

กาซเรือนกระจกราวๆ 350 ลานตันคารบอนไดออกไซดตอป 

นั่นยอมแปลวาโจทยสําคัญที่ประเทศไทยจะตองทําใหได

คือ การเปลี่ยนมาใชพลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิล

ใหมากขึ้นอยางเปนระบบ

ถึงวันนี้ หากอานเอกสารของรัฐบาลไทยจะเห็นวา

ประเทศไทยยังอยูระหวางรางยุทธศาสตรระยะยาวในการ

พัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกต่ําของประเทศ 

ผานคณะรัฐมนตรีเม� อเร็วๆ นี้

กอนที่จะจัดสงไปยัง UNFCCC ในชวงการประชุม 

COP26 

การที่นายกฯ ไทยนําไทยไปรวมประชุมเองครั้งนี้น�าจะ

ชี้วารัฐบาลไทยพรอมจะตอบคําถามของประเทศอ� น และมี

ขอมูลเพียงพอที่จะรวมแสดงความรับผิดชอบในเร� องนี้กับ

ประชาคมโลก

ที่ผานมาไทยไดรับการประเมินวาเปนประเทศที่ได

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยาง

รุนแรงเปนอันดับ 9 ของโลกในชวงป 2000-2019 ที่ผาน

มา 

มองไปรอบๆ อาเซียน ก็มีการคาดการณวาจะไดรับ

ผลกระทบมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งในโลก 

ไมวาจะเปนระดับน้ําที่สูงขึ้น คล� นความรอน ความ

แหงแลง และพายุฝนที่รุนแรงมากขึ้น 7% ในทุกๆ 1 องศา

เซลเซียสของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น! 

ที่น�ากังวลสําหรับคนไทยไมนอยคือ รายงานที่วา

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ํา

ทวมอยางตอเน� องและจะถึงจุดอันตรายในป 2573 

อันมีสาเหตุมาจากการที่พื้นที่ที่อยูต่ํากวาระดับน้ํา

ทะเล 

เม� อเกิดสภาวะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและพายุที่รุนแรง

ขึ้น 

ปรากฏการณเหลานี้จะสงผลกระทบตอทั้งความ

ปลอดภัยในชีวิตและที่อยูอาศัย 

องคการเพ� อความรวมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (OECD) คาดการณวา ภายในป 2070 จะมี

ผูคนกวา 5 ลานรายในกรุงเทพฯ ที่จะไดรับผลกระทบจาก

ปญหาน้ําทวมสูง

ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายในมูลคาทางเศรษฐกิจ

มากถึง 350,000 ลานบาทตอป จากภาคเกษตรกรรมและ

การทองเที่ยว

ไมตองบอกก็รูวาเร� องโลกรอนมีความสําคัญตอคน

ไทยอยางไร

จะวาไปแลว การรวมประชุมระดับโลกมีความสําคัญ

แตอาจจะสําคัญนอยกวาการสรางความตระหนัก

ในประเทศดวยนโยบายและแผนปฏิบัติในทุกระดับอยาง

จริงจัง.

nternet 1.0 (1981 ถึง 2000) ชวยยอโลกการส� อสาร

ใหดีขึ้น 1,000 เทา จากเดิมที่สงจดหมายโดยบุรุษ

ไปรษณีย กลายเปนอีเมล (เร็วขึ้น 1,000 เทา) จาก

เดิมที่คุยโทรศัพทขามโลกนาทีละหลายสิบบาท เหลือเกือบ

ศูนยบาท (ถูกลง 1,000 เทา)  จากเดิมที่ไดยินแคเสียงหรือ

เห็นแคขอความสั้น (SMS) กลายเปนเห็นภาพวิดีโอสด HD 

ได (ปริมาณขอมูลเพิ่ม 1,000 เทา) จากเดิมที่ตองเดินทาง

ไปหองสมุด (ทองถิ่น) ไกลเปนกิโล หรือหองสมุดดีๆ (ไกล

เปนรอยกิโล) ก็สามารถหาขอมูลผานเว็บไดแคปลายนิ้ว 

(สะดวกขึ้น 1,000 เทา) .... คนที่เติบโตและเจริญกาวหนา 

(เรียบรอย) ในยุค 1.0 นี้คือ Gen-X 

Internet 2.0 (2001 ถึง 2020) ชวยเรงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มขึ้นจาก Internet 1.0 อีก

เปน (หลาย) 1,000 เทาเหมือนกัน เชน ตลาดคลาวดจากป 

2000 ที่ยังไมมีคําวาคลาวด จนมาป 2020 มูลคาตลาดอยูที่ 

219 พันลานดอลลาร [10]  หรือตลาด e-Commerce จาก

ป 1995 ที่ Amazon เพิ่งกอตั้งแลวขายแคหนังสือออนไลน 

จนมาถึงป 2020 บริษัทมีมูลคา 1.64 ลานลานดอลลาร [12] 

สวน Alibaba กอตั้งป 1999 ดวยเงินทุน 25 ลานดอลลาร 

จนป 2020 มีมูลคาบริษัทอยูที่ 648 พันลานดอลลาร [14] 

อีกรายคือ โซเชียลมีเดีย Facebook จากเริ่มตนกอตั้งเม� อป 

2004 จนมาถึงป 2020 บริษัทมีมูลคา 778 พันลานดอลลาร 

[13].... คนที่กําลังเติบโตและเจริญกาวหนาในยุค 2.0 นี้คือ 

Gen-Y

Internet 3.0 (2021 ถึง 2040) ซึ่งในที่นี้ผมนิยาม

วาก็คือ Metaverse ที่กําลังเริ่มเกิดขึ้น และจะเปนระบบ

เศรษฐกิจคล� นลูกใหมไปในชวงอีก 20 ปขางหนา ซึ่งถาโต

แคพันเทาของ Internet ยุค 2.0 ก็จินตนาการไมออกแลว 

!!..... คนจะเติบโตและเจริญกาวหนาในยุค 3.0 นี้คือ Gen-Z

คําวา Metaverse เพิ่งจะเปนขาวดังเม� อไมนาน

มานี้ (ก.ค.2021) เพราะ Mark Zuckerberg (CEO ของ 

Facebook) ออกมาประกาศ Facebook จะเปลี่ยนตัว

เองจาก Social Network Company ไปเปน Metaverse 

Company [18] 

Facebook ไมใชวาพึ่งจะมาคิดเร� องนี้ชั่วขามคืนแลว

ประกาศ แตเขาเตรียมการมานานหลายป โดยเม� อมองยอน

กลับไปในป 2014 จะพบวา Facebook ซื้อบริษัทผลิต VR 

Headset ช� อ Oculus ดวยราคา 2 พันลานดอลลาร [21] 

ที่นี้ ทําไมเราตองสนใจ Metaverse นักหนา มันแค

โลกเสมือนจริง ใสแวน VR แลวเห็นโลกสามมิติได มันแค

เกมเด็กเลนกัน แคนั้นเองไมใชหรือ? 

Metaverse ไมใชแคเกมสามมิติ หรือสวมแวนแลว

เห็นกราฟฟกสวยๆ ครับ แตมันจะเปนระบบเศรษฐกิจ (ใน

โลกดิจิทัล) ซอนเศรษฐกิจ (ในโลกกายภาพจริง) เลยที

เดียว และผมคาดการณวาน�าจะใหญกวาเศรษฐกิจในโลก

กายภาพจริงหลายๆ เทาทีเดียว เพราะดันมามีสิ่งที่เรียกวา 

NFT และ Cryptocurrency เกิดมาเปนฐานใหยึดเหนี่ยวรอ

ไวแลว และเงินสกุลดิจิทัลที่ไหลหมุนเวียนในนั้นน�าจะมีรอบ

ที่เร็วกวาในโลกกายภาพจริงสักรอยเทาได (กะเอาหยาบๆ) 

เพราะการสรางสรรคสิ่งตางที่เปนดิจิทัล มันไมมีขอจํากัด

ทางกายภาพ เชน ไมตองเลี้ยงจระเขจนโต กอนจะเอาหนัง

มามันมาทํากระเปา

งานศิลปะ ความเปนเอกลักษณ ความเปนตัวตน 

สินทรัพยและลิขสิทธิ์ดิจิทัล จะเปนเร� องสําคัญมากใน 

Metaverse  

เม� อเราเขาสู Metaverse เราจําเปนตองมีรางอวตาร 

(Avatar) แสดงตัวตนในโลก Metaverse ซึ่งจะเปนอะไร

ก็ไดตามใจเรา และจะมีกี่รางก็ได ซึ่งถามันเปนแคเกม

เลนชั่วครั้งชั่วคราวก็คงไมมีใครแครอะไร แตถาเปนโลก 

Metaverse มันจะอยูคงทนตลอดไป จนชนิดที่เรียกวาอีก

หน�อย เราจะนัดเจอกันในนั้น จะทํางานในนั้น จะเรียน

หนังสือในนั้น จะหาแฟนในนั้น หรือทําอะไรที่แปลกพิสดาร

ก็ทําในนั้นได เชน เหาะเหินเดินอากาศ แขงรถ หรือแมแต

ทําเร� องจริงจังมากๆ เชน กอตั้งบริษัทและทําธุรกิจในนั้น!!   

ผมอาจจะไปประชุมและมีบานใน Metaverse แน�นอน

วาอยากมีบานสวยๆ เพราะมันเปนถาวร แขกไปใครมา ตอ

ไปจะมาเจอกันที่บานผมนี้ ผมยอมอยากใหมันสวยงาม และ

มีความเปนเอกลักษณ คงจะไมใชแคกลองสี่เหลี่ยมเจาะรู

หนาตาง ประตู  แตเปนบานเสมือนที่มีองคประกอบตางๆ 

ครบจริง เชน หองประชุม หองทํางาน โตะทํางาน สวนหลัง

บาน สนามหญา หองนั่งเลน หรือแมแตทีวี!!! โดยที่แน�นอน

วาความสวยงาม สมจริง และเปนเอกลักษณ (ผมมีคน

เดียว) ตองแลกมาดวยการซื้อหรือจางคนทําให เหมือนที่เรา

จางคนออกแบบและสรางบานใหเราในโลกจริง ... (อยางไร

ก็ตาม ขอละไวในฐานที่เขาใจเล็กนอยกอนวาเราคงไมกิน

ขาวใน Metaverse เพราะคงอิ่มทองไมได ยังมีบางชวงเวลา

ที่มนุษยตองออกมาเพ� อทํากิจกรรมสําคัญเชน กิน นอนหลับ 

ขับถาย)

แลวจะใชอะไรซื้อบานเสมือนนั้นละ? ใชเงินบาท เงิน

ดอลลาร เงินหยวน หรือทองคํา? และที่สําคัญ ซื้อแลว 

อะไรจะเปนตัวรับประกันวาบานเสมือนนั้นเปนของผมคน

เดียวจริงๆ ในโลก Metaverse? 

คําตอบคือ บานหลังนั้นตองถูกสรางใหอยูในรูปแบบ

หรือถูกกํากับดวย NFT (Non-Fungible Token) ครับ แลว

นํามาขายและใชงานใน Metaverse และถาผมเบ� อบานหลัง

นี้ ผมสามารถขายตอหรือโอนสิทธิ์และรับเงินไดดวย โดยอิง

ราคาดวย Cryptocurrency

นี่แคพูดถึงบานนะครับ ยังมีเสื้อผา รูปรางหนาตา 

(รางอวตาร) เคร� องแตงกาย รถแขง ภาพศิลปะ หรือแมแต

อาวุธ!! ที่เลามานี้ยังไมเกิดจริงๆ เพราะ Metaverse ยังเปน

ชวงเริ่มตนมากๆ เรามาดู NFT และการซื้อขายที่เกิดจริง

แลวดีกวา

NFT อิงอยูกับ blockchain ของสกุลเงินคริปโต

โดยตรง ดังนั้นจึงมีความถาวรและมีคุณคา เพราะอาศัย 

Blockchain ในการลงทะเบียนไวไดถาวร ปองกันการปลอม

แปลงแอบอางสิทธิ์ได เทียบกับการเลนเกมออนไลน ซึ่ง

มีการสะสม item ในเกมมันแคชั่วคราว เพราะถา server 

ของเกมปดไป (หรือบริษัทเกมเจงไป) ทุกสิ่งอยางที่สะสมมา

ก็หมดคุณคา แต NFT มันจะอยูถาวร

เร� องน�าต� นเตนเร็วๆ นี้ (11 มี.ค.2564) คือ คุณ Mike 

Winkelmann (นามปากกาวา Beeple) ทําสถิติขายงานศิลปะ 

(โดยการประมูลใน NFT Marketplace) ไดที่ราคา $69.3 

ลานดอลลาร หลักฐานอยูที่ [6] ซึ่งลงทะเบียนดวย Smart 

Contract เรียบรอย 

นอกจากนี้ยังมีคุณ Alana Edgington คุณแมลูก 3 วัย 

35 ที่กอนหนานี้มีหนี้สินบัตรเครดิตทวมหัว และตองดูแล

ลูกที่ปวยออทิสติกและผิดปกติทางระบบประสาท มาทํางาน

ขายภาพเขียนศิลปะของเธอในรูปแบบ NFT จนสามารถ

ลืมตาอาปากได [16] ... ตามดูไป Twitter ขายงานของเธอ

ไดที่ [5] 

คุณอาจเริ่มมีคําถามวา แลวจะซื้องานศิลปะพวกนี้ใน

ราคาแพงไปทําไม? 

คําตอบหนึ่งที่ชวยอธิบายปรากฏการณนี้ก็เหมือนกับ

ที่มีบริษัทประกันตีราคาภาพวาดโมนาลิซาไวที่ 870 ลาน

ดอลลารเลยครับ [25] อะไรที่สวย อยูไดคงทน และมีความ

เปนเอกลักษณ มักถูกใหคุณคาสูง 

ป 2022 จะเปนปที่น�าติดตามสําหรับ Cryptocurrency 

และอ� นๆ ที่อางอิงกับมัน เชน Defi (Decentralized 

Finance) NFT (Non Fungible Token) รวมไปถึง 

Metaverse ซึ่งเปนยอดสุดพีระมิดของทั้งหมด และจะเปน 

World/Economic Changer ซึ่งผมขอเรียกวา Internet ยุค

ที่ 3 (ชวง 2021-2040) โลกและนโยบายสาธารณะน�าจะ

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

  ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถดาวน โหลดฉบับ

เต็ม และขอมูลอางอิง ไดที่ ttps://1drv.ms/b/

s!AiKTqynZrzlsgawvsLUNzZFi-R5qeg?e=mRgdEC)

โดย ดร.มนตศักดิ์ โซเจริญธรรม ผูบริหารขอมูล

ระดับสูง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กลุมนโยบาย

สาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล.   

Metaverse, Cryptocurrency และ NFT ที่จะเปน Internet 3.0

I

Microsoft Hololens 2 : Credit Microsoft



CP ุ่มงบอัดแคมเป เตมสบ

ลอด  สัปดา ์ ม่ประเดนร้อนแรง ลัง ากสมาชิก

ของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้ออก

แถลงการณ์จะเริ่มทยอยหยุดให้บริการบรรทุกขนส่ง

สินค้าท่ัวประเทศ หลังสถานการณ์ราคาน้ำามันขายปลีกในประ                                                                              

เทศไทยทุกชนิดได้ปรับราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ

มาตรการกดดันรัฐบาลให้พิจารณาตามข้อเรียกร้องช่วยตรึง

ราคาน้ำามันดีเซล 25 บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 

บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ ได้ยื่นข้อเสนอให้ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากอง                                                                

ทุนพลังงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดผลกระทบธุรกิจภาค

การขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิก ต  

น้ำามันดีเชลที่ได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้น 

ทุนอัตราค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ขึ้น

ตามราคาน้ำามัน

ขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

พลังของคนรถบรรทุก ( ruck Power) โดยมีรถบรรทุก รถ

เช่าเหมาหรือรถท่องเที่ยว และรถยนต์ส่วนบุคคลของภาค

ประชาชนด้วย คาดว่าจะจัดกิจกรรมภายในเดือน พ ย น้ี หรือ                                                                                

จะกำาหนดวันที่ชัดเจนภายในเดือน พ ย นี้ โดยรูปแบบกิจ 

กรรม เช่น วิ่งล้อมเมือง และผ่าเมือง หรือวิ่งตามเส้นทาง 

หรือจอดรถรวมกลุ่มไว้ในสถานที่แห่งใด

เช่นเดียวกับสมาคมขนส่งแห่งประเทศไทย ที่ได้ออก

มาเรียกร้องถึงผลกระทบว่าขณะนี้สมาชิกของสมาคมฯ ได้

รวมตัวกันหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งบางส่วน พร้อมทั้งเสนอข้อ

เรียกร้องและเสนอแนะทางรัฐบาล 5 ข้อ คือ 1 ขอให้รัฐบาล

และกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำามันดีเซล (B7) ราคาขาย

ปลีก 25 บาท ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ลดภาษีสรรพสามิต

น้ำามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วย

เหลือประชาชนในช่วงวิก ต โดยหารายได้จากส่วนอื่น  มา

ทดแทน เช่น ภาษีสินค้าฟุ่มเฟอย

3 ปรับโครงสร้างราคาน้ำามันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมา                                                           

ภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต 4 ราคา ณ โรงกลั่นของไทยต้องเท่า 

กับราคาสิงคโปร์ท่ีใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำามันสำาเร็จรูป และ 5 ใน 

สถานการณ์วิก ตต่าง  ต้องลดค่าการตลาด เงินกองทุนต่าง  

ยกเลิกค่าธรรมเนียมต่าง  เพราะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ราคา

น้ำามันแพงเกินไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พ ย 2564 นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง 

ประธานสหพันธ์ฯ ได้เข้าพบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว

คมนาคม เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหา แต่ก็

ยังไม่สามารถหาข้อสรุปตามแนวทางการดำาเนินการตามข้อ

เรียกร้องของทางสหพันธ์ฯ เช่น การปรับลดราคาน้ำามันดีเซล 

25 บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตร และ

ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน 1 ปีได้ เนื่องจากหาก

จะมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตต้องไปหารือกับกระทรวง

การคลัง ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนินการ การที่กระทรวงพลังงาน

ให้คำาตอบในที่ประชุมครั้งนี้ สหพันธ์ฯ มองว่าถ้ากระทรวง

พลังงานจะให้ข้อมูลแบบนี้ต่อไปทุกท่ีประชุมท่ีเชิญสหพันธ์ฯ 

ร่วมประชุม ไม่ต้องเชิญกระทรวงพลังงานมาก็ได้ และสห

พันธ์ฯ เดินหน้าต่อสู้ตามมาตรการที่จัดเตรียมไว้ต่อไป

ขณะที่นายศักดิ์สยามระบุว่า จะนำาผลการประชุมครั้ง

นี้ ไปหารือกับ พล อ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื่อหาทางออกเรื่องน้ีต่อไป ซ่ึงหลังจากได้รับฟังปัญหาต่าง  

จาก 10 สมาคมภาคการขนส่งทางบกแล้ว เบ้ืองต้นในวันท่ี                                                                         

3 พ ย นี้ จะเชิญหนวยงานของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

และผู้แทนรถบรรทุกมาประชุมร่วมกัน โดยจะประสานกระ 

ทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานด้วย เพื่อรวบรวมข้อ 

มูลต่าง  เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม ) พิจารณาหา

ทางเยียวยารถบรรทุกเหมือนกับรถแท็กซี่ต่อไป

หลังจากนี้คงต้องจับตาดูว่า บทสรุปสุดท้ายระหว่าง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนจะสามารถเคลียร์ปัญหาดัง

กล่าวเพื่อไม่ให้กระทบเป็นวงกว้างได้หรือไม่ ตามท่ีผู้ประกอบ

การขนส่งรถบรรทุกได้ออกมาประกาศว่าจะมีการหยุดว่ิงรถ

ขนส่งครั้งนี้ หากยังไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ซึ่งทาง

สมาคมขนส่งฯ จะมีมาตรการกดดันที่รุนแรงขึ้น อย่างเช่น 

การนำารถบรรทุกวิ่งเข้าเมืองในวันที่ 16 พ ย ที่จะถึงนี้ต่อไป

อย่าง รกตาม เรองน งั าครั และสิง ร์ถบรร กุ งั

ลายควร ่ ะเร่ง าแนว างแก้ ส่มประโยชน์กัน งั  าย                                                                         

ง่ งั มดต้องอย่บนพน านว่าอย่า บัประชาชนเปนตัวประกัน

ก ์งามยามด ลัง ากเมอวัน ่  พ.ย. ่ผ่านมาเปด

ประเทศรับนักท่องเที่ยววันแรกตามนโยบายรัฐบาล แต่ 

พล อ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจ

ที่ต่างประเทศ งานนี้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว คมนาคม รับ

หน้าที่ ไปตรวจความเรียบร้อยในส่วนการเดินทางของนักท่อง

เท่ียว บรรยากาศในวันแรกเต็ม                                                

ไปด้วยความคึกคักของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีทยอยเดินทางเข้ามาตลอด

ทั้งวัน ทำาให้สนามบินเริ่มกลับมามี

สีสันอีกครั้ง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถาม

ไปยัง รมว คมนาคมว่าวันแรกที่

เปิดให้บริการพอใจกับมาตรการ

ต่าง  หรือไม่ ก็ได้รับคำาตอบว่า ใน

ช่วงแรกท่ีเปิดรับการเดินทางแม้จะ

ติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่ทุกขั้นตอน

ไร้อุปสรรค ผ่านฉลุยครับ พร้อมทิ้ง

ท้ายว่าให้คะแนนเต็ม 10

0

6

3

9

8

ประชาชน ม่ ชต่วัประกัน

ผ่าน ลุย

เศรษฐกิจ

ต

กัลยา ยืนยง

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ธปท.ช้ีโควิดทุบกำ�ลังซ้ืออ่อนแอ

ลุ้นรัฐคลายล็อก-ฉีดเงิน

กระตุ้นจับจ่ายหนุนเชื่อม่ัน

ยโพสต์  ป .  ชพิ โควิด  ุบกำาลัง ออ่อนแอ ำาผ้

ประกอบการกังวลเพ่ิม อุปสรรค ่ าค รุกิ นตัว วังอานิสงส์

รั ผ่อนคลายมาตรการควบคุม อัด ดเงินกระตุ้น ช้ ่าย นุนเชอ

มั่นและการบริโ คกระเตอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท ) ได้

เปิดเผยผลสำารวจเร่ืองผลกระ

ทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อภาค

ธุรกิจไทยในเดือน ต ค 2564 

พบว่า ระดับการฟนตัวของธุร 

กิจโดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน                   

แต่เห็นสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย

ในภาคการผลิตและการค้า จาก

การควบคุมการแพร่ระบาดของ                                                

โควิด-19 ได้ดีข้ึน และการทยอย

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโดย

การปรับลดพื้นที่คุมเข้มและลด

เวลาเคอร์ฟิว ทำาให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกลับมามากขึ้น 

รวมทั้งการเพ่ิมเม็ดเงินกระตุ้น

การบริโภคของภาครัฐ ช่วยให้

ความเชื่อมั่นและการบริโภค

ปรับดีขึ้น

ทั้งนี้ กำาลังซื้อที่อ่อนแอ

ยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัญที่สุดที่

ทำาให้ธุรกิจยังไม่กลับสู่ช่วงก่อน

เกิดโควิด-19 และผู้ประกอบการ

กังวลด้านกำาลังซื้อเพิ่มขึ้นใน

เดือนนี้ โดยผู้ตอบแบบสำารวจ

ในภาคท่ีไม่ใช่การผลิตแสดงความ                       

กังวลมากกว่าภาคการผลิตอย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับระดับการ                                               

ราชประสงค์  CP  ปลุก

อารมณ์จับจ่ายโค้งสุดท้าย ทุ่ม

งบ 400 ล้านบาท อัดแคมเปญ

เต็มสูบรับเปิดประเทศ ควบ

กระตุ้นกำาลังซื้อ หวังดึงลูกค้า

กลับเข้ามาใช้บริการ 0  ลุ้น

จัดเคาต์ดาวน์ปลายปี

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสิน

ธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สายงานการตลาด บมจ

เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CP  

เปิดเผยว่า การดำาเนินธุรกิจ

ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของ

ปี 64 จะใช้งบการตลาด 400 

ล้านบาท เท่ากับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เพื่อเดินหน้าจัด

แคมเปญฟอร์เวิร์ด แ ปปีเนส                                           

2022 ในการจำาหนายสินค้า

ลดราคา พร้อมมอบสิทธิพิเศษ                                            

มากมาย นับเป็นอีกหนึ่งช่อง

ทางในการกระตุ้นกำาลังซื้อ

ปลายปี พร้อมกับตอบรับแผน                                         

การเปิดประเทศรองรับนักท่อง

เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

คาดการณ์ว่าจะช่วยดึงดูดให้

ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่าง

น้อย 0  หากเทียบกับช่วง

ปกติ จากปัจจุบันมีลูกค้ากลับ

เข้ามาในสาขากรุงเทพฯ แล้ว 

70  หรือวันละประมาณ 

70,000 คน

ทั้งนี้ บริษัทยังเดินหน้า

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

อัตลักษณ์ท้องถิ่น จัดงานต่าง  

เพื่อสร้างทัวริซึม อีโคซิสเต็ม 

ที่จะช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจทั้ง

ระบบตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา 

ทั้งงานท่องเที่ยวร่วมกับ ททท , 

สายการบินและโรงแรมช้ันนำา 

และตลาดสินค้าท้องถิ่น เชื่อ

ม่ันว่าภาพรวมการท่องเท่ียวไทย

และภาคค้าปลีกไทยจะกลับมา

ฟนตัวในไตรมาสนี้

สำาหรับงานเคาต์ดาวน์

ปีนี้คาดว่าจะดำาเนินการจัด

งานอย่างปกติ แต่จะเป็นงาน

ขนาดไหนจัดรูปแบบยังไงนั้น

ต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐ เพราะ

ตอนนี้ต้องคำานึงถึงการเว้น

ระยะห่าง ป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทได้

มีการพูดคุยในเร่ืองดังกล่าว

กับทางภาครัฐ ทั้งกระทรวง

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

ทุกสัปดาห์

ขณะเดียวกัน บริษัทเชื่อ

มั่นว่าทิศทางหลังจากนี้หาก

ไม่เกิดโควิด-19 ระลอกใหม่ 

ผลการดำาเนินงานไตรมาส 4 

จะมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า

ไตรมาส 3 ซึ่งเป็นช่วงล็อก

ดาวน์แนนอน ประกอบกับ

รัฐบาลออกมาตรการ อาทิ 

โครงการคนละครึ่ง เที่ยวด้วย

กัน ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาล

นำามาตรการช้อปดีมีคืน หรือ

มาตรการคืนภาษีกลับมาช่วย

สนับสนุนเพิ่มเติม จะยิ่งทำาให้

การจับจ่ายปลายปีนี้คึกคักขึ้น

ไปอีก

อย่างไรก็ดี แนวโน้มภาพ                       

รวมตลาดค้าปลีกในปี 65 คาด

ว่าการเปิดประเทศ และการ

เดินทางเข้ามาของนักท่องเท่ียว

จะเป็นส่วนสำาคัญในการช่วย

ให้เศรษฐกิจรวมไปถึงตลาดค้า                              

ปลีกเริ่มฟนตัว แต่จะกลับมา 

ปกติน้ันคาดว่าต้องใช้เวลาอย่าง

น้อย 2-3 ปี

ฟนตัวที่ต่ำากว่า ส่วนหนึ่งจาก

การที่ต้องพึ่งพิงกำาลังซื้อในประ                                                

เทศเป็นหลัก และเห็นพ ติกรรม

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น รอ

โปรโมชันมากขึ้น สะท้อนกำาลัง

ซื้อที่เปราะบาง

นอกจากนี้ จำานวนและ

รายได้แรงงานทรงตัวในภาค

การผลิต ขณะที่รายได้เฉลี่ย

ของแรงงานในภาคที่ ไม่ใช่การ

ผลิตปรับลดลงบ้าง สอดคล้อง

กับสัดสวนการใช้นโยบายสลับ

กันมาทำางานและลดชั่วโมงทำา 

งานที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้

สำาหรับดัชนีความเชื่อมั่น

ผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer 

Sentiment Inde  : RSI) ประจำา

เดือน ต ค 2564 พบว่า ดัชนี

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้า

ปลีกปรับดีขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ                                                   

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดย

เฉพาะการขยายเวลาเปิดให้บริ 

การของธุรกิจ ซึ่งในระยะต่อไป

ผู้ประกอบการเร่งทำาโปรโมชัน

เพิ่มขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นยอดขาย

ในช่วงส่งท้ายปี

สอดคล้องกับแนวโน้มดัชนี                                                    

RSI ในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่

ปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องเช่นกัน โดย

ในไตรมาส 4 2564 ผู้ประกอบ

การมีแนวโน้มทำาโปรโมชันมาก

ขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงเทศ 

กาลท้ายปี และคาดหวังต่อมาตร 

การกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม

จากภาครัฐ

ท้ังน้ี ได้มีการประเมินกำาลัง                            

ซื้อของผู้บริโภคพบว่า ปรับตัวดี

ข้ึนจากเดือนก่อนหน้า หลังผ่อน                                     

คลายมาตรการควบคุมการแพร่                                               

ระบาดและมีนโยบายเปิดประ 

เทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบ

การยังกังวลเกี่ยวกับกำาลังซื้อที่                                         

อยู่ในระดับต่ำา สะท้อนจากพ ติ 

กรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ี

รอโปรโมชันพิเศษจากร้านค้า

และแพลตฟอร์มต่าง  มากขึ้น 

และผลจากการอั้นซื้อ (Pent-up 

Demand) มีค่อนข้างจำากัด

อย่างไรก็ดี ยังได้มีการ

ประเมินแนวโน้มกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยพบว่า 43  คาด

ว่ากิจกรรมในภาคการค้าในช่วง

ไตรมาส 4 2564 จะขยายตัวได้

ไม่เกิน 10  จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ขณะที่ 51  คาด

ว่าหลังผ่อนคลายมาตรการใน                                          

เดือน ต ค 2564 จะมีแนวโน้ม                                              

การซื้อเพิ่มขึ้น โดยมีแรงสนับ 

สนุนจากการทำาโปรโมชันของ

ร้านค้า ควบคู่กับมาตรการกระ                                        

ตุ้นจากภาครัฐ และการแพร่

ระบาดที่บรรเทาลง รวมถึงผล                                            

ของการอ้ันซ้ือ (Pent-up Demand) 

และรายได้ที่ทยอยฟนตัว 

นอกจากน้ีจากผลการสำา                                              

รวจพบว่า ผู้ประกอบการประ 

มาณ 2  จะกลับมาดำาเนิน

ธุรกิจปกติหลังผ่อนคลายมาตร 

การในเดือน ต ค 2564 โดยผู้                                                                       

ประกอบการราว 23  ยังมีสภาพ

คล่องเพียงพอไม่เกิน 6 เดือน

โซลาร์ คึก

กฟผ -บีซีพีจี

ลุยขาย ไฟ

 มั่น ราย ด้โตตามเปา 

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บมจ อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ BE เปิดเผยว่า แนว

โน้มผลการดำาเนินงานในไตรมาส 3 2564 คาดว่าจะเติบโต

อย่างต่อเนื่องรับผลดีจากการดำาเนินงานธุรกิจเอทานอล 

หนุนผลการดำาเนินงานในปี 2564 เติบโตไม่ต่ำากว่า 20-30  

เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ทำาได้ 4,434 4 ล้านบาท โดย 6 เดือน

แรกของปี 2564 บริษัททำารายได้แล้วกว่า 2,946 1 ล้านบาท

ด แลนด์อัดแคมเป กระตุ้น อ

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี-

แลนด์ กรุ๊ป จำากัด เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจสร้าง

บ้านของลูกค้าในช่วงปลายปี 2564 นี้ ดี-แลนด์ โ มบิลเดอร์ 

ได้จัดแคมเปญ แจกหนักรับสิ้นปี  รับส่วนลดทันที 500,000 

บาท รับเพ่ิมระบบ Active Airflow System SCG พร้อมโปร โม

ชันฟรี 4 รายการ ได้แก่ ค่าออกแบบ ค่าสำารวจที่ดิน ค่าประ 

เมินราคา และค่าบริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้-31 ธ ค 2564

พาณิชย์ลุยแก้  กม.ลิ สิ ิ

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระ                                                                                                 

ทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อแก้ไข

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว โดย

ได้ปรับให้เจ้าของลิขสิทธ์ิใช้ช่องทางความร่วมมือกับผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, ou ube นำางานละเมิดลิขสิทธ์ิ

ออกจากระบบทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือน โดยไม่ต้องผ่านกระ 

บวนการทางศาล ซ่ึงมาตรการท่ีแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้สามารถ

ระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที

ุ่ม .  พันล้านเชอมอ่ตะเ า

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนาม

บินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง (ทล ) โดยมีระยะทางประมาณ 

2 กม  วงเงิน 4,50  ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มสร้างปี 65 เปิด

ให้บริการปี 6  เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งรองรับ

พื้นที่เขตเศรษฐ กิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี

ยเวยตเ  ัดโปรบินคุ้ม ้าม าค

รายงานข่าวจากสายการบินไทยเวียตเจ็ทแจ้งว่า ได้เปิด

ตัวโปรโมชัน ไทยเวียตเจ็ท บินคุ้มข้ามภาค  ฉลองการกลับ                                                                            

มาให้บริการเที่ยวบินข้ามภาคภายในประเทศ เสนอบัตรโดย                                                                            

สารราคาพิเศษ เร่ิมต้นเพียง 155 บาท สำาหรับเส้นทางบิน

ภายในประเทศ และบัตรโดยสารแบบดีลักซ์ ราคาพิเศษ เร่ิม

ต้นเพียง 1,555 บาท สำาหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ (ราคา

ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำารองตัวต้ังแต่วันท่ี 1-5 พ ศ 

จิกายน 2564

สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่และเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริม

โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง

ยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำาปี  2564 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความ

มุ่งม่ันดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดพิธีมอบ

โล่รางวัลและเกียรติบัตร ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) 

และ CSR-DIW Continuous ประจำาปี 2564 เพื่อส่งเสริมภาค

อุตสาหกรรมให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW)  

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำาเนินการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551  โดยซีพีเอฟ

เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW  มาตั้งแต่ปี 2552 และในปีนี้ สถาน

ประกอบการของซีพีเอฟ ได้รับโล่และเกียรติบัตรรวม 22 แห่ง  

ซึ่งการจัดงานเป็นรูปแบบ Virtual Ceremony มีนายภานุวัฒน์ 

ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ 

รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน

มอบรางวัล   

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟส่งเสริมให้สถานประกอบการ

ของบริษัทท่ัวประเทศ  มุ่งม่ันดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงปีน้ีสถานประกอบการของซีพีเอฟ 20 แห่ง  

ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำาปี  2564  และ

ได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นและ

ความไว้ ใจในการประกอบกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน 

คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโควิด-19 ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร ยกมาตรฐาน

ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ

และปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ และดำาเนินธุรกิจตาม

แนวทาง BCG Model ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ที่มุ่งเน้น

การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม นำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ก.อุตฯ มอบโล่ สถานประกอบการ CPF 

ดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม   

(Circular Economy) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้ม

ค่าสูงสุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  พัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคู่พัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

สำาหรับรายชื่อสถานประกอบการของซีพีเอฟ ที่ได้รับรางวัล 

CSR-DIW Continuous Award ประจำาปี 2564 อาทิ โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ โคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ โรงงานผลิต

อาหารสัตว์หนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานผลิต

อาหารสัตว์พิษณุโลก โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย โรงงานผลิต

อาหารกุ้งบ้านพรุ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ - เป็ดบางนา โรงงาน

แปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี  โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 โรงงานอาหาร

แปรรูปมีนบุรี 2 โรงงานอาหารสำาเร็จรูปสัตว์น้ำา มหาชัย โรงงาน

อาหารสำาเร็จรูปหนองจอก โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำาแกลง  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์

เบฟเวอร์เรจ จำากัด ฉะเชิงเทรา ฯลฯ และ รางวัล CSR-DIW  

Award  2 แห่ง คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น และ บริษัท 

ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำากัด (ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง)  

เป็นต้น   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบ

การดำาเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งครอบคลุม 7 ด้าน 

ประกอบด้วย การกำากับดูแลองค์กร (Corporate Governance) 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor 

Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair 

Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วน

ร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community Involvement and Development) 

สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และ

เป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action 

ที่นำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้  มุ่งเน้น

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดกระบวนการ

ผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กำาหนดนโนยบายการบริหาารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะ

อาหารในกระบวนการดำาเนินงานเป็นศูนย์ ร่วมปกป้องความหลาก

หลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 หมื่นไร่ สนับสนุนเป้าหมาย

เครือเจริญโภคภัณฑ์สู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ

เป็นศูนย์ ภายในปี 2573

ยโพสต์  นายบุญญนิตย์ 

วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ ) 

เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสง                                             

อาทิตย์ทุ่นลอยน้ำา ร่วมกับโรง                                          

ไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อนสิรินธร จ อุบล                                              

ราชธานี หรือโรงไฟฟ้าโซลาร์

เซลล์ลอยน้ำาไ บริดเขื่อนสิรินธร                                           

ขนาดกำาลังผลิต 45 เมกะวัตต์ 

เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์                                                    

(ซีโอดี) แล้ววันที่ 31 ต ค 2564                                                 

ช่วยเสริมความม่ันคงทางพลังงาน

ของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 

ตัน ปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาด

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

จากผลสำาเร็จคร้ังน้ี กฟผ

เตรียมเดินหน้าโครงการต่อไปที่                                       

เขื่อนอุบลรัตน์ จขอนแก่น ขนาด

กำาลังผลิต 24 เมกะวัตต์ และ

พื้นที่เขื่อนอื่น  ของ กฟผ อีก                                    

15 โครงการทั่วประเทศ รวม 

2,725 เมกะวัตต์ เพื่อเร่งผลักดัน                                    

ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย                                              

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์  นาย  

บุญญนิตย์กล่าว 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ในวันที่ 1 พ ย 2564 ที่ผ่าน

มา บีซีพีจีได้เปิดดำาเนินการขาย

ไฟเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้า                                             

พลังงานแสงอาทิตย์รวม 2 โครง 

การ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลัง                                                   

งานแสงอาทิตย์ชิบะ และโครง 

การโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ท่ีติดต้ังบนหลังคามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รวมกำาลังการผลิตท้ัง

สองโครงการ 27 7 เมกะวัตต์ ซ่ึง

การเปิดดำาเนินการขายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ของโครงการชิบะในคร้ัง

น้ี ทำาให้บริษัทมีการเปิดดำาเนินการ

ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในญ่ีปุ่นรวม

ท้ังส้ิน 34 7 เมกะวัตต์
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ในขณะที่ “ภูมิแพ้อาหารแฝง” 

ร่างกายจะสร้างสารภูมิต้านทานชนิด

อิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) ทำาปฏิกิริยา

กับอาหารที่แพ้ หากรับประทานใน

ปริมาณเล็กน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระ

ทบอะไร โดยส่วนใหญ่ผู้มีอาการ

จึงมักไม่รู้ว่าตัวเองแพ้อาหารแฝง

ชนิดไหน นอกจากนี้ภูมิแพ้อาหาร

แฝงจะแสดงอาการช้ากว่าการ

แพ้อาหารทั่วไป อาจใช้เวลาถึง 

48 ชั่วโมงกว่าจะแสดงอาการ 

โดยสารภูมิต้านทานชนิด IgG 

ที่ร่างกายสร้างขึ้นมานั้นจะค่อยๆ 

ทำาลายเนื้อเยื่อ หรือไปรบกวนระบบภูมิต้านทาน

ทั้งร่างกาย ทำาให้แปรปรวนจนร่างกายเข้าใจผิด

ว่าเป็นส่ิงแปลกปลอม ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้ภูมิแพ้

อาหารแฝงเป็นอาการผิดปกติท่ีแฝงอยู่ในชีวิต

ประจำาวันโดยท่ีเราไม่รู้ตัว และเป็นเรื่องสำาคัญท่ีจะ

ต้องสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของตัวเอง

สำาหรับอาการของภูมิแพ้อาหารแฝง ได้แก่ 

ท้องอืด หรือมีอาการเหมือนกรดไหลย้อน ท้อง

ากพูดถึงการแพ้อาหาร 

ส่วนใหญ่

จะนึกถึง

อาการมีผื่นคันขึ้นตาม

ตัว หายใจไม่ออก บวมที่

ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเสีย อาการดังกล่าวนี้

เรียกว่าการแพ้อาหารแบบ

เฉียบพลัน แต่ภูมิแพ้อาหาร

แฝงคือ อาการผิดปกติที่เกิด

ขึ้นในระบบย่อยอาหารหลัง

จากกินอาหารที่แพ้เข้าไป โดย

อาการจะไม่รุนแรงเหมือนเวลา

แพ้อาหารที่เกิดขึ้นฉับพลัน แต่

จะสร้างความรำาคาญให้กับคนที่

มีอาการ ซึ่งทั้งสองอาการมีความ

แตกต่างกัน

บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ 

จำากัด (N Health) ได้ออกมาอธิบายความแตก

ต่างระหว่างการแพ้อาหารกับภูมิแพ้อาหาร 

ท่ามกลางกระแสโซเชียลที่กำาลังเข้าใจแบบคลาด

ตสันนำา d program 

แบรนด์สกินแคร์

สำาหรับผิวบอบบางแพ้

ง่ายระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น มอบ

ความพเิศษครัง้ใหมด่ว้ยผลติภณัฑ์

ดูแลผิวสูตรใหม่ พร้อมด้วยฟิก

เกอร์หมี BE@RBRICK คอลเลก

ชันสุดพิเศษมาให้นักสะสมและผู้

ที่สนใจจับจองกันถึง 5 สี สดใส

ครบตามเบสิก ไลน์สกินแคร์ของ 

d program ทั้ง 5 สี 

5 สูตร ทั้งสีเหลือง 

Acne Care สูตรฟื้น

บำารุงผิวที่มีปัญหา

สิวให้ดีขึ้น สีขาว 

Whitening Clear 

สูตรฟื้นบำารุงให้ผิว

ดูกระจ่างใส สีม่วง Vital Act สูตรฟื้นบำารุง

ให้ผิวดูกระชับ สีฟ้า Balance Care สูตรฟื้น

ผลไม้ช่วยดูแลตับ

ลบลูเบอร์รีและแครนเบอร์รี   

เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์

ต่อสุขภาพมากมายที่ไม่มีใครเทียบได้ จาก

การศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จาก

ผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี เช่น แอนโท

ไซยานิน สามารถปกป้องตับจากความเสีย

หาย เพิ่มการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน 

ชะลอการพัฒนาของรอยโรค และพังผืดใน

ตับของหนูทดลอง เช่นเดียวกับองุ่น ที่มีสาร

เรสเวอราทรอล หรือสารโฟลี

ฟีนอล ก็มีคุณสมบัติใน

การต้านอนุมูลอิสระ 

สามารถลด

การอักเสบ

ของตับ และ

ป้องกันตับ

เสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ. 

บำารุงความสมดุล

ของน้ำาและน้ำามัน

บนผิว ..พร้อมวาง

จำาหน่ายแล้วที่ร้าน

วัตสัน และวัตสัน 

ออนไลน์เท่านั้น 

ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.2564 หรือจนกว่าสินค้า

จะหมด.

าถามคนวัย 60 อัป ก็ต้องบอกว่าจะเป็นวัน

อะไร ชีวิตก็เหมือนๆ กันแทบทุกวัน ยกเว้นคน

ที่มีลูกมีหลาน ก็คงชะเง้อคอรอฟังเสียงกดออด

หน้าบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่เด็กๆ จะมารวมตัวนั่ง

กินข้าวกันให้หายคิดถึง

แม้คำาประกาศของ “ลุงตู่” เปิดประเทศให้ชาวต่าง

ชาติบินเข้ามาในบ้านเราได้ หากรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

นั้น จะไม่ได้ทำาให้ชีวิตมนุษย์ป้ากระเพื่อมไปจากปกติ แต่

อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าเห็นความแตกต่างในสังคม

บ้านเราพอสมควร โดยเฉพาะบนท้องถนนในยามค่ำาคืน 

จากเดิมที่เคยเหงาหงอย เพราะกฎกติกาว่าด้วยเคอร์ฟิว 

ปรากฏว่าตอนนี้คึกคักหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด

ก็หวังว่าบรรยากาศความสดใสของชีวิตหลังพิชิต

โควิด-19 ได้ในระดับหนึ่งนี้จะค่อยเป็นค่อยไป และค่อย

เพิ่มดีกรีตามจังหวะเวลา ภายใต้ความไม่ประมาท เพื่อ

ประเทศไทยจะได้ไม่ต้องถอยหลังกลับไปล็อกดาวน์อีก 

(แล้ว)

อย่าค่อนขอดว่า มนุษย์ป้าเวลาเหลือน้อยแล้ว พูด

ได้ทำาง่าย แต่เจน X-Y-Z  เวลายังเหลืออีกเยอะ ต้องรีบ

ใช้ โอกาสคลายล็อกเปิดหูเปิดตาสั่งสมประสบการณ์ให้

มากเท่าที่จะทำาได้ ฉะนั้น ไม่ควรใช้บรรทัดฐานมนุษย์ป้า

มาจัดการเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

เพราะสังคมครอบครัวนั้นยังยึดโยงอยู่ในชีวิตของ

ทุกเจน ..จริงไหมล่ะ!?!

เจน X-Y-Z ตามวิถีไทยส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ บางบ้านที่ครอบครัวใหญ่ก็จะมีปู่ย่าตายาย ลุงป้า

น้าอา ไม่ใช่แบบฝรั่งมังค่าที่จบไฮสคูลก็จะแยกไปอยู่ข้าง

นอกเป็นการส่วนตัว..ซะเมื่อไหร่ 

ดังนั้น หากเยาวชนคนไฟแรง ลืมตัวไม่กลัวโควิด-

19 กับการเปิดประเทศ แล้วลั้ลลาไปทั่วโดยไม่ใส่ใจกับ

การตั้งการ์ด อย่าลืมว่าคนที่บ้านอาจจะตกเป็นกลุ่มเสี่ยง

ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้

การฉลองเปิดประเทศแต่พองาม และมีการประ 

มาณตนในเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ความสุ่มเสี่ยงอดร้องเพลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..จริง

ไหมจ๊ะ!!!.

 “ป้าเอง”

ชีวิตในวันเปิดประเทศ

ถ้

เคลื่อนว่า “อาการแพ้อาหาร” เกิด

จากสิ่งที่รับประทานเข้าไปได้ไปกระตุ้นระบบ

ภูมิต้านทานชนิด IgE ให้ทำางานเกินกว่าปกติ 

ทำาให้ร่างกายเข้าใจว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปเป็น

อันตรายต่อร่างกาย จึงแสดงอาการแพ้เกิดขึ้น

อย่างเฉียบพลัน แม้ว่าจะรับประทานเพียงเล็ก

น้อยก็มีผลได้ 

ผูกสลับกับท้องเสีย ปวดท้อง ปวดไมเกรนเรื้อรัง 

หรือปวดหัว ไอ คลื่นไส้ มีน้ำามูก รู้สึกไม่สบาย 

ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย มีผื่นขึ้น เป็นลมพิษ 

ทั้งนี้การตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงสามารถทำาได้

โดยการตรวจจากเลือด วิธีนี้จะนำาเลือดไปตรวจ

หาสารภูมิต้านทานชนิดอิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) 

ต่อสารแปลกปลอมหรืออาหาร หากภูมิต้านทาน

ตอบสนองต่อสารอาหารที่ทดสอบกว่า 200 ชนิด 

ก็อาจบอกได้ว่ามีภาวะแพ้อาหารแฝงชนิดใดบ้าง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตรวจภูมิแพ้

อาหารแฝงอาจไม่ได้ให้ผลแม่นยำา 100% แต่ก็

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยหลีกเลี่ยงอาการผิด

ปกติของร่างกายได้ ซึ่งหลังจากทดสอบสามารถ

นำาผลที่ได้มาปรับใช้ในการเลือกรับประทาน

อาหารที่เหมาะสม ลดอาหารที่ส่งเสริมอาการแพ้ 

ซึ่งมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังมีอาการ

ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหยุดอาหารที่ร่างกายต่อ

ต้านไประยะหนึ่ง.

ผ
วั

โคล่าหนุนกิจกรรมยับยั้งโควิด

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา นำา

โดย คลาวเดีย ลอเรนโซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

โคคา-โคลา ประจำาภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกใต้ 

คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา 

(ประเทศไทย) จำากัด ปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำานวย

การ บริษัท หาดทิพย์ จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน

จำานวน 68,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท แก่

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.เรือง

ศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำาทุนไปใช้

ในกิจกรรมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดสงขลา

ถุงยังชีพจากใจสู้ภัยน้ำาท่วม 

สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น รับมอบถุงยังชีพ

จำานวน 200 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง 

อาหารกึ่งสำาเร็จรูป พร้อมทั้งไข่ไก่สด 1,200 ฟอง และน้ำา

ดื่มซีพี 1,200 ขวด จาก บรรจง สมสงวน รองกรรมการ

ผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสัตว์บกกิจการขายอาหารสัตว์

ภาคอีสาน (บน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหาร

จากใจ สู้ภัยน้ำาท่วม” สำาหรับส่งมอบแก่ประชาชนชาว

ขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำาท่วม 

ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ 

ซีเล็คจับมืออมาโด้..ขายผ่านทีวี โฮม 

ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำากัด ในฐานะช่องทางการจัดจำาหน่าย 

Amado Shopping ร่วมกับ ศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการ

ทั่วไปบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และ ปรมินทร์ จาวลา ผู้

จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท 

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) นำา

ผลิตภัณฑ์ “ซีเล็คทูน่า” ทูน่ากระป๋อง

สำาเร็จรูปหลากหลายสูตร จัดจำาหน่าย

ผ่านรายการ Amado Shopping ที

วีโฮมช้อปปิ้งช่องทางใหม่เพื่อเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภควงกว้าง ณ สำานักงาน

ใหญ่ไทยยูเนี่ยน SM Tower เมื่อ

เร็วๆ นี้

รวมพลังคนไทยส่งต่อธารน้ำาใจ 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ-บริษัท แลคตาซอย จำากัด รวมพลัง

ส่งต่อธารน้ำาใจจากคนไทยสู่มูลนิธิรามาธิบดีฯ กับกิจกรรม “อิ่ม

เจแอทโฮม อิ่มใจไปด้วยกัน” ในช่วงเทศกาลเจที่ผ่านมา จาก

ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องที่ร่วมซื้อแลคตาซอยสมทบ

บริจาคเป็น “แลคตาซอยสูตร

เจ” จำานวนทั้งสิ้น 2,592 กล่อง 

เพื่อนำาไปแบ่งปันเพื่อน พี่น้อง 

ได้อิ่มท้องและสุขภาพดี โดยมี

ผู้แทนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็น

ตัวแทนรับมอบ นับเป็นอีกหนึ่ง

กำาลังใจท่ามกลางสถานการณ์

โรคระบาดและอุทกภัยที่เกิดขึ้น

กับประเทศไทยในขณะนี้ marrygun55@gmail.com

‘ภูมิแพ้’กับ‘การแพ้อาหาร’ 

แตกต่างทั้งสาเหตุและอาการ

ห
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

รวมหนังสือลายพระราชหัตถ์ ร.6 ให้ชมออนไลน์

นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดย

สำานักหอสมุดแห่งชาติ ได้รวบรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว จัดแสดงเป็นนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง “ลายพระราชหัตถ์ พระฉัฐราช” เนื้อหา

ประกอบด้วยข้อความที่โดดเด่นที่รู้จักกัน พร้อม

เรื่องย่อของหนังสือลายพระราชหัตถ์ ส่วนใหญ่

อ้างอิงมาจากหนังสือ งานละครของพระบาท

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม Introduction 

to the dramatic activities of His Majesty 

King Vajiravudh หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

ค้นคว้าและเรียบเรียง และเนื้อหาต้นฉบับลาย

พระราชหัตถ์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Book) จำานวน 78 เรื่อง เช่น วิธีใหม่สำาหรับ

ใช้สระและเขียนหนังสือไทย, พระร่วง, บท

ละครร้อง มัทนะพาธา หรือตำานานแห่งดอก

กุหลาบ ลครพูดคำาฉันท์ 5 องก์, ลครนอกเรื่อง

ท้าวแสนปม (ต้นฝีพระหัดถ์), หัวใจนักรบ ฯลฯ เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ https://

www.nlt.go.th/service/1008--ลายพระราชหัตถ์-พระฉัฐราช

เล่าเรื่องภูมิปัญญาเมืองเก่า ‘เชียงแสน’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม 

ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน” นำาเสนอความเชื่อมโยงอันแนบแน่น

ระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติของชุมชน

ชาวเชียงแสน สะท้อนผ่านพื้นที่ทางจิตใจ 

(ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ศรัทธา) สังคม 

(ระบบนิเวศ ประเพณี) และกายภาพ (ต้นไม้ 

ภูเขา แม่น้ำา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม) 

พร้อมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้ผู้เข้าชมได้

เข้าใจความหมายในมรดกภูมิปัญญาของชาว

เชียงแสน ผ่านการเล่าเรื่องโดย “น้องใบสัก” 

สัญลักษณ์ของการจัดงาน นิทรรศการจัดขึ้นที่วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

วันที่ 17-19 พ.ย. เวลา 09.00-17.00 น.

จัดแสดงโขนร่วมสมัยดึงดูดคนรุ่นใหม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.).ร่วม

กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ 

จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โขนและเผยแพร่ในระดับสากลแบบร่วมสมัย โดยมี

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ จัดฉายสารคดีโขน วัน

ที่ 3 พ.ย. ณ สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh 

โดยศิลปินสำานักการสังคีต ศก. นักแสดงจากคณะ 18 monkeysdancetheatre สบศ. 

และนักเต้นจาก Conservatoire National Superieur Musique et Danse de Lyon 

ฝรั่งเศส จัดแสดง 3 รอบ รอบนักเรียน นักศึกษา วันท่ี 14 พ.ย. และรอบบุคคล

ทั่วไป 15 พ.ย. ที่ ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดฉายสารคดีเกร็ดโขนและเปิด

ตัวหนังสือเกร็ดโขน (Miscellany of khon) วันที่ 20 พ.ย. เวลา 14.00 น. ณ สยาม

สมาคม สนใจร่วมกิจกรรมได้.

ปิดประเทศแล้วศิลปินนักเต้นและ

นักร้อง-นักดนตรีระดับโลกเข้า

ประเทศไทย พร้อมร่วม มหกรรม

ศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ 

กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 23 จัดศิลปะการแสดง

และดนตรีระดับโลกให้ชาวไทยได้รับชม

ผ่าน 6 ชุดการแสดงสุดอลังการ ปลุก

กรุงเทพฯ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ที่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วัน

ที่ 18 พ.ย.-16 ธ.ค.2564

ปีนี้มหกรรมจัดข้ึนภายใต้คอนเซ็ปต์ 

“การเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมนุษย 

ชาติ” หรือ “A celebration of the enduring 

spirit of humankind” แฟนชาวไทยจะได้

เต็มอิ่มกับศิลปะ ประเดิมด้วยการแสดง 

บัลเลต์สุดคลาสสิก Swan Lake ผสมผสาน

กับฉากดิจิทัล 3 มิติตระการตา ถือเป็นการ

แสดงที่มีเพียงคณะรัสเซียนมัลติมีเดียบัล

เลต์เธียเตอร์แห่งเดียวในโลก นำาเสนอเรื่อง

รักอมตะของเจ้าชายซิกฟรีดกับเจ้าหญิง

หงส์ผู้เปี่ยมเสน่ห์นามว่า โอเดตต์ โชว์วัน

ที่ 18-19 พ.ย.

ต่อด้วยบัลเลต์ต้อนรับเทศกาลวัน

หยุดในเรื่อง Nutcracker โดยคณะรัส

เชียนมัลติมีเดียบัลเลต์เธียเตอร์ พบสุด

ยอดทีมนักเต้นบัลเลต์ 44 คน พร้อมฉาก

ดิจิทัล 3 มิติ ถ่ายทอดการเดินทางของคลารา

และตุ๊กตาทหารนัทแครกเกอร์ สู่ดินแดน

แห่งเทพนิยายผ่านบทเพลงยอดนิยมของไช

คอฟสกี ผสานกับเรื่องราวของเวทมนตร์ใน

คืนวันคริสต์มาสอีฟ แสดงวันที่ 20-21 พ.ย.

เพิ่มความร้อนแรงบนเวทีกับการ

แสดงชุดที่ 3 คณะลอสวิวานโกสจากสเปน 

เตรียมโชว์การเต้นชุดใหม่ ‘Vivancos 

Live’ 7 หนุ่มรูปงามตระกูลวิวานโกส วาด

ลวดลายการเต้นอันเร้าใจจนเวทีต้องลุก

เป็นไฟ อาทิ แท็ป ฟลาเมงโก ศิลปะการต่อสู้

ประกอบกับฉาก ดนตรี และการออกแบบ

เวทีพร้อมแสงอลังการ รวมฉากเด็ดจาก

โชว์ 7 Hermanos, Aeternum และ Born 

to Dance ไว้ด้วยกัน ในวันที่ 26 พ.ย.

การแสดงชุดที่ 4 คว้าสองดาวเด่น

แห่งวงการโอเปร่า โจเซฟ คาเลญา (เท

เนอร์) และเซลีน เบิร์น (โซปราโน) มา 

สร้างการแสดงมหัศจรรย์ร่วมกับคอนสแตน

ติน ชูดอฟสกี วาทยกรเจ้าของรางวัล ในวัน

ที่ 30 พ.ย. และตื่นตาตื่นใจกับการแสดง

ท้าทายแรงโน้มถ่วง ผนวกกับความแม่นยำา

ในทุกการเคลื่อนไหวจากชุด ‘Motion’ จาก

คณะคอมพานี ซาร์บัท ประเทศฝรั่งเศส ที่

ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ผ่านการเต้นฮิปฮอป

เวทีลุกเป็นไฟ! 6 โชว์‘มหกรรมศิลปะการแสดง กรุงเทพฯ’

ผสานกับการฉายภาพดิจิทัลแบบไดนามิก 

แสดงถึงศิลปะการเต้นเบรกแดนซ์ที่แท้จริง 

โชว์วันที่ 12 ธ.ค.

ปิดม่านเวทีด้วยความประทับใจกับ

เสียงเพลงจากสุดยอดนักร้องคลาสสิก แคท 

เธอรีน เจนกินส์ ซูเปอร์สตาร์ชาวเวลส์ 

เสียงเมซโซ-โซปราโน เจ้าของรางวัล ‘The 

Biggest Selling Classical Artist of the 

Century’ จาก Classic FM เธอขับร้องใน

งานเฉลิมฉลองของสมเด็จพระราชินีนาถ

เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรหลาย

ครั้ง การแสดงครั้งนี้อำานวยเพลงโดย แอน

โทนี อิงกลิซ กำาหนดวันที่ 16 ธ.ค.นี้

มหกรรมระดับตำานานคู่กรุงเทพฯ 

ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ, 

บี.กริม, บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย, โรง

แรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค, 

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บริษัท อินโดรามา 

เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน), เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ป, ปตท., สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, 

ทีเส็บ, ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป, ททท. และ

กระทรวงวัฒนธรรม สำารองที่นั่งได้แล้ว

ตั้งแต่วันนี้ทาง Thai Ticket Major: www.

thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ ไทย

ทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ทั้งนี้สงวนสิทธิ์เข้า

ชมการแสดงสำาหรับผู้ที่ ได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 ครบสองเข็มแล้วเท่านั้น 

ผู้ชมต้องนำาเอกสารยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ก่อน

เข้าชมการแสดง สามารถเปิดเอกสารดิจิทัล

ได้จากโปรแกรมหมอพร้อม

การจัดงานดำาเนินตามมาตรการป้อง 

กันโควิด จัดจำานวนที่นั่งรับชมการแสดง

ภายในพื้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทยลดลง 50% 

นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกที่สามารถรับ

ชมการแสดงผ่านทางออนไลน์ โดยดูราย

ละเอียดรอบการแสดงและซื้อบัตรรับชม

ผ่านทาง www.zipeventapp.com สำาหรับ

ข้อมูลการแสดง ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.

bangkokfest ivals.com หรือ www.

facebook.com/BangkokFestivals เป็นการ

ปักหมุดมหกรรมศิลปะและดนตรีระดับโลก

บนแผนที่ประเทศไทยอีกครั้ง และพัฒนา

ชื่อเสียงกรุงเทพฯ เมืองศิลปะที่ทั่วโลกจะ

ต้องชื่นชมและรอคอย.

เ

การแสดงชุด “Motion” จากฝรั่งเศส ชมการเต้นเบรกแดนซ์แท้ๆ

โชว์บัลเลต์สุดคลาสสิก Swan Lake ผสาน

ฉากดิจิทัล 3 มิติ

บัลเลต์ต้อนรับวันคริสต์มาสอีฟเรื่อง Nutcracker

โชว์การเต้นเร้าใจเวทีต้องลุกเป็นไฟกับ ‘Vivancos Live’

ศึกษาธิการ • ศธ.ถกแก้ปัญหาหนี้ครู “ตรี

นุช” เผย “สุพัฒนพงศ์” รับปากหารือกับ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แก้ไขระเบียบบางอย่าง 

เพื่อปลดล็อกแก้ปัญหาหนี้ครู โดยพบครูเป็น

หนี้ก้อนใหญ่กับสหกรณ์กว่าร้อยละ 60 ด้าน 

“สุทธิชัย” แจงวาง 4 มาตรการ ลดดอกเบี้ย 

ยุบยอดหนี้ด้วยหุ้นสหกรณ์ ใช้เงินบำาเหน็จ

ตกทอด หรือนำาเงิน กบข.มาชำาระหนี้ โดย

จะหารือสรุปความเป็นไปได้ 8 พ.ย.นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิด

เผยภายหลังการประชุมคณะทำางานแก้ปัญหา

หนี้ครูของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตามที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน ดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ 

ซึ่ง ศธ.ได้ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของข้าราชการครูเช่นเดียวกัน และได้วาง

มาตรการไว้หลากหลายแนวทาง โดยนำาร่อง

แก้ไขปัญหาหนี้ครูจากแหล่งหนี้สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู เพราะเราพบว่าครูเป็นหนี้ก้อนใหญ่

‘สุพัฒนพงษ์’เล็งปลดล็อกระเบียบสหกรณ์แก้หนี้ครู

‘สุทธิชัย’เผยคณะทำางานวาง4มาตรการทางเลือก/สรุปแนวทางท่ีเป็นไปได้8พ.ย.น้ี

Seedsfor the Future 2021 • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดพิธีเปิดโครงก�ร “Seedsfor the Future 2021” 

เพื่อเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นไอซีทีได้เพิ่มพูนทักษะด้�นดิจิทัล ผ่�นโปรแกรมก�รฝึกอบรมภ�คปฏิบัติกับผู้

เชี่ยวช�ญ และร่วมทำ�เวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนคว�มรู้ด้�นวัฒนธรรม ภ�ยใต้ภ�รกิจในก�รสนับสนุนก�รพัฒน�อีโคซิสเต็มด้�นบุคล�กร

ไอซีทีของประเทศ ในพิธีดังกล่�ว น�ยอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธีและ

กล่�วเปิดง�น.

โรงเรียนทยอยขอเปิดแบบ‘On Site’มากขึ้นเรื่อยๆ
ศึกษาธิการ • สพฐ.เผย โรงเรียนแห่ทยอย

ขอเปิดเรียนแบบ On Site คาดจะมีอีกล็อต

ใหญ่วันที่ 8 พ.ย. หรือ 15 พ.ย. และมีการ

ขออนุมัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่รู้ว่าได้รับไฟ

เขียวจำานวนเท่าไหร่ เพราะต้องขึ้นกับบริบท

แต่ละพื้นที่และนโยบายของแต่ละจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 นายอัมพร  

พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดการเรียน

การสอนในรูปแบบ On Site ไปแล้วในวันที่ 

1 พ.ย. จำานวนกว่า 12,000 แห่งนั้น ขณะ

นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนยังไม่ได้รับ

รายงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด 

และทุกโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบ 

On Site ก็ดำาเนินการตามมาตรการที่ สพฐ.

กำาหนดได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังมี โรงเรียนที่ เสนอขอเปิด

การเรียนการสอนแบบ On Site แบ่งเป็น  

2 ลักษณะ คือ 1.โรงเรียนกลุ่มพื้นที่สีแดงและ 

สีแดงเข้ม โดยทางจังหวัดได้มีนโยบายว่า 

นักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 85 ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเปิดการเรียน

การสอนได้ในวันที่ 8 พ.ย. หรือ 15 พ.ย. โดย

สองกลุ่มโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนเป็น

ไปตามนโยบายของจังหวัด เช่น บางจังหวัด

ให้เปิดเรียน On Site ในวันที่ 5 พ.ย. เป็นต้น

“ตอนนี้มี โรงเรียนหลายแห่งทยอย

เสนอที่จะขอเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

On Site อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง สพฐ.ไม่สามารถ

ท่ีจะคาดคะเนได้ว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ จะมี

โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน

แบบ On Site จำานวนทั้งสิ้นกี่แห่ง เพราะต้อง

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ และสิ่งที่จะ

เผชิญเหตุในอนาคตด้วย ซึ่งหากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อลด

ลง เราก็จะสามารถเปิดเรียน On Site ได้ตาม

แผนการที่วางไว้” เลขาฯ กพฐ. กล่าว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On Site 

ว่า ภาพรวมการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหลักการของ

การเปิดภาคเรียนในรูปแบบปกติน้ันสถาน

ศึกษาจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการ

ควบคุมโรคของจังหวัด โดยเบื้องต้นในวันที่ 

1 พ.ย. มีโรงเรียนแจ้งเปิดเรียนแบบ On Site 

12,000 แห่ง และในวันที่ 15 พ.ย. จะมีการ

ทยอยเปิดเรียนแบบ On Site เพิ่มขึ้นอีก โดย 

ศธ.เองเมื่อเปิดเรียนแล้วได้ออกมาตรการ

หลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1. Distancing 

เว้นระยะห่าง 2. Mask wearing สวมหน้ากาก 

3. Hand washing ล้างมือ 4. Testing คัด

กรองวัดไข้ 5. Reducing ลดการแออัด และ  

6. Cleaning ทำาความสะอาด

ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

อย่างเข้มข้น คือ 1. Self-care ดูแลตนเอง  

2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating 

กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียน

เข้า-ออกโรงเรียน 5. Check สำารวจตรวจสอบ 

และ 6. Quarantine กักกันตัวเอง ที่โรงเรียน

จะต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีการ

ติดเช้ือหรือแพร่ระบาดของโควิด-19 เราได้มี

แผนเผชิญเหตุในการดำาเนินการต่างๆ แล้ว.

จากแหล่งเงินดังกล่าวกว่าร้อยละ 60 ดังนั้น 

ศธ.จะมาสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้ครูว่า

จะใช้แนวทางใดได้บ้าง เพราะ นายสุพัฒนพงษ์

จะเป็นตัวกลางเข้าคุยกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อไป

ปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะมาสรุป

ข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

ด้านนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา  

รมว.ศธ. ในฐานะประธานคณะทำางานแก้ปัญหา

หนี้ครูของ ศธ. กล่าวว่า ในการประชุมแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู ที่ประชุมได้วาง 4 มาตรการหลัก คือ 

1.มาตรการลดดอกเบี้ย 2.มาตรการยุบยอดหนี้ลง

ดว้ยหุน้สหกรณ ์3.มาตรการใชเ้งนิบำาเหนจ็ตกทอด 

และ 4.มาตรการนำาเงินสะสมจากกองทุนบำา 

เหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) โดยจะมาดูว่าจะ

สามารถนำามาตรการใดมาใช้แก้หนี้ ได้ก่อนเพื่อ

ให้เห็นผลสำาเร็จเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย

หลักการของการแก้หนี้ครูคือจะเริ่มจากครูเป็น

หนี้ระดับวิกฤตหนัก

“เพราะต่อจากนี้ ไปเราต้องการครูที่

เป็นหนี้มีเงินเดือนเหลือใช้ในบัญชีให้ได้ร้อย

ละ 30 นอกจากนี้ยังมีประเด็นการแก้ไข

หนี้ครูด้วยการตัดเฉพาะยอดหนี้ของเงินกู้

สหกรณ์ เพื่อให้ครูมีเงินเหลือใช้ในบัญชีมาก

ขึ้น อย่างไรก็ตามข้อสรุปของมาตรการดัง

กล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปหารือร่วม

กันอีกครั้ง และในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้จะ

สรุปมาตรการอีกครั้ง” นายสุทธิชัยกล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ะมาคาจง-คาใจอะไรเอาตอนนี้..

ก็..ตอนที่โรงภาพยนตร์สกาลา (SCALA) ที่ว่ากันว่าเป็น 

“โรงหนังสุดคลาสสิก” กำาลังถูกทุบทิ้งโดยรถแบ็กโฮอยู่นี่

แหละ!

ก่อนนู้น จำาได้ว่าเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผู้บริหารกลุ่มเอ

เพ็กซ์ ประกาศยุติกิจการด้วยไปต่อไปไหว แม้จะมีเสียงวิพากษ์

วิจารณ์ มีแสดงความคิดเห็นกันอยู่บ้าง..

แต่..ดูเหมือนจะพูดกันแบบพอเป็นพิธี ไม่ได้เอาจริงเอาจัง 

หรือคัดค้านชนิดหัวชนฝาแต่อย่างใด!

โดยเฉพาะใน “กลุ่มคนรักสถาปัตยกรรม” หากได้ร่วม

แรง-ร่วมใจกันค้าน-กดดันในตอนนั้น พร้อมๆ ไปกับการพยายาม

พูด-อธิบายให้เห็นถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์

เหมือนตอนนี้

บางที เราอาจจะได้เห็น “ราชาโรงหนังแห่งสยาม” อย่าง 

“สกาลา” ตั้งเด่นสง่าอยู่กลางสยามสแควร์ต่อไปอีกก็เป็นได้!

ผมน่ะเข้าใจความรู้สึกของคนรักสถาปัตยกรรม และรู้ซึ้ง

ถึงความผูกพันของคนที่เป็นแฟนประจำาของโรงหนังสกาลา แต่

ผมไม่เข้าใจว่า ตลอดปีกว่า ตั้งแต่กรกฎา.63 จนถึง 30 ตุลา.64..

ทำาไม ถึงไม่มีกระแสเรียกร้อง หรือคัดค้านดังๆ จากเหล่า

ท่านให้ได้ยิน กระทั่งสื่อเองก็เถอะ เหมือนจะไม่ได้อนาทร เดือด

ร้อนใจอะไรด้วย!

แล้ววันนี้ สกาลาเหลือแต่ซาก จะมานั่งวิพากษ์-วิจารณ์ 

คร่ำาครวญ อาลัย อาวรณ์ให้ยิ่งช้ำาใจไปไยเล่า!

อย่างไรก็ตาม ภายภาคหน้าหากจะมีการทุบทำาลายสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดที่เป็นตำานาน เป็นประวัติศาสตร์ เป็นความผูกพันทางใจ..

ขอนะว่า ช่วยกรุณาใคร่ครวญ-คิดกันให้รอบคอบ-รอบด้าน 

หรือหากจะเปิดโอกาสให้สังคม-ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ก็

ยิ่งดี!

อย่างกรณี พรรคเพื่อไทยประกาศจะทุบจะยกเลิก ม.112-

ม.116 ก็เหมือนกัน ถ้าการทำาให้สังคม-ประชาชนในชาติร้าวฉาน 

ถือเป็นงานถนัดของพรรคล่ะก็..เอาเลย!

ส่วนนั่น..เห็นแล้วต้องบอกว่าหดหู่ใจ และควรที่พระสงฆ์ 

สาวกของผู้มีพระภาคเจ้า อย่าง “พระพยอม กัลยาโณ” จะร้อน

รุ่มจนต้องหันไปคว้าสุภาษิตจีนขึ้นเทศนา..

“คนจะประเสริฐล้ำาเลิศเพราะรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร 

คนจะต่ำาต้อยหมดความสง่างามเพราะไม่รู้อะไรควร หรือไม่ควร”

ซึ่งป่านนี้คงได้เข้าตา-เข้าหู สาวรุ่นชื่อ “นัท นิสามณี” ที่

แต่งกายเลียนแบบพระพุทธเจ้าในคืนฮัลโลวีนไปแล้ว และไม่

เพียงแค่นี้ พระพยอมยังได้เทศน์ต่ออีกว่า..

“อาตมาอยากฝากบอกถึงคนที่จะแต่งกายเลียนแบบสงฆ์

ต่อไป ถ้าจะแต่งแบบน้องลิซ่าที่ทำาแปลกใหม่ แต่งกายแบบไทย

จนโด่งดัง

แต่งแบบนี้ ไม่ใช่แบบไทย มันเป็นไทยเพี้ยน ไม่มีความ

เคารพนับถือ ไม่สนใจคำาติเตียน จงทำาในสิ่งที่สัตบุรุษนับถือจะได้

รับคำาชม แต่ถ้าไม่หยุดอาจจะได้รับคำาสาปแช่ง

การแต่งกายแบบน้ีมันเกินไป ในภาพยนตร์ท่ีสร้างออกมายัง

แต่งไม่เป็นแบบนี้”

ครับ..อะไรไม่ว่า การแต่งกายเลียนแบบพระ ถือเป็นความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ..

ระทึกแล้วสินะ..เธอ!.

เป็นซากแล้วค่อยพูด?

จ

• สมการรอคอยของแฟน

คลับนางเอกตลอดกาล แอน ทอง

ประสม หลังจากทางช่อง 3 ปล่อยที

เซอร์ กะรัตรัก ละครแนวโรแมนติก

คอมิดี ของผู้จัดคิง-สมจริง ศรีสุภาพ 

ประกบพระเอกหนุ่มหน้ามน เจมส์-จิ

รายุ ตั้งศรีสุข ต้องบอกว่าเคมีพระ-

นางคู่นี้จักรวาลจัดให้จริงๆ แค่ได้เห็นทีเซอร์ก็กระตุก

ต่อมความอยากแล้ว แฟนละครรอติดตามกันชม

พร้อมกันได้ในกะรัตรัก เร็วๆ นี้ ทางช่อง 3 กด 33

• คอซีรีส์วายเตรียมฟินให้เต็มตาเต็มจอ กับ

ซีรีส์วายท่ีได้รับความนิยม มียอดวิวดีงามทะยาน 4 

ล้าน ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง หนังสือรุ่น ฝีมือ

กำากับและอำานวยการสร้างโดย มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิต

สถาพร และพิช-วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล พร้อมลงจอให้

ชมทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30 ตอนแรก วันเสาร์ท่ี 6 พฤศจิกายนน้ี 

• วาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร

นิตยสารชีวจิต นำาทีมเตรียมจัดมอบรางวัล ชีวจิต 

Awards 2021 เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์สุขภาพ

แห่งปี รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล 

โดยมี 4 ประเภทรางวัล ซึ่งมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายสาขาเป็นผู้

ตัดสิน รวมถึงคนบันเทิงอย่าง 

ดร.ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ, 

ป๊อด-ธนชัย อุชชิน งานจัดข้ึนใน 

วันอังคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ 

ปาร์คนายเลิศ สามารถติดตามชมบรรยากาศงานการ

มอบรางวัลได้ทาง Facebook: นิตยสารชีวจิต

• พระเอกชื่อดัง ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ถึง

กับงง เมื่อมีชื่อโผล่ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

บริหารพรรคไทยพัฒนา ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้เล่น

การเมือง โดยล่าสุดได้ใช้พื้นบนสื่อโซเชียลอย่างทวิต  

เตอร์ @tik_pholdee โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับเอกสารฉบับดังกล่าว “ผมไม่ได้มีส่วนใน

เรื่องของพรรคการเมืองนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่าง

ใด และไม่ได้เล่นการเมือง เอกสารฉบับนี้เป็น fake 

news นะครับ”.

รักชิด

อเป็นนัก

แสดงหนุ่ม

รุ่นใหม่ผู้มี

ดีทั้งหน้าตาและการ

แสดง สำาหรับ โอบ-

โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์        

ที่แสดงภาพยนตร์

เรื่องไหนก็รับประกัน

คุณภาพและฝีไม้

ลายมือได้เลย เพราะ

กวาดรางวัลด้านภาพยนตร์มาแล้วมากมาย ล่าสุดกำาลังจะมี

ภาพยนตร์เรื่องใหม่เข้าฉายให้แฟนหนังได้เซอร์ไพรส์กัน กับ ผู้

บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด ภาพยนตร์รักโรแมนติกคอมิดีสไตล์

อีสาน ที่ขอแปลงโฉมโอบ โอบนิธิ ให้กลายเป็นผู้

บ่าวไทบ้าน ตัวแทนวัยรุ่นอีสานยุคปัจจุบัน

“สำาหรับ ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด 

หนังเรื่องใหม่ของผมที่กำาลังจะฉายนี้ก็จะ

ฉีกจากเรื่องที่ผ่านๆ มาเลยครับ จากบท

ดรามาซีเรียสหนักๆ ก็จะพลิกมารับบทผู้

บ่าวอีสานในหนังโรแมนติกคอมิดีที่มีหลาก

หลายอารมณ์มากๆ ทั้งแอบรัก เหงา น่า

รัก อบอุ่น อกหัก แล้วก็ต้องพูดภาษา

อีสานเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งมันยากมากๆ 

เลยครับ แถมต้องพูดยังไงให้เป็นสำาเนียง

ขอนแก่นอีก เราก็ต้องฝึกพูดให้มันชิน ช่วง

นั้นก็จะไม่มีใครพูดภาษากลางกับโอบเลย 

โอบก็พยายามจนกว่าจะได้ แล้วรวมกับที่

เราต้องแสดงไปด้วย มันมีหลายอย่างที่

ต้องโฟกัส ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องสำาเนียง

แต่การแสดงให้เป็นธรรมชาติด้วย ถ้า

เราไม่เข้าใจในสิ่งที่จะต้องถ่ายทอดใน

ความหมายนั้นๆ มันก็จะแสดงออกมา

ไม่ถูกต้องอีก ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่บอย

ผู้กำากับ ทีมงาน เพื่อนๆ และนัก

แสดงทุกคนที่คอยช่วยโอบในเรื่องการเว้าภาษา

อีสานเลยครับ

บทนี้ทำาให้ผมได้เปิดโลกใหม่หลายๆ อย่าง 

ทั้งเรื่องอาหารการกิน ภาษา วัฒนธรรม

ของคนอีสาน รู้สึกเหมือนเราได้เจอ

กับความเป็นอยู่ที่ดีมากอีกที่หนึ่ง

เลย โอบไม่เคยทำาอะไรก็ได้มาทำา

ในหนังเรื่องนี้ ทำาให้เราได้เปิด

ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตเยอะ

เลย พอเราได้ลองทำาแล้วมันก็

สนุกดี มันเป็นรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ

ได้ดึงเสน่ห์ทางการแสดงของเรา

ออกมาให้คนได้เห็นในอีกมุมหน่ึง รู้

เลยว่ามันยากแต่ต้องทำาให้ได้ คือเรา

เป็นคนชอบความท้าทาย ต้องการ

เอาชนะ จนสุดท้ายพอมันทำาได้เรา

ก็รู้สึกว่าได้ก้าวไปอีกข้ันหน่ึงแล้วนะ

สำาหรับการแสดงของเรา ในหนังเรื่องน้ี

จะทำาให้ใครหลายๆ คนรู้สึกอบอุ่น เป็น

หนังท่ีครบทุกรส ทุกคนจะได้สัมผัส

โมเมนต์ต่างๆ จะรักทุกตัวละคร 

และสนุกไปกับหนังเรื่องน้ี ผู้บ่าวไท

บ้าน อีสานจ้วด 18 พฤศจิกายนน้ี

ได้ดูกันแน่นอนครับ”.

มอบเงิน • เดียว วรต้ังตระกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ และบอย-ธิติพร จุติมานนท์ 

ผู้อำานวยการฝ่ายข่าวบันเทิง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำากัด เป็นตัวแทนโครงการวันสร้างสุข 

สู้ภัยโควิด-19 นำาเงินสมทบทุนจากธารน้ำาใจของคนไทยทั้งประเทศ มอบให้กับกองทุนการ

วิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 

101,044.91 บาท เพื่อนำาไปใช้ในการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ

พร้อมรับมือกับโรคระบาดอื่นๆ.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ถื

ลอยท์ ได้เผยแพร่รายงานกลุ่มตลาดบริษัทเอกชน

ทั่วโลก เรื่อง Crisis as catalyst: Accelerating 

transformation โดยเปิดเผยว่า แม้ว่าจะมีความท้าทาย

ในกลุ่มตลาดในปีที่แล้ว ธุรกิจเอกชนมากมายเชื่อว่าธุรกิจของตน

สามารถตอบสนองและฟื้นตัว (Resilience) ได้ดีขึ้นหลังจากวิกฤต

โควิด-19 มากกว่า 2 ใน 3 ของผู้นำาธุรกิจเอกชนที่ตอบแบบสำารวจ

เชื่อมั่นว่าองค์กรของตนจะประสบความสำาเร็จในระยะเวลาอีก 12 

เดือนข้างหน้า

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ได้เร่งการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมบางประเภทขององค์กร 

ข้อมูลจากรายงานแสดงให้เห็นว่า

69 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเอกชนที่ตอบแบบสำารวจ กล่าว

ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นส่วนสำาคัญที่เร่งการ

เปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล โดยไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่เป็นตัวจุดระเบิดเร่งการนำาระบบดิจิทัลมา

ใช้ในองค์กร

63 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเอกชนคาดว่าจะสร้างพันธมิตรทาง

ธุรกิจใหม่ๆ

67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบ

สำารวจเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานมีความ

จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน อันเป็นผล 

กระทบโดยตรงจากการระบาดใหญ่

ในการสำารวจผู้บริหารบริษัท

เอกชน 2,750 คน ใน 33 ประเทศ

ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 21 มกราคม-9 

มีนาคม 2564 ดีลอยท์พบว่า องค์กร

ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการสร้าง

รากฐานในการตอบสนองและฟื้น

ตัวด้วยองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ 

ได้แก่ กลยุทธ์ การเติบโต การ

ดำาเนินการ เทคโนโลยี แรงงาน เงิน

ทุน และสังคม ผู้ที่ตอบแบบสำารวจ

ให้คะแนนความสามารถในการตอบ

สนองและฟื้นตัวขององค์กรของ

ตนเอง ด้วยการนำาองค์ประกอบทั้งเจ็ดมาปรับใช้ภายในองค์กร โดย

ผลการสำารวจได้จัดประเภทองค์กรเป็น องค์กรที่มีระดับ Resilience 

สูง องค์กรที่มีระดับ Resilience กลาง และองค์กรที่มีระดับ 

Resilience ต่ำา

จากการสำารวจพบว่า บริษัทที่มีระดับ Resilience 

สูง มองศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของตนในเชิง

บวกมากกว่าองค์กรที่มีระดับ Resilience ต่ำา โดย 52 

เปอร์เซ็นต์ มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงในแนวโน้มการเติบโต

ธุรกิจของตนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เมื่อเทียบกับองค์

กรที่่มีระดับ Resilience ต่ำากว่าที่่มีความเชื่่อมั่่นเพียง 15 

เปอร์เซ็นต์ ในระดับภูมิภาค ผู้นำาองค์กรในสหรัฐอเมริกา

มีความเห็นเชิงบวกมากที่สุดเกี่ยวกับรายได้ กำาไร และ

ผลผลิตในปีถัดไปเมื่อเทียบกับผู้นำาองค์กรเอกชนอื่นๆ ทั่ว

โลก นอกจากนี้ผู้บริหารเชื่อว่าทั้งการเติบโตและเทคโนโลยี 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เป็นองค์ประกอบที่

สำาคัญที่สุดสำาหรับองค์กรที่มีความสามารถในการตอบสนอง

และฟื้นตัวได้.

ดี

‘โอบนิธิ’พลิกโฉมสู่บทไทบ้าน

ตัวแทนวัยรุ่นอีสานยุคปัจจุบัน

วิกฤตโควิด-19เร่งการเปลี่่ยนแปลงในธุุรกิจเอกชน

เปิดภาพแรก‘น้องอบเชย’ 

ทายาทของ‘พ่อโย่ง-แม่ก้อย’

หลังจากประกาศข่าวให้แฟนๆ ได้ร่วมแสดงความ

ยินดีไป คุณแม่ป้ายแดง ก้อย วลัยลักษณ์ หรือก้อย 

Saturday Seiko และคุณพ่อโย่ง อาร์มแชร์ ที่ได้ให้กำาเนิด

ทายาทคนแรกลืมตาขึ้นมาดูโลก พร้อม

ตั้งชื่อเล่นสุดน่ารักว่า น้องอบเชย 

ไปแล้วนั้น แฟนๆ ต่างก็ตั้งหน้า

ตั้งตารอคอยเมื่อไหร่จะได้ยล

โฉมความน่ารักน่าชังของน้อง

อบเชย ลูกสาวพ่อโย่ง-แม่

ก้อย 

โดยล่าสุด คุณพ่อโย่ง

ก็ได้ โพสต์อินสตาแกรมส่วน

ตัว @yongarmchair เผยภาพแรก

ครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก พาสาวน้อย

ในอ้อมกอดมาฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนอย่างเป็นทางการ 

พร้อมข้อความว่า “ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะคะ 

คนสวยของพ่อ พ่อไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกเป็นคำาพูดได้

ยังไง ในวินาทีเเรกที่ได้เห็นหน้าหนู..รู้แค่เพียงว่า ตั้งแต่พ่อ

เกิดมา พ่อเพิ่งรู้ว่าความสุขแบบล้นหัวใจที่เกิดขึ้นจากการได้

เห็นหน้าคนคนนึง มันรู้สึกยังไง รักนะคะ “อบเชย” ของพ่อ 

สุดท้ายในทุกๆ ครั้งครอบครัวของเราต้องขอบคุณ GFC ที่

ได้มอบของขวัญที่ล้ำาค่าที่สุดในชีวิตให้กับครอบครัวของเรา

ขอบคุณมากๆ นะครับ”.

กลับมาอีกครั้งสำาหรับ “แม็กซ์ เจนมานะ” หลังจากเดือนที่

ผ่านมา พาทุกคนดำาดิ่งไปกับคืนค่ำาที่อ่อนไหวไปแล้วผ่านเพลง “อย่า

ฝันเลย” ล่าสุด ศิลปินหนุ่ม ที่เป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการ เดอะ 

วอยซ์ ไทยแลนด์ ปีแรก ชวนทุกคนเดินทางเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์

ที่หลากหลายที่ผ่านจะเข้ามา ค้นหามิตรภาพ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 

บันทึกเป็นความทรงจำา ไปกับดนตรีกลิ่นอายสไตล์ Hippy Folk 

ถ่ายทอดความสุขสู่เพลงใหม่ที่ชื่อ “Joyride” 

ที่น่าติดตามคือ MV ถูกถ่ายทอดผ่านการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปใน

เส้นทางทอดยาว โดยมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน ครั้งนี้เขามีโอกาสได้

หวนกลับมาทำางาน

ร่วมกับ “ณัฏฐ์ กิจ

จริต” จากที่เคย

ทำางานดีเจร่วมกัน

มาก่อน และยังได้

วง “Desktop Error” 

มาร่วมทำาเพลงให้ 

ด้าน แม็กซ์ 

เผยว่า “อีกแรง

บันดาลใจที่ผมแต่ง

เพลงนี้ มันเกิดจากว่าอาจจะมีช่วงที่ผมนอยด์หรือดาวน์ลงไปบ้าง 

แต่แฟนเพลงที่ติดตามผมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เขาก็ยังอยู่กับ

ผม สนับสนุนงานเพลง และงานอื่นๆ ของผมมาโดยตลอด ต่อให้ใน

อนาคตเราอาจเติบโตขึ้น ต่างคนต่างแยกทางกันไป แต่ช่วงหนึ่งที่คุณ

เคยสนับสนุนผม มันคือช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ Enjoy ด้วยกัน”

ไม่เพียงเท่านี้อีกหนึ่งความพิเศษ “แม็กซ์ เจนมานะ” บอกว่า

เป็นครั้งแรกที่เขาร่วมงานกับทางแบรนด์ “YAMAHA” ถ่ายทอดเรื่อง

ราวของเพลง “Joyride” เคียงคู่ไปกับความวินเทจของรถ “YAMAHA 

รุ่น XSR 155” ออกมาได้อย่างลงตัว หากใครที่ต้องการ Enjoy กับ

ช่วงเวลา และมิตรภาพดีๆ สามารถรับชม MV “Joyride” ที่เพิ่งปล่อย

ออกมาเมื่อวันพฤหัสฯที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางช่อง YouTube: Max 

Jenmana

linkthaipost@gmail.com

เพลงใหม่สไตล์ฮิปปี้โฟล์ก 

ของ‘แม็กซ์ เจนมานะ’

เล่นเอาแฟนๆ ใจคอไม่ดี ไม่รู้จริงหรือหลอกกันแน่ ก็                                                                  

บริตนีย์ สเปียร์ส เคยมีประวัติทางจิตทำาร้ายตัวเองมาหลาย

ครั้ง ล่าสุดนักร้องสาวโพสต์ภาพตัวเองในสภาพที่นอน

สะบักสะบอมอยู่กับพื้นห้อง โดนใส่กุญแจมือ เนื้อตัวเปื้อนไป

ด้วยเลือด ต้องเรียกสติกันว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาล 

ฮัลโลวีน

น่ีเป็นภาพท่ีโพสต์ทางอินสตาแกรมของบริตนีย์ สเปียร์ส 

เอง ดังน้ันก็อนุมานได้ว่าต้องเป็นภาพท่ีจัดฉาก ภายในคฤหาสถ์

มูลค่า 7.4 ล้านยูเอสดอลลาร์ และเลือดก็ต้องปลอมอยู่แล้ว 

แต่บรรดาฟอลโลเวอร์ของนางเห็นภาพแบบน้ีแล้วก็อดห่วงไม่ได้.

แฟนๆ ใจหาย 

ภาพ ‘บริตนีย์ สเปียร์’ ในวันฮัลโลวีน

มร.เจสัน ดาวนิง รองประธาน Deloitte 

LLP และผู้นำา Deloitte Private ประจำา

สหรัฐอเมริกา

มร.ริชาร์ด ลอย ผู้นำา Deloitte Private 

ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ประเทศสิงคโปร์



กลิ่นอายของอาหารไทยตนตํารับ

เขากับวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอยาง

ลงตัว นําเสนอเปนเมนูท่ีสรางสรรค

หลากรูปแบบ อาทิ เมนูเนื้อ

ออสเตรเลียแดดเดียว ทานคู

กับหมกเห็ด พลาเนื้อยาง แกง

รัญจวนเนื้อสไล  พะแนงเนื้อยาง

โบราณ ทานคูกับขาวหอใบตอง 

และขนมหวานตํารับไทยอยางสม

ฉุนที่หาชิมไดยากในปจจุบัน

คนรักเน้ือตัวจริงอยาพลาด

โอกาสสัมผัสกลิ่นอายเนื้ อวัว

ออสเตรเลียขนานแทและประสบการณ

การพักผอนชั้นเลิศ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

- -  

12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือ

วัดโพธิ์  หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ

ลําดับตน  ของประเทศไทย ไดเตรียมผลงาน

ชิ้นสําคัญที่ทรงคุณคา สมกับการรอคอย

ของนักทองเที่ยว นั่นก็คือ การเปดแสดง 

พิพิ ัณ นวด ทย มรดก มิปญญาทาง

วั น รรม  ที่องคการยูเนสโก ( ) 

ไดขึ้นทะเบียนรับรอง นวดไทย  ใหเปน

ม รดกภู มิ ป ญญาทา งวัฒนธร รมของ

มนุษยชาติ เม� อวันที่  ธ.ค.  ที่ผานมา 

พรอมทั้งจัดแสดงรูปหลอ ษีดัดตน  ทา 

 ตนเปนครั้งแรก

สมเดจพระมหา รีาจารย เจาอาวาส

วัดพระเชตพน  เปดเผยวา กอนหนานี้ทาง

วัดพระเชตุพน  มีมรดกโลกช้ินสําคัญอยูแลว 

นั่นคือ จารึกวัดโพธิ์  โดยลนเกลารัชกาล

ที่  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ใหบูรณ

ปฏิสังขรณวัดโพธ์ิคร้ังใหญ เม� อป พ.ศ  

และโปรดให เหล าบรรดานั กปราชญ

ราชบัณ ิต ตรวจสอบชําระตําราสรรพวิชา

ความรูตาง  รวม  หมวดที่ไดนํามาจารึก

ลงบนแผนศิลาในครั้งนั้นดวย จนเม� อวันที่ 

 ก.ค.  องคการยูเนสโก ไดมีมติ

รับรองใหจารึกวัดพระเชตุพน  ขึ้นทะเบียน

รับรองเปนมรดกความทรงจําแหงโลกใน

ระดับนานาชาติ  ึ่งในบรรดาจารึกทั้งหมด

วัดโพธิ์ เปดงาน “ฉลองสมโภชรูปหลอฤๅษีดัดตน 80 ทา 82 ตน”

เปด “พิพิธภัณฑนวดไทย” มรดกภูมิปญญา - มรดกโลก

ตามนโยบายภาครัฐที่กําหนดใหประเทศไทยเปดรับนักทองเที่ยว  ชาติทั่วโลก เริ่มตั้งแตวันที่  พ.ย.นี้เปนตนไป

ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน ก็มีโคลง ษีดัดตน 

 บท และ จารึกแผนนวดวัดโพธ์ิรวมอยูดวย 

เพราะฉะนั้นหลักฐานชิ้นสําคัญดานการ 

นวดไทย  ที่องคการยูเนสโกถือวา

ครบถวนและสมบูรณมากที่สุด คือ 

จารึกแผนนวดวัดโพธ์ิ ท่ีทําให นวดไทย   

ไดรับการขึ้นทะเบียนรับรองดังกลาว

ดังนั้น ทางคณะสง วัดพระ

เชตุพน  และภาคีเครือขาย อาทิ  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรม

ส ง เสริมวัฒนธรรม 

ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม 

โรงเรียนแพทยแผนโบราณ

วัดพระเชตุพน  มูลนิธิ 

ทุนพระพุทธยอดฟา  ใน

พระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิ 

สิริวัฒนภักดี  และภาคี

เครือขายดานการนวดไทย 

จึงจัดประชุมรวมกันและมี

ความเห็นฟองตองกันว า 

วัดพระเชตุพน  ควรจะมี

การรวบรวมและจัดสราง

พิพิธภัณ นวดไทยไว เพ� อ

เปนแหลงขอมูลและแหลง

เรียนรูแกมวลมนุษยชาติ   

พร อมทั้ งการจัดสร างรูป

หลอ ษีดัดตน ๘๐ ทา ๘๒ 

ตนขึ้นใหม่ให้ครบถ้วนเพื่อ

ทดแทนตนเกาที่ชํารุดไปตาม

กาลเวลา

โดยในวันที่  พ.ย.  นี้ ทาง

คณะสง และทางคณะทํางานทุกภาคสวน

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 

ในการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม

บรมราชกุมารี จะเสด็จเปดงาน ฉลองสมโภช

รูปหลอ ษีดัดตน  ทา  ตน และทรง

เปดพิพิธภัณ นวดไทย มรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพน  สมเด็จ

พระมหาธีราจารย กลาว

ดาน พระเทพวัชราจารย(เทียบ สิริญาโณ) 

ผชวยเจาอาวาสวัดพระเชตพน  กลาววา 

พิพิธภัณ นวดไทย  มีการจัดทําขอมูลมี

ความสมบูรณมากที่สุด สําหรับในสวน ษี

ดัดตนทั้ง  ทา  ตน ึ่งประดิษฐานอยู

โดยรอบเขามอภายในบริเวณวัดทั้งหมดมี

การจัดทําคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษา

อังก ษ  บอกถึงวิธีการดัดตน การแกอาการ

ปวดเม� อยตาง   เพียงสแกนคิวอาร โคดตรง

ปายช� อ ษีดัดตนแตละทา รายละเอียด

หรือขอมูลตาง  ก็จะปรากฏขึ้นมาอยาง

ครบถวน ขณะที่ในสวนการจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณ   จะเปนการรวบรวมศาสตร

ความรูดานการนวดไทยท้ังหมดไวท่ีน่ี มีการ

จัดแสดงแบบผสมผสาน ทั้งการสาธิตจริง 

การจัดสรางหุนจําลอง การใชส� อผสมมัลดิ

มีเดียรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการตาง  

โดยจะมีคําบรรยายทั้งภาคภาษาไทยและ

ภาคภาษาอังก ษเชนกัน ึ่งทางวัดไดรับ

ความรวมมือจาก ภาควิชาการแปลและ

การลาม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล เปนผูเรียบเรียงเนื้อหาในสวนภาษา

อังก ษ เพ� อรักษานวดไทยไวใหเปนมรดก

ของโลกใหคงอยูสืบไปและหลังจากวันที่  

พ.ย.นี้ เปนตนไป วัดพระเชตุพน  จะเปดให

ประชาชนจากทั่วโลกและคนไทยไดเขาชม

สมเด็จพระมหาธีราจารย 

กัลเดอรมาตอกย้ํ าความเปนผูนํา

นวัตกรรมดานความงามท่ีใหญท่ีสุดของโลก 

ฉลองความสําเร็จในโอกาสครบรอบ  ป 

ของ  (เรสติเลน) สารเติมเต็ม

จากประเทศสวีเดน ที่มีผูใชมากกวา  ลาน

ทรีตเมนตทั่วโลก ไดรับการคิดคนตั้งแตป 

พ.ศ.  โดดเดนดวยเทคโนโลยี ™ 

และ ™ กับการเติมเต็มเอกลักษณความ

สวยอยางดูเปนธรรมชาติ 

เ สัชกรพิรพั น ศรีวั นวงศ ผู

อํานวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและ

กลุมประเทศอาเ ียน บริษัท กัลเดอรมา 

(ประเทศไทย) จํากัด กลาววาเปนเวลากวา 

 ปแลวที่  ไดถือกําเนิด

และเปนที่รูจักอยางกวางขวางจากทั่วโลก 

โดยมีผูใชมากกวา  ลานทรีตเมนต และ

ยังเปนที่รูจักในประเทศไทย 

แพทยหญิงวิ ล นสารอัก ร ผูชํานาญ

การดานโรคผิวหนัง กลาวเสริมวาตนเปน

ผูที่มีโอกาสไดใชสารเติมเต็มดังกลาวเปนคน

แรกในประเทศไทย มีประสบการณในการ

ใชและมีความมั่นใจ เน� องจากมีการศึกษา

วิจัยตีพิมพเปนจํานวนมากเกี่ยวกับผลลัพธ

ดานความงามในการชวยเติมเต็มผิวสวนท่ี

เปนร้ิวรอยและรองลึก ปจจุบันไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตสารเติมเต็มขึ้น เพ� อให

ไดผลลัพธอยางดูเปนธรรมชาติและคงอยู

ยาวนาน ึง่สารเติมเต็มแตละแบบก็มีคุณสมบัติ

ท่ีแตกตางกันออกไป ส่ิงเหลาน้ีเปนหนาท่ีของ

ผูเชี่ยวชาญที่จะตองทําการประเมินสภาพผิว

และกายวิภาคใบหนาของผูรับบริการทุกคน

กอนทุกครั้ง เชน สารเติมเต็มโมเลกุลขนาด

เล็กจะเหมาะสําหรับรองตื้น สวนสารเติมเต็ม

ขนาดโมเลกุลใหญขึ้นจะเหมาะสําหรับ

ผิวหนังระดับลึกไดมากขึ้น เปนตน เพ� อให

ไดผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับ

ความตองการของแตละบุคคลที่แตกตางกัน

ดวยเทคโนโลยี ™ และ 

™  จะชวยตอบโจทยผลลัพธดานความ

งามและความมั่นใจตามแบบฉบับของแตละ

บุคคล และกัลเดอรมายังไมหยุดยั้งในการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางตอเน� อง 

เพ� อตอบโจทยความตองการของผูรับบริการ

ใหไดผลลัพธที่นาพึงพอใจ ดวยความมุงมั่น

ในการเปนผูนําดานผิวหนังที่ ใหญที่สุด

ของโลก

RESTYLANE® (เรสติเลน) ฉลองครบรอบ 25 ป 

รังสรรคนวัตกรรมเพ� อความงามทุกรายละเอียด

โรงแรม แอท รีเจน ี ่กรงเทพ 

สขมวิท รวมกับ องคกรดําเนินงาน

ดานการตลาด การวิจัยและพั นา

ของอตสาหกรรมเน้อแดงและปศสัตว

ประเทศออสเตรเลีย (   

 ) จัดโปรโมชั่น

สุ ด เอ็ ก  คลู ี่ ฟ เอา ใจคนรั ก เนื้ อ 

 แพ็คเกจหองพักสุดหรู

ระดับ  ดาว รวมบริการอาหารเชา

สไตล - - -   

และไ ไลตมื้อดินเนอรกับเมนูเนื้อวัว

ออสเตรเลียรสเลิศที่ปรุงโดยเชฟชื่อ

ดังแหง  é   ในเครือ ขาว  

แบรนดรานอาหารระดับมิชลินสตาร เสมือน

คุณไดออกเดินทางเพ� อด� มด่ํากับสุนทรียภาพ

แหงการพักผอนในหองพักหรูและอิ่มเอม

ไปกับรสชาติเนื้อออสเตรเลียขนานแท รวม

ราคาแพ็คเกจเพียง ,  บาท  ลูกคาที่ ื้อ

แพ็คเกจ  ยังสามารถใชบริการ

เคร� องด� มชากาแฟของ   ไดฟรี

ตลอดวัน และบริการ   ตั้งแต

เวลา .   .  น. เพียงจองและเขา

อท รเจนซ กรุ เท  ุขุมวท จัด เกจ  เอา จ าวกเนอเ เวอร

ดินเนอรเมนูเนื้อวัวออสเตรเลียสไตลไทยตนตํารับโดยเชฟช� อดัง พรอมบริการหองพักสุดหรูระดับ 5 ดาวในราคาสุดคุม!

พักต้ังแตวันท่ี  พ ศจิกายน    มกราคม 

เมนูอาหารค่ําสุดพิเศษในแพ็กเกจ 

 ปรุงดวยเนื้อวัวออสเตรเลีย ึ่ง

เปนที่ยอมรับในเร� องของคุณภาพที่สม่ําเสมอ

ทั้งในดานเนื้อสัมผัส ความชุมฉ่ํา และรส

เนื้อที่เขมขนในทุกคําที่ลิ้มลอง เพ� อใหนักชิม

รูสึกเสมือนไดทองไปในโลกแหงรสชาติ

แบบออสเตรเลียขนานแท โดยนํามาผาน

กรรมวิธีการปรุงที่พิถีพิถันอันเปนเอกลักษณ

ของแบรนด ขาว  เพ� อผสานรสชาติและ

โรงแรมปทมวัน ปรินเ ส โรงแรมหรู

ระดับ  ดาว ไดรับการรับรองมาตรฐานดาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัย   

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

  มีขอกําหนด

เพิ่ม เติมจากมาตรฐาน 

 ที่สําคัญคือ พนักงาน

ไมต่ํากวา  ตองไดรับ

การฉีดวัค ีนครบสองเข็ม

ทั้งนี้   

เปนโครงการตอเน� องจาก

โครงการมอบเคร� องหมาย

มาตรฐาน   

   -

 ( ) ึ่งได

เปดตัวขึ้นเม� อปที่แลวเพ� อ

รับมือกับการระบาดใหญ

ของ -  และกําหนดใหมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการ   หรือความ

ปกติใหม ดานสุขอนามัย สุขภาพ และความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด และโรงแรมปทุมวัน 

ปรินเ ส ไดรับการรับรองมาตรฐานนี้ใน

เดือนมิถุนายน 

โร รมปทุมวัน ปรนเซ  
รับมาตรฐาน SHA PLUS และ Safe Travels

นอกจากนี้ โรงแรมปทุมวัน ปรินเ ส 

ยังไดรับการรับรองจากสภาการเดินทางและ

การทองเท่ียวโลก ( ) ใหไดรับมาตรฐาน

ตามขอกําหนด   เพ� อความ

ม่ันใจของนักทองเที่ ยว

จากทั่วโลกในมาตรฐาน

สู งสุ ดระดับสากลของ

โรงแรมดานสุขอนามัย 

ความสะอาด และความ

ปลอดภัย

โ รงแรมปทุมวั น 

ปรินเ ส ตั้งอยูใจกลาง

กรุงเทพ  ใหบริการหอง

พักและหองสวีทที่ตกแตง

ใหมอยางหรูหรา พรอม

สิ่งอํานวยความสะดวก

ชั้นนําครบครัน เช� อมตอ

กับศูนยการคา เอ็ม บี เค เ ็นเตอร และ

สยามสแควร แหลงชอปปงที่ใหญที่สุดของ

กรุงเทพ  หางจากสถานีรถไฟฟาเพียงไมก่ีกาว 

เหมาะอยางยิ่งสําหรับคูรักหรือครอบครัวที่

ตองการทองเที่ยวชมสถานที่รอบเมืองอยาง

สะดวกสบาย

 จับมอรวมทน ารดแวร เอก เพิรต ลย รกิจ  วัสดกอสราง เคร� องมอชาง

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) หรือ  ไดเขาทําสัญญาจัดตั้งบริษัทรวมทุน 

กับ บริษัท ารดแวร เอ็ก เพิรต และดําเนินการจัดตั้งบริษัทรวมทุนเรียบรอยแลว ในวันที่ 

 ตุลาคม  ภายใตช� อบริษัท อินโค อรส ( ) โดย บมจ. ทีโอเอ เพนท 

(ประเทศไทย) มีสัดสวนการถือหุน รอยละ .  และ บจก. ารดแวร เอ็ก เพิรต ถือหุน รอย

ละ .   ดวยทุนจดทะเบียน , ,  บาท แบงออกเปน , ,  หุน มีมูลคาที่ตรา

ไว หุนละ  บาท

ทั้งนี้ บริษัท อินโค อรส ( ) ดําเนินการประกอบธุรกิจ ดานจัดหา นําเขา 

สงออก สินคา  กลุม คือ .กลุมสีและเคมีภัณ กอสราง (    )  

.กลุมวัสดุกอสราง (  ) .กลุมไฟฟา ( ) .กลุมเ รามิค สุขภัณ  

ประปา ( )  .กลุมเคร� องมือชาง (   )

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเส่ียโป โปอานนท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๕๔๓๐ 

ตําบลบางขุนเทียน อําเภอ

จอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี ๒๑ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

จํานองไวกับ 

นางสาวจิรนันท 

ไกรลาศโอฬาร

๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

พ.ค. ๒๕๖๓)

-

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๕ ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต)  อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒) 

-

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๖ ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒)

-

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๓๑๔๐๔ ตําบลคลองจ่ัน อําเภอ

บางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เน้ือท่ี ๒๘ เศษ ๘ สวน ๑๐ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ 

พ.ค. ๒๕๖๔)  

-

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลข

ท่ี ๑๔๕๒๙๙ ตําบลบางจาก 

อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓๐ เศษ 

๓ สวน ๑๐ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

เม.ย. ๒๕๖๔)

-

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๐๗๓๕๕ ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๑๘ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑)

-

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๑ ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒)

-

๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๒ ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒)

-

๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๓ ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒)

-

๑๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๖๗๖๑๔ ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๖ ส.ค. 

๒๕๖๒)

-

๑๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลข

ท่ี ๔๐๕๔๒ ตําบลหนองคาง

พลู อําเภอหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๑๖ เศษ 

๒ สวน ๑๐ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

-  นางสาว

รัตนาภรณ 

อาจชะนะ

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

ธ.ค. ๒๕๖๓)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท 

(ย่ีสิบหกลานเกาแสนส่ีหม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายเส่ียโป โปอานนท กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงช� อ

(นายนิติภูมิ วงษใชยา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
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หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

เม� อวันที่ 1 พ.ย. ศ.(พิเศษ)ดร. เอนก 

เหลาธรรมทัศน รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงขาวการจัด

งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 2564 วา งานมหกรรมวิทย ไมใช

เพียงแคอีเวนท แตเปนงานที่จะเปลี่ยน

ระบบคิดของคนไทยใหหันมาสนใจและช� น

ชอบในวิทยาศาสตร เปลี่ยนมุมมองวา

วิทยาศาสตรเปนเร� องสนุก น�าต� นเตน น�า

เรียนรูและจับตองได  และตนไดรับขอมูล

มาวาในชวง 10 ปท่ีผานมา เด็กและเยาวชน

ท่ีไดเขามาชมงานมีความสนใจในวิทยาศาสตร

มากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและ

จับตองได และดึงดูดใหคนในครอบครัว

อยากมาเที่ยวชมงานในทุกปอยางสม่ําเสมอ 

เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ชื่นชอบใน

การแสวงหาความรู

“ที่สําคัญมหกรรมวิทยฯ ในปนี้ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

จะมาเปนประธานในพิธีเปดวันที่ 10 พ.ย.นี้ 

พรอมมอบรางวัล PM Award ใหแก

ครูอาจารยและนักเรียนที่มีผลงานดาน

วิทยาศาสตรดีเดนเพ� อเปนการเชิดชูและให

กําลังใจบุคลากรดานวิทยาศาสตรของไทย” 

“เอนก” เผย 10 ปที่ผานมาเด็ก – เยาวชนเขามาชมและสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น

9–19 พ.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต� นตาต� นใจกับงานรูปแบบไฮบริดครั้งแรกของอาเซียน

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก กลาว

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด 

อว.กลาววา งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ” เปนกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญที่สุด

แหงป ปนี้จัดระหวางวันที่ 9–19 พ.ย.นี้ ที่

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบไฮบริดอีเวนท 

ที่ผสมผสานระหวางการเขาชมงานในฮอลล 

หรือเลือกรับชมจากที่บานก็ได ภายใต

แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร และเศรษฐกิจ

สรางสรรค (Art – Science – Innovation 

and Creative Economy)” โดยไฮไลทของงาน 

คือการจัดแสดงงานที่ตอบโจทยการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบองครวม “BCG Model : Bio 

- Circular - Green Economy”  และเปนครั้ง

แรกของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (1st  BCG 

Science Fair in SEA) ที่จุดประกายความ

คิด สูการขับเคล� อนเศรษฐกิจ BCG 

ดาน นายสุวรงค วงษศิริ รักษาการแทน 

ผอ.องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) กลาวเพิ่มเติมวา การจัดงาน

มหกรรมวิทยฯ ปน้ี มี 7 ประเทศ 78 หน�วยงาน

พันธมิตร รวมโชวผลงาน สามารถรับชม

กิจกรรมและนิทรรศการตางๆ ที่จัดขึ้น การ

เยี่ยมชมงานของพรีเซนเตอร ‘เต-ตะวัน’ 

และเหลาคนดังที่มาเยี่ยมชมงานที่ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ทางเฟสบุกของงาน NSTFair 

Thailand www.facebook.com/nstfairTH  

รวมทั้งรวมสนุกกับกิจกรรมแจกของรางวัล 

Limited Edition ตลอดการจัดงานทุกวัน 

และชองทางที่สองคือเขาชมงานในสถาน

ที่จริง (On ground Platform) ที่จะจัดขึ้น 

ระหวางวันที่ 9-19 พ.ย. ณ อาคาร 9-12 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปดใหเขาชมงานฟรี! 

ตั้งแตเวลา 09.00-19.00 น. พรอมเปดให

ลงทะเบียนจองสิทธิ์เขาชมงานลวงหนาผาน

ทางเว็บไซตงาน

สําหรับโรงเรียนท่ีตองการเขาชมงาน

เปนหมูคณะ ติดตอจองเขาชมงานไดท่ีเว็บไซต

งาน หรือ ติดตอ อพวช. โทร 0 - 2577 - 

9960 ติดตามขอมูลขาวสารและรายละเอียดงาน 

ไดท่ี www.thailandnstfair.com หรือ Facebook 

งาน NSTFair Thailand www.facebook.

com/nstfairTH หรือสอบถามขอมูลท่ี อพวช. 

โทร. 0 -2577 - 9960  

บริษัท โกโซเชียล จํากัด โดย 

นายสิทธิรุจน เสถียรจารุพงศา ประธาน

กรรมการบริหาร จัดงานคอนเสิรตการกุศล 

GOSOCIAL LIVE CONCERT ในวันอาทิตย

ที่ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแตเวลา 19.00 – 

20.30 น. คอนเสิรต มิวสิค ไลฟเซสชั่น 

รูปแบบใหม ที่มีความคมชัด ไวแบบเรียลไทม 

ถายทอดสดทั่วโลก พรอมระบบแสงสีแสง

จัดเต็ม โดยรายไดสวนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ 

จะนําไปซื้อชุด PPE และอุปกรณปองกัน

ไวรัสโควิค-19 เพ� อมอบใหกับบุคลากรทาง

การแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม

พระเกียรติ

ภายในงาน พบกับศิลปนแรปเปอร

ดาวรุงช� อดัง อยาง สไปรท SPRITE, กายจีจี 

GUYGEEGEE เจาของเพลง ทน ที่ขึ้นชารต 

Billboard Global เจาของสถิติ “ศิลปนไทย

รายแรกที่ติดชารตเพลงโลก” จากบรรดา

เพลงท่ัวโลก และ DON KIDS แรปเปอรหนุม

ที่มีผลงานเพลง คนอยางเธอ รวมกับ นัก

รองสาว จินนอย ศิลปนวัยใส ผูมีน้ําเสียง

เปนเอกลักษณ ทําใหมีผูติดตามใน Tiktok 

กวาลานคน พรอมการแสดงโชวพิเศษแนว

ตอสู อันเปนเอกลักษณ โดดเดน ไมเหมือน

ใครอีกดวย

หามพลาด! รวมชมคอนเสิรตการกุศล 

GOSOCIAL LIVE CONCERT ในวันอาทิตย

ที่ 5 ธันวาคมนี้ เวลา 19.00 – 20.30 น. 

ผานทาง www.gosocial.world และ Line: @

gosocial บัตรราคาเพียง 199 บาท สามารถ

ซื้อบัตรผานชองทางออนไลน ไดแลววันนี้ 

ท่ี https://m.thaiticketmajor.com/performance/

gosocial-live-concert-live-stream-2021.

html คนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Line: @

gosocial

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ศูนยการคาฟวเจอรพารคและสเปลล  

จัดงานรวมสุดยอดสินคาไอทีคออมพิวเตอร 

gadgets โทรศัพทมือถือ tablet ฯลฯ สุดล้ํา 

สินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา Accessory 

รวมทั้งรานอาหารชั้นนํา มาพรอมโปรโมชั่น 

ลดกระหน่ํา สูงสุด 80% ภายในงาน “SALE 

HUNTERS” ใหลาโปรเด็ดสุดมันส พรอมลุน

รางวัลกลองสุม ตอบโจทยทุก Lifestyle 

พิเศษเฉพาะ FUTURE PARK MEMBER 

เทานั้น เปดกลองสุม ลุนรางวัลฟรี มูลคา

สูงสุด 1,000 บาท เพียงชอป 500 – 3,000 

บาทขึ้นไป พอยตแลกคุม 100 พอยต แลก 

Gift Voucher 100 บาท 3,000 พอยต รับ

ไปเลย กลองวงจรปด สมัครสมาชิกใหม รับ

ทันที น้ําผลไมอิชิตัน 1 ขวด + สวนลด 50% 

สินคากลุม Smart Life (REMAX THAILAND) 

เตรียมตัวใหพรอม ลาโปรเด็ดสุดมันส กับ

งาน “SALE HUNTERS” ระหวางวันที่ 29 

ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน ชั้น 3 ศูนยการคา

ฟวเจอรพารคและสเปลล

หางสรรพสินคาเดอะมอลล และ

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, 

ดิ เอ็มควอเทียร และพารากอนดีพารทเมนทสโตร 

เอาใจขาชอป จัดโปรโมช่ัน 11.11 SHOPPING 

DAY โปรแรงจาก Bangkok Shopping 

Fierce-Ti-Val มอบความพิเศษรับวันที่ 11 

เดือน 11 อัดโปรแรงตลอด 11 วันเต็ม 

ระหวางวันที่ 1-11 พฤศจิกายน แจกรวม 11 

ลาน M POINT รับความคุมคา ตอที่1 พิเศษ 

สมาชิกบัตรเครดิต SCBM VISA ชอปครบ 

1,100 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับ 1,100 M 

POINT (รวมกูรเมตมารเก็ต และ พาวเวอร

มอลล) ตอที่2 พิเศษเฉพาะวันที่ 11 พ.ย. 

64 สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิต 

SCB M VISA, Citi และธนาคารกรุงเทพ 

ชอปครบ 1,100 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับ

คืนรวมสูงสุด 200 บาท (M Card รวมกูร

เมตมารเก็ต และพาวเวอรมอลล) สามารถ

เขาไปดูรายละเอียดไดที่ www.themall.co.th, 

www.mcardmall.com

วันเสารที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 13:00 

- 14:00 น. ขอเชิญชวนผูรักการถายภาพ

และบรรดาศิลปนแนวสตรีททุกทาน มาเขารวม

กิจกรรมมาสเตอรคลาสสุดพิเศษ ในแคมเปญ 

Where Next Club ของ เกลนฟดิค (Glenfiddich) 

ภายใตหัวขอ: Pushing Creative Boundaries 

through Photography นําโดย ชางภาพแนว

สตรีทที่ ไดรับรางวัลมากมายอยาง ทวีพงษ 

ประทุมวงศ มารวมจัดกิจกรรมในฐานะชางภาพ

ผูชนะรางวัลระดับโลกมากมาย อาทิ รางวัล 

EyeEm Awards และรางวัล the Street 

Shooting Around the World award แคมเปญ 

Where Next Club ของ เกลนฟดิค เปน

แหลงรวมผูคนจากหลากหลายสาขาที่มีแพช

ชันและตองการสรางความเปลี่ยนแปลง ให

มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเพื่อบอกเล่าเรื่อง

ราวตามเสนทางและประสบการณ พรอม

สรรคสรางแรงบันดาลใจและจุดประกาย

ความฝนที่มี เกิดเปนพลังการตอสูแกคนรุน

ใหม แบะกาวไปขางหนาพรอม ๆ กัน สนใจ

รวมกิจกรรมผานชองทางซูม ลงทะเบียนได

ฟรีที่ https://bit.ly/3w2vRVt หรือสามารถ

เขาดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแคมเปญ

ท้ังหมดไดท่ี อินสตาแกรม @valleofthedeer.th 

ลิงคลงทะเบียน: https://bit.ly/3w2vRVt

โกโซเชียล ควา สไปรท-กาย  ดอน คิดส และ จินนอย

จัดเต็มในคอนเสิรตออนไลนการกุศล GOSOCIAL LIVE CONCERT 5 ธันวาคมนี้!

บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล 

โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จํากัด รับมอบ

โลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous 

Award 2021 ตอกย้ําความมุงมั่นรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

สานตอนโยบายบริษัทแมจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตนแบบโรงกําจัดขยะเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมระดับสากล

นายเหอ หนิง ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล 

โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ผูดําเนิน

โครงการกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาไหม

เพ� อผลิตไฟฟาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เขา

รวมพิธีรับมอบโลและเกียรติบัตร “CSR-DIW 

Continuous Award 2021” จัดโดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแก สถานประกอบการ

ท่ีใหความสําคัญ ตระหนัก สงเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐาน

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบขอ ง ผู ป ร ะ ก อบก า ร

อุตสาหกรรมตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ไดอยางครบถวน 

โดยมีนายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวย นายวีระกิตต์ิ 

รันทกิจธนวัชร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหเกียรติรวมมอบรางวัลฯแบบ New Normal 

ในรูปแบบการจัดงานแบบOnline ผานระบบ 

Application Zoom

นายเหอ หนิง กลาววา บริษัทได

รับรางวัลน้ีตอเน� องเปนปท่ี 2 ซ่ึงเปนเคร� อง

ยืนยันไดวาบริษัทมีนโยบายการดําเนินงาน

ตามหลักธรรมมาภิบาล ที่ใหความสําคัญ

ซีแอนดจีฯ รับรางวัล 
CSR-DIW Continuous Award 2021

กับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบโครงการ

อยางยั่งยืน แมวาโรงงานของเราจะตั้งอยูใน

เขตเมืองซึ่งมีชุมชนหนาแน�นและมีสถาบัน

การศึกษา หน�วยงานภาครัฐและเอกชน อยู

ลอมรอบก็ตาม บริษัทยังรักษามาตรฐานในการ

ดําเนินงาน ทั้งดานสิ่งแวดลอมและความ

รับผิดชอบทางสังคมไดเปนอยางดี นอกจาก

รางวัลดังกลาว เม� อเร็วๆนี้ บริษัทยังไดรับ

การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวใน

ระดับ 4 (GI4) ซึ่งตอกย้ําความเปนตนแบบ

ของผูประกอบการกําจัดมูลฝอยผลิตไฟฟา

เพ� อสิ่งแวดลอม รายแรกและรายเดียวจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไดรับรางวัลนี้  

คิง เพาเวอร ตอนรับการเปดประเทศ 

และการทองเที่ยวในวิถีใหมอีกครั้ง  จัด

แคมเปญมอบความคุมคาในการซื้อสินคา

หลากหลายแบรนดดัง รูปแบบโฮม เดลิเวอรี่ 

ใหคนไทยชอปไดแบบไมตองมีไฟลตบิน และ

นักเดินทางไดเลือกชอปที่ คิง เพาเวอร 

รางน้ํา พัทยา และภูเก็ต ตลอดเดือน

พฤศจิกายน นี้  

โดยสมาชิก คิง เพาเวอร พบความคุม

คาเม� อลงทะเบียนกอนชอป รับทันทีคูปอง

สวนลด 2 ใบ  ใบที่ 1 : คูปองสวนลด 1,000 

บาท สําหรับซ้ือสินคาต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป 

/ ใบเสร็จรับเงิน ใบที่ 2 : คูปองสวนลด 

2,500 บาท สําหรับซื้อสินคาตั้งแต 10,000 

บาทขึ้นไป / ใบเสร็จรับเงิน  

พิเศษ ! ยกระดับความคุมคาเม� อซื้อ 

CASH CARD มูลคา 25,000 บาท รับ 

GIFT CARD มูลคา 10,000 บาท ไปชอป

รับความสุขกันอยางเพลิดเพลิน และยังมี

โปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับการชอปผานชอง

ทาง CALL TO SHOP หรือ CHAT TO 

SHOP  สมาชิก คิง เพาเวอร สามารถ

เลื อกช อปบิ วตี้ ไ อ เทมแบรนดดั งแบบ

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  

ตนตํารับงานวิวาห ในราคาสุดคุม กลับมาจัด

หนักจัดเต็ม ตามคําเรียกรอง แพ็กเกจงานวิ

วาห All for Love 48 ดวยโปรรัก โปรแรง 

นิยามรักวิถีใหม สุดพิเศษ พรอมเนรมิตงาน

วิวาห เพ� อความประทับใจแหงรักนิรันดร พบ

กันวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล 

กรุป ทูตแหงความรัก เขาใจสถานการณ

ปจจุบัน ท่ีตองรัดเข็มขัด และ เครงครัด รัดกุม 

กับมาตรการสุขอนามัย ความปลอดภัย หาง

ไกลโรค เม� อความรักเริ่มตน รอวันสานตอ

วันของคูรัก วันพิเศษที่สุดของชีวิต โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น พรอมเนรมิต

วันอันแสนหวาน งดงาม ใหประทับใจเหนือ

คําบรรยาย ดวยเจาหนาที่มืออาชีพ รับผิดชอบ 

สรางสรรค ดูแลใสใจใหครบจบในที่เดียว 

ตั้งแตพิธีเชา หมั้น ยกน้ําชา พิธีหลั่งน้ํา

พระพุทธมนต พิธีสงฆ ฉลองมงคลสมรส 

จวบจน อารฟเตอรปารต้ี รายละเอียดต้ังแตเร่ิม 

จนถึงกลางดึก จะออกมาเปนงานที่น�าจดจํา 

น�าประทับใจ

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

คร่ําหวอดเร� องงานวิวาหมากวา 20 ป จาก

คิง เพาเวอร จัดแคมเปญชอปสินคาแบรนดดัง 

ในรูปแบบโฮม เดลิเวอรี่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 

บุฟเฟต จํานวน 5 ชิ้น จายในราคาเดียว

เพียง 12,000 บาท 

นอกจากนี้ สําหรับทานที่ยังไมไดเปน

สมาชิก คิง เพาเวอร และตองการสมัคร

สมาชิก SCARLET และ ONYX ภายในเดือน

พฤศจิกายนนี้ยังไดรับสิทธิประโยชนมากมาย 

อาทิ สวนลดสูงสุด 15% ตลอดอายุสมาชิก 

All for Love 48
ทศวรรษสูทศวรรษ ไดรับความไววางใจ

จากคูรักกวา 5,000 คู จะเลือกจัดงานแบบ 

ค็อกเทล บุฟเฟต หรือ โตะจีน แม ใน

สถานการณ เวนระยะหาง ก็บริหารจัดการ

ไดตามจินตนาการ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โทร.

0-2575-5599 

บริษัทมีความพรอมในการพัฒนา

โครงการกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาไหม

เพ� อผลิตพลังงานไฟฟาขนาด 1,000 ตัน/วัน 

อีก 2 แหง ณ ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม 

และ ออนนุช มูลคาโครงการ 5,000 ลานบาท 

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรอประกาศสิทธิในการ

รับซื้อขายไฟฟาจากคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) ทั้งนี้หากทั้งสอง

โครงการสามารถดําเนินการไดภายในเร็ววัน

จะชวยกําจัดมูลฝอยใหกทม.ได 2,500 ตัน/วัน 

และจะชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศไทย

ใหเดินหนาตอไป โดยบริษัทพรอมท่ีจะดําเนิน

โครงการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมภายใตมาตรฐาน

การประกอบอุตสาหกรรมในประเทศและระดับสากล 

และคูปองสวนลดรวมสูงสุด 3,500 บาท 

รวมถึงคูปองสิทธิประโยชนตางๆ จากหลาก

หลายพารทเนอร 

พบประสบการณการชอปแบบคุมคา

ไดแลวที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา พัทยา ภูเก็ต 

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564  
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ค็อป26’ลั่นหยุดการทำาลายป่า
ตองกาล็อกดาวน์หลังพบผู้ติดโควิดรายแรก

นูกูอะโลฟา • ราชอาณาจักรตองกา ประเทศเกาะขนาดเล็กใน

มหาสมุทรแปซิฟิก เร่ิมล็อกดาวน์เกาะหลักเป็นเวลา 1 สัปดาห์เมื่อ

วันอังคาร หลังจากพบผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายแรกของประเทศ

เมื่อไม่ก่ีวันก่อน เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน

ว่า ตองกาเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศท่ีเหลืออยู่บนโลกน้ีท่ีไม่มีผู้ติด

เช้ือไวรัสโควิด-19 จนกระท่ังมาตรวจพบว่าชายคนหน่ึงท่ีเดินทาง

กลับตองกาด้วยเท่ียวบินส่งกลับประเทศจากเมืองไครสต์เชิร์ชของ

นิวซีแลนด์เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาติดไวรัสน้ีมาด้วย นายกรัฐมนตรี 

โปฮีวา ตูอีโอเนโตอา เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าวเม่ือคืนวันจันทร์ว่า 

รัฐบาลออกคำาส่ังล็อกดาวน์เกาะตองกาตาปู ซ่ึงเป็นเกาะหลัก

และเป็นท่ีต้ังของกรุงนูกูอะโลฟา นาน 1 สัปดาห์จนถึงวันอังคาร

หน้า ประชาชนจะต้องอยู่บ้านเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและ

เพื่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อป้องกันหรือลดการแพร่เช้ือโค

วิด-19 ให้มีน้อยท่ีสุดในราชอาณาจักรตองกา ชายคนน้ีซ่ึงฉีดวัคซีน

ครบแล้วกับผู้คนอีก 214 คนในเท่ียวบินเดียวกัน ถูกแยกกักกันโรค

ต้ังแต่เดินทางมาถึง และกรมอนามัยตองกากล่าวว่า ไม่พบการแพร่

เช้ือในชุมชนบนเกาะน้ี ตองกาซ่ึงอยู่ห่างจากนิวซีแลนด์ทางตะวัน

ออกเฉียงเหนือราว 1,800 กิโลเมตร มีประชากรฉีดวัคซีน 2 โดส

แล้วแค่ราว 1 ใน 3 ของประชากร 106,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่

บนเกาะตองกาตาปู ข่าวการพบผู้ติดเช้ือรายแรกในประเทศทำาให้

ประชาชนหลายพันคนแห่กันไปฉีดวัคซีน

บึ้ม รพ.ทหารในกรุงคาบูลดับ 19 ศพ

คาบูล • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายและ

คนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงในโรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในกรุง

คาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย และบาดเจ็บราว 50 คน เจ้าหน้าที่ตอ

ลิบันคนหนึ่งเผยว่า เหตุโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มจากคนร้ายขี่

รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุจุดระเบิดฆ่าตัวตายที่ประตูทางเข้าหลัก

ของโรงพยาบาลแห่งนี้ จากนั้นกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปกราดยิงใน

โรงพยาบาล ขณะนี้การโจมตียุติลงแล้วและคนร้ายทั้งหมดโดน

สังหาร ตอลิบันและผู้เห็นเหตุการณ์เผยก่อนหน้านี้ว่า เกิดเหตุ

ระบิด 2 ลูกใกล้กับประตูทางเข้าหลักของโรงพยาบาล จากนั้น

มีรายงานว่ามีเสียงปืนภายในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กระทรวง

สาธารณสุขอัฟกันเผยกับเอเอฟพีว่า จากเหตุระเบิดและกราด

ยิงในโรงพยาบาลทหารในกรุงคาบูล มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และผู้

บาดเจ็บราว 50 คน ส่งไปที่โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงคาบูล ยัง

ไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการลงมือ

ของกลุ่มตน แพทย์คนหนึ่งท่ีโรงพยาบาลซาดาร์ โมฮัมหมัดดาอุด

ข่าน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เกิดเหตุระเบิดเผยกับเอเอฟพีว่า ขณะ

เกิดเหตุเขาอยู่ในโรงพยาบาล ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากด่าน

ตรวจแรกหน้าโรงพยาบาล พวกเราได้รับแจ้งให้ไปหลบที่ห้อง

นิรภัยและเขาได้ยินเสียงปืนด้วย โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาทหาร

ที่ ได้รับบาดเจ็บทั้งฝ่ายตอลิบันและหน่วยงานความมั่นคงอัฟกัน 

โรงพยาบาลแห่งนี้เคยถูกโจมตีเมื่อปี 2560 โดยกลุ่มมือปืนปลอม

ตัวเป็นบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปกราดยิงในโรงพยาบาล 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30 ราย.

กลาสโกว์ • ผู้นำามากกว่า 100 ประเทศร่วมกันให้คำามั่นระหว่างการ

ประชุมโลกร้อน “ค็อป 26” ที่สกอตแลนด์วันอังคารว่าจะหยุดการตัด

ไม้ทำาลายป่าภายในสิ้นทศวรรษนี้ รวมถึงสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูผืนป่าทั่วโลกมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

ว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์น

สัน แห่งอังกฤษ ซ่ึงเป็นเจ้าภาพ

จั ด ก า รประชุ ม รั ฐ ภ าคี ก ร อบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 26 หรือค็อป 26 ที่เมือง 

กลาสโกว์ของสกอตแลนด์ ประกาศ

ในวันเดียวกันนี้ว่า ผู้นำามากกว่า 

100 ประเทศร่วมกันลงนาม

แถลงการณ์ร่วม ที่ให้คำามั่นว่าจะ

หยุดการตัดไม้ทำาลายป่าและฟื้น

คืนผืนป่าภายในปี 2573 รวมถึง

จะสนับสนุนกองทุนของภาครัฐ

และเอกชนมูลค่า 19,200 ล้าน

ดอลลาร์

จอห์นสันกล่าวว่า ประเทศ

ที่ลงนามในครั้งน้ีมีพื้นที่ป่ารวมกัน

มากกว่า 85% ของโลก ซึ่งรวมถึง

ป่าแอมะซอน, ป่าเขตหนาวของ

แคนาดา และป่าฝนลุ่มน้ำาคองโก

เขาชี้ว่า ข้อตกลงว่าด้วย

การหยุดการตัดไม้ทำาลายป่ามี

ความสำ าคัญอย่ างมากต่อการ

บรรลุเป้าหมายของการจำากัดการ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่ใน

ขอบเขต 1.5 องศาเซลเซียส 

เกือบ 1 ใน 4 ของการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่

ม นุษย์สร้ างขึ้นทั้ งหมดมาจาก

กิจกรรมการใช้ดิน เช่น การตัดไม้, 

การทำาลายป่า และการทำาเกษตร

ประเทศที่ลงนามน้ันรวม

ถึงบราซิลและรัสเซีย ซึ่งถูกระบุ

ว่าตัดไม้ทำาลายป่าในประเทศเพิ่ม

ขึ้นอย่างมาก ขณะที่สหรัฐ, จีน, 

ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ก็ร่วมลง

นามเช่นกัน 

รัฐบาลบราซิลซ่ึงถูกวิจารณ์

อย่างหนักเรื่องนโยบายด้านส่ิงแวด 

ล้อม ประกาศในที่ประชุมเมื่อวัน

จันทร์ว่า บราซิลจะลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ครึ่งหน่ึง

จากระดับของปี 2548 ภายในปี 

2573 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจาก

ที่เคยให้คำามั่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะ

ลดการปล่อยก๊าซให้ได้ 43%

ส่วนอินเดียซ่ึงเป็นผู้ปล่อย

ก๊าซมากเป็นอันดับ 4 ของโลก 

รองจากจีน, สหรัฐ และสหภาพ

ยุโรป นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โม

ดี ประกาศว่า อินเดียกำาหนดเป้า

หมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2613

ประธานาธิบดี โจโก วิโด

โด ของอินโดนีเซีย กล่าวว่า ป่า

ฝน, ป่าโกงกาง, ทะเล และพื้นที่

พรุ เป็นกุญแจสำาคัญต่อการจำากัด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และประเทศของเขายึดมั่นต่อการ

ปกป้องแอ่งคาร์บอนที่สำาคัญเหล่า

นี้และต้นทุนทางธรรมชาติของเรา

สำาหรับคนรุ่นต่อไป

คำามั่นสัญญาของผู้นำามาก 

กว่า 100 ประเทศประกาศว่า

จะ “หยุดและย้อนกลับการตัดไม้

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของดินภายในปี 2573” โดยครอบ 

คลุมถึงคำามั่นที่จะรักษาสิทธิของ

ชนพื้นเมือง และยอมรับบทบาท

ของพวกเขาในฐานะผู้พิทักษ์ป่า

แม้ผู้นำ าอังกฤษจะคุยว่า

คำามั่นสัญญาแบบนี้ ไม่เคยปรากฏ

มาก่อน แต่เอเอฟพีกล่าวว่า ในการ

ประชุมโลกร้อนของสหประชาชาติ

ที่นิวยอร์กเมื่อปี 2557 ที่ประชุม                                                      

ก็เคยมีคำาประกาศคล้ายกันว่าจะ

ลดอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าลง

ครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 และหยุด

การทำาลายป่าภายในปี 2573 แต่

ป่าก็ยังคงถูกทำาลายในระดับเดียว

กับยุคอุตสาหกรรม รวมถึงป่าแอ

มะซอนในบราซิลภายใต้รัฐบาล

ของประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซ 

นาโร.

ปลื้มเปิดประเทศ

และตัวเองต้องระวัง ไม่อย่างน้ันก็จะหยุดอีก 

อันนี้เป็นสิ่งที่นายกฯ คุมไม่ได้ ฉะนั้นทุกคน

ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เดินหน้า

ประเทศได้ การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ 

เศรษฐกิจดีขึ้น ค้าขาย บริการ ท่องเที่ยวมันดี

ไปหมดตลอดห่วงโซ่ ไม่ใช่ให้เฉพาะคนรวย 

เหล่านี้เอาวัตถุดิบมาจากไหน โรงแรม อาหาร

เครื่องดื่ม มาจากไหน เจา้หนา้ที ่บรกิาร บรกิร

เท่าไหร่ รถขนส่ง แท็กซี่ นี่เรียกว่าเป็นก้อน” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามว่าเห็นอย่างนี้แล้วนายกฯ มีกำาลัง

ใจท่ีจะกลบัไปทำางานใชห่รอืไม ่นายกฯกลา่ววา่ 

มีๆ ไม่ว่าจะอะไรมาทั้งสิ้นนายกฯ มีหมด เขา

เรียกว่าเพื่อประชาชน อุปสรรคมีไว้ให้แก้ไข 

และเป็นกำาลังใจให้ก้าวข้าม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เสริมว่า นายกฯ ชื่นชม

เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้ประกอบ

กิจการกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกันทำาให้

ภาพรวมการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันแรกจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำา 63 

ประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่นเดียว

กบัภาพรวมการเปดิเรยีนวนัแรกทัว่ประเทศ ก็

ที่น่าพอใจ โดยครู ผู้ปกครองและนักเรียน ให้

ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ sandbox 

safety zone in school  ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ทยอยเปิดโรงเรียนที่มีความพร้อมเพิ่มเติมได้

อีกในระยะต่อไป

ทีส่ภาความมัน่คงแหง่ชาติ พล.อ.สพุจน์ 

มาลานิยม เลขาฯ สมช. ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-

19 (ศปก.ศบค.) เป็นประธานประชุมร่วมกับ

ภาคเอกชน เพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนการเปดิประเทศและสรา้งความรว่มมอืใน

การขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ โดยมีภาค

เอกชนและตัวแทนหน่วยงานรัฐเข้าร่วม อาทิ 

สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมผู้ค้าปลีก, สมา

คมสปาไทย, สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ, สมาคม

ศูนย์การค้าไทย, สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์, 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ,  กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง

มหาดไทย, กรุงเทพมหานคร และกรมการ

ขนส่งทางบก เป็นต้น

15 วันประเมินผลเปิด ปท.

พล.อ.สุพจน์กล่าวหลังการประชุมว่า 

ผลการประชุมสำาเร็จได้ด้วยดี ได้ประโยชน์

จากทกุภาคสว่นที่ได้ใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะ

มา ทัง้นี ้เราไดป้ระกาศเตอืนกอ่นเปดิประเทศ

จริงตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. และเปิดอย่างเป็น

ทางการวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งในขั้นเตรียมการ เรา

ได้เห็นปัญหาบางประการ วันนี้ทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะและ

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุในสว่นทีจ่ำาเปน็ตอ้งทำา 

เพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย

และประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจเดินต่อไป

ได้ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการต่อ

ไป ซึ่งจะพาให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถเดิน

หน้าต่อไปได้ 

“ปัญหาที่พบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นใน

ส่วนของขั้นตอนที่เล็กน้อย คือปริมาณนัก

ท่องเที่ยวที่เข้ามา อะไรที่ขาดวันนี้ก็ได้สั่งการ

เพิ่มเติมไปแล้วเพื่อให้เกิดความสะดวกมาก

ขึ้น อีกท้ังยังพบกลุ่มบุคคลเปิดเว็บไซต์เลียน

แบบเว็บไซต์ของทางราชการ เราจะแก้ไข

อย่างเร่งด่วน โดยจะเข้าไปตรวจสอบดำาเนิน

การตามกฎหมาย ขณะเดียวกันภาครัฐจะ

พยายามสรา้งเวบ็ไซต์เปน็ชอ่งทางสื่อสารหลกั

ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้

เกิดความสะดวกและเป็นทางการ” พล.อ.สุ

พจน์กล่าว

เลขาฯ สมช.กล่าวว่า ในส่วนร้าน

อาหารต้องการทราบมาตรการผ่อนคลาย 

ตามมาตรฐานท่ีทาง กทม., สธ.และจังหวัด

กำาหนด โดยท่ีประชุมได้แก้ไขด้วยการจัดทีม

เชิงรุกไปสร้างความเข้าใจให้ร้านอาหารและ

สถานประกอบการทั่วไปที่ยังไม่มีมาตรฐาน

สาธารณสุข หรือ sha ให้มีมาตรฐานดังกล่าว 

รวมถึงส่วนที่มีมาตฐาน sha อยู่แล้ว ก็ให้เพิ่ม

ความเร่งด่วนในการสร้างมาตรฐานให้เป็น 

sha พลัส ซึ่งเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดในร้านจะต้อง

ได้รับการฉีดวัคซีน 

“พื้นที่ของ กทม.เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่ง

ด่วนสงูสดุในการทำาใหก้จิการไดม้าตรฐาน sha 

ซึง่ยอมรบักจิการที่ไดร้บัมาตฐาน sha ในพืน้ที ่

กทม.ยังน้อยอยู่ เราจะเร่งพิจารณาในเรื่องนี้

ต่อไป ส่วนร้านอาหารที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 

sha เจ้าหน้าท่ีก็จะเข้าไปแนะนำาการพัฒนา

เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน” เลขาฯ สมช.กล่าว 

ถามว่า ข้อจำากัดอนุญาตให้ดื่มแอลกอ 

ฮอล์ ได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยเฉพาะพื้นที่ 

กทม. จะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พล.อ.สุ

พจน์กล่าวว่า ต้องทำาได้จริง แต่อาจจะยังมี

ความไม่เข้าใจ อาจจะมีความต้องการ แต่เจ้า

หน้าท่ีและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดจะ

ต้องเข้าไปขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำาให้ได้ 

เพราะถ้าทำาไม่ได้ แล้วเราควบคุมไม่ได้ อาจ

ทำาให้เกิดปัญหา เกิดความเสียหายเช่นเดิมอีก 

ดังนั้นต้องพยายามทำาให้ได้ โดยอาศัยความ

ร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการมี

ความเขา้ใจถงึความจำาเปน็ ยนืยนัวา่เจา้หนา้ที่

จะไม่อะลุ่มอล่วย ถ้าเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

ตรวจพบครั้งแรกคงต้องเตือนก่อนในเบื้องต้น 

และถ้ายังไม่เชื่อฟังก็คงต้องใช้กฎหมายเข้าไป

ดำาเนินการ” 

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า สำาหรับเป้าหมาย

การเปิดประเทศ ศปก.ศบค.ดูในสองประเด็น

คอื ในสว่นของประชาชนปฏบิตัติามมาตรการ

ของ สธ.ได้ดีแค่ไหน โดยจะต้องป้องกันตัวเอง

ตามมาตรการ โดยเฉพาะการดำาเนนิกจิกรรมที่

เราผ่อนคลายต้องทำาด้วยความระมัดระวัง ใน

สว่นทีเ่ปน็กจิการหรอืกจิกรรมตอ้งใชม้าตรการ

ของ สธ. ในเรื่องของโควิดฟรีเซตติง สถานที่

ทุกอย่างต้องพร้อม พนักงานต้องได้รับวัคซีน 

เพื่อให้มีความปลอดภัยสำาหรับผู้ใช้บริการ 

“ปกติ ศปก.ศบค.จะประเมินสถาน 

การณ์ในทุก 2 วันอยู่แล้ว และมีการรายงานทุก

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ แต่ในภาพใหญ่เรากำาหนด

ระยะเวลา 15 วันในการประเมิน เพื่อพิจารณา

ดูว่าหลังเปิดในลักษณะน้ีแล้วสถานการณ์ใน

แต่ละด้านเป็นอย่างไร ทีมของ สธ.และหน่วย

งานท่ีรับผิดชอบ ท้ังเร่ืองของการท่องเท่ียว 

กระทรวงมหาดไทย จะช่วยกันพิจารณาดูว่า

สถานการณ์เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปด้วยดีได้รับ

ความร่วมมืออย่างดีมาตรการต่างๆ ก็จะค่อยๆ

ผ่อนคลายลงตามระยะไปเรื่อยๆ วันน้ีพูดได้ว่า

ภายใน 15 วัน ถ้ามาตรการต่างๆ ได้รับการ

สนองและร่วมมือเป็นอย่างดี เราก็อาจจมีข่าวดี

ว่ามาตรการท่ีหลายคนอยากให้ผ่อนคลายจะ

ได้รับการตอบสนอง ยกเว้นในส่วนของผับบาร์ 

เรายังไม่เปิด โดยเราใช้หลักเกณฑ์หลายปัจจัย

ในการพิจารณา ท้ังจำานวนคลัสเตอร์ผู้ติดเช้ือ

จำานวนผู้ได้รับวัคซีน ซ่ึงขณะน้ีทำาได้มากท่ีสุด

เท่าท่ีทำาได้ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้

ติดเช้ือและขีดความสามารถด้านสาธารณสุข

ท้ังหมด”พล.อ.สุพจน์ระบุ

ชง ครม.ซื้อโมลนูพิราเวียร์

ซักว่าจะมีข่าวดีให้กับสถานบันเทิงผับ

บาร์ได้เมื่อไหร่ ผอ.ศปก.ศบค.กล่าวว่า กลาง

เดือน พ.ย.นี้จะมีการประเมินกันอีกครั้งว่า

สถานการณจ์ะเปน็อยา่งไรในพืน้ทีน่ำารอ่งทอ่ง

เท่ียวท้ังหมด ซ่ึงมีความพร้อมเรื่องมาตรฐาน

สาธารณสุขเป็นความเร่งด่วนแรก ส่วนพื้นที่

อื่นๆ ทัว่ประเทศเรามกีารประเมนิอยูต่ลอดอยู่

แล้ว สรุปหากสถานการณ์ในพื้นที่ใดดี และมี

ความพร้อมเราก็จะทยอยเปิดเป็นพื้นที่นำาร่อง

ท่องเที่ยว โดยระบบต่างๆ จะถูกประเมินตาม

ขั้นตอนต่อไป  

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการค้าไทย และประธานสภา

หอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการ

เสนอให้ขยายระยะเวลาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในร้านว่า ศบค.ต้องประเมินตาม

สถานการณ์ ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็อาจมี

การขยบัจาก 21.00 น.เปน็ 22.00 น. และอาจ

ขยับไปอีกเป็น 23.00 น.

“หลังเปิดประเทศประเมินว่าเดือน พ.ย. 

จะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาประมาณ 3 แสนคน 

และเดือน ธ.ค.อีกประมาณ 3 แสนคน ก็จะเป็น 

6 แสนคน และถ้าประสบผลสำาเร็จคิดว่าปีหน้า

เราอาจจะได้หวังว่าจะมีนักท่องเท่ียวประมาณ 

10 ล้านคน” ประธานสภาหอการค้าไทยกล่าว

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย

ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 ราย จาก

ในประเทศ 7,049 ราย ระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 6,793 ราย ค้นหาเชิงรุก 256 

ราย เรือนจำา 515  ราย มาจากต่างประเทศ 

10  ราย ทำาใหม้ยีอดผูต้ดิเชือ้สะสม 1,927,763 

ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,279 ราย ทำาให้มียอด

หายป่วยสะสม 1,809, 981 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 98,444 ราย อาการหนัก 2, 219 ราย 

ใสท่อ่ชว่ยหายใจ 473 ราย เสยีชวีติเพิม่ขึน้ 78 

ราย เป็นชาย 47 ราย หญิง 31  ราย เป็นผู้เสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 56  ราย มีโรคเรื้อรัง 

13  ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 11  

ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,338 ราย 

ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อ

วันที่ 1  พ.ย.มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 515,839 

โดส รวมยอดฉดีวคัซนีสะสม 76,226,116  โดส   

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 2 พ.ย. ได้แก่ กทม. 789 ราย,  ปัตตานี  

631  ราย,  นครศรีธรรมราช 407 ราย, สงขลา 

401 ราย, ตรัง  298 ราย,  เชียงใหม่ 271 ราย, 

ชลบุรี  264 ราย,   นราธิวาส 211 ราย , พัทลุง  

200  ราย,  สมุทรปราการ 187 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เตรียม

เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัด

ซื้อยาโมลนูพิราเวียร์จำานวน 50,000 คอร์ส

การรักษา หรือ 2 ล้านเม็ดเพื่อรักษาผู้ป่วยโค

วิด อย่างไรก็ดี ไม่อยากให้ทุกคนกังวลเกี่ยว

กับตัวเลขผู้ติดเชื้อ เพราะท้ายสุดนักวิชาการ

ทั่วโลก เชื่อว่าโควิดจะค่อยๆ กลายเป็นโรค

ประจำาถิ่นเมื่ออยู่ไปอีกนาน 5-10 ปี ตัวเลขผู้

ป่วยต้องเพิ่มขึ้น ฉะนั้นอย่ากังวลเรื่องตัวเลข 

แต่ให้มองที่การรักษาพยาบาล

ส่วน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึง

การขยายช่วงอายุในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ว่า 

ขณะนี้ อย.ยังอนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้

ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาด 30 ไมโครกรัม

ต่อโดส แต่ล่าสุดองค์การอาหารและยาแห่ง

สหรฐัอเมรกิา (US FDA) ไดอ้นมัุตใิห้ใช้ในกลุม่

อาย ุ5-11 ขวบ ภายใตส้ถานการณฉ์กุเฉนิ แต่

ใช้ขนาด 1 ใน 3 ของโดส ที่ใช้ในอายุ 12 ปี

ขึ้นไป หรือ 10 ไมโครกรัม

“สปัดาหน์ีศ้นูยค์วบคมุโรค (ซดีซี)ี สหรฐั 

จะหารอืกนัวา่จะออกขอ้กำาหนดการใชอ้ยา่งไร 

ส่วนประเทศไทย อย.ก็เชิญให้บริษัท ไฟเซอร์ 

ไทยแลนด์ ติดตามการอนุมัติใช้ ในยุโรปใน

หน่วย ENA ที่เหมือนกับหน่วยเอฟดีเอ สหรัฐ 

เพื่อให้ส่งมาที่ไทยด้วย พร้อมประสานกับกรม

ควบคุมโรคไทยแล้ว คาดว่าไทยก็จะอนุมัติใช้

ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยจะมี

คณะกรรมการวชิาการสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนัโรค

จะหารือกันในส่วนนี้เพื่อจะใช้วัคซีนในเด็กต่อ

ไป” เลขาฯ อย.กล่าว.

มติ กบน.

เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ครั้งที่ 9/2564 

วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่าที่

ประชมุไดม้มีตเิหน็ชอบเนือ้หาและสาระสำาคญั

ร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามที่สำานักงาน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงนำาเสนอ เพื่อเตรียม

พร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำามันดีเซล

ไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และได้มอบหมายให้

สำานกังานกองทนุน้ำามนัเชือ้เพลงิไปจดัทำาหลกั

เกณฑก์ารกูเ้งนิตามกรอบของพระราชบญัญตัิ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 20,000 ล้าน

บาท ซึ่งหลังจากนี้จะนำาเสนอร่างหลักเกณฑ์

การกู้เงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะเสนอ

ได้ภายในเดือนนี้

“การกู้เงินดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อ                              

ค่าครองชีพประชาชนในช่วงท่ีสถานการณ์ราคา

น้ำามันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อ

เนื่อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 20 

ต.ค.2564 ซ่ึงหลังจากน้ีจะมีการนำาเสนอร่างหลัก

เกณฑ์การกู้เงินดังกล่าวต่อท่ีประชุม ครม. เพื่อ

ให้ความเห็นชอบต่อไป ขณะท่ีตอนน้ีฐานะสุทธิ

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงเหลือประมาณ 7,000 

ล้านบาท คาดว่าจะดูแลราคาน้ำามันดีเซลไม่เกิน 

30 บาทต่อลิตรได้ถึงส้ินปีน้ี เราจึงต้องกู้เงินไป

สำารองไว้ก่อน เพื่อตรึงราคาน้ำามันดีเซลไว้ไม่

ให้เกิน 30 บาท เนื่องจากน้ำามันดีเซล เป็นพ้ืน

ฐานของการดำาเนินธุรกิจหากปล่อยให้มีราคาสูง

เกินไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการ ค่าขนส่ง ค่า

สินค้าและบริการต่างๆ” นายสมภพระบุ

นายสมภพกล่าวว่า กระทรวงพลังงาน

จะควบคุมการใช้เงินกู้อย่างเข้มงวด และเป็น

ไปตามข้อกฎหมาย ส่วนจะเริ่มกู้เมื่อไร ตาม

ขั้นตอนต้องรอให้ ครม.อนุมัติ หลังจากก็เป็น

ไปตามเงื่อนไขการกูเ้งนิของกระทรวงการคลงั 

ซึ่งเงินที่กู้มาจะใช้เท่าไรยังไม่สามารถระบุได้ 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความจำาเป็น อาจใช้ไม่

ถึงก็ได้ แต่ต้องกู้มาไว้เสริมสภาพคล่องไว้ก่อน 

และในกรณทีีม่กีระแสขา่ววา่ทีผ่า่นมาไดม้กีาร

โอนเงินจากกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ไปเป็น

รายได้ให้กับรัฐบาลกว่า 20,000 ล้านบาทนั้น 

ได้ตรวจสอบกับสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงแล้ว พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความ

จริงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ตั้งกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงมา ยังไม่เคยนำาเงินกองทุนฯ เข้านำา

ส่งเป็นรายได้กระทรวงการคลัง พร้อมยืนยัน

ว่าการบริหารเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต้อง

เปน็ไปตามกฎหมายและวตัถปุระสงคข์องกอง

ทุนฯ อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามมติคณะ

กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิโดยทีผ่า่น

มาได้ใชเ้พื่อลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน บรรเทา

ภาระคา่ครองชพีประชาชน เชน่ การตรงึราคา

น้ำามนัดเีซล 30 บาทตอ่ลติรในขณะนี ้และการ

อดุหนนุราคากา๊ซแอลพจีคีรวัเรอืน ตลอดทัง้ป ี

2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจาก

สถานการณ์ โควิด-19

วันเดียวกัน นายทองอยู่ คงขันธ์ ประ 

ธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ข้อเรียกร้องของ

ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าที่ให้ภาครัฐตรึง

ราคาน้ำามันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาทเป็นเวลา 

1 ปี ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่า แม้จะยื่น

ข้อเสนอผ่านกระทรวงพลังงานและกระทรวง

คมนาคมไปแล้ว ก็ยังไม่มีทิศทางตอบรับข้อ

เรียกร้องนี้ ดังนั้น ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ หลังจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางไปประชุมในต่างประ 

เทศกลับถึงประเทศไทย สหพันธ์ฯ จะเข้ายื่น                                           

หนงัสอืถงึนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรม                                                                

การนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีอำา                  

นาจในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของ

ประเทศ เพื่อให้พิจารณาข้อเท็จจริง ที่ผู้ประ 

กอบการเคยนำาเสนอ โดยเฉพาะการตรงึราคา

น้ำามันดีเซลที่ 25 เป็นเรื่องที่ทำาได้จริง และ

จำาเป็นในสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหพันธ์การขนส่ง

ทางบกแห่งประเทศไทย เตรียมยกระดับการ

ชมุนมุกดดนัรฐับาล ใหต้รงึราคาดเีซลทีล่ติรละ 

25 บาท ด้วยการจัดกิจกรรม “Truck Power” 

ภาค 2 ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ โดยจะนำารถมา

ชุมนุมใหญ่เพิ่มขึ้น จากครั้งแรกที่มีจำานวน 

1,000 คัน เป็น 3,000 คัน และจะชุมนุม 5 

ทิศทางล้อมกรุง และครั้งนี้จะวิ่งผ่าเข้าเมือง 

นอกเวลาเร่งด่วน  โดยมีกิจกรรมปล่อยรถ วิ่ง

ขึ้นทางด่วน จากทิศทางต่างๆ 

นอกจากการจัดกิจกรรมแล้ว เตรียม

จะเขา้ยื่นหนงัสอืถงึประธานคณะกรรมาธกิาร

พลงังาน สภาผูแ้ทนราษฎร และพรรคฝา่ยคา้น 

เพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลเพิ่มขึ้นด้วย.

กลาสโกว์/ย่างกุ้ง • ประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ของสหรัฐ และประธา                                                      

นาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนี 

เซีย ประสานเสียงเรียกร้องให้

รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัว

นักโทษการเมือง อีกด้านอดีตทูต

สหรัฐนักเจรจาไกล่เกลี่ยปล่อยตัว

ประกันเยือนเมียนมา 

เอเอฟพีรายงานอ้างคำาแถลง

ของทำาเนียบขาวเม่ือวันอังคารท่ี 

2 พฤศจิกายนว่า ประธานาธิบดี

ไบเดนและประธานาธิบดีวิโดโด

ได้พบปะกันนอกรอบการประชุม

ระดับผู้นำาเวทีค็อป 26 ท่ีนคร                

กลาสโกว์ของสกอตแลนด์เมื่อวัน

จันทร์ โดยท้ังสองได้หารือกันใน

หลายประเด็น รวมถึง “เสรีภาพของ

น่านน้ำา” ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

ผู้นำาทั้งสองยังได้ “แสดง

ความห่วงกังวลเกี่ยวกับการรัฐ 

ประหารในเมียนมา และเห็นพ้อง

กันว่ากองทัพเมียนมาต้องยุติความ

รุนแรง, ปล่อยตัวนักโทษการเมือง

ทุกคน และกลับคืนสู่ ระบอบ

ประชาธิปไตยโดยเร็ว”

ประธานาธิบดีสหรัฐแสดง

ความสนับสนุนจุดยืนของอาเซียน

กรณี เ มียนมาซึ่ งบอยคอตการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนเมื่อ

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจาก

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ไม่

ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมทาง

ไกลที่บรูไนเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

อินโดนีเซียเตรียมจะเป็น

ประธานกลุ่มจี 20 ในรอบถัด

ไป โดยทำาเนียบขาวกล่าวอีกว่า 

ประธานาธิบดี ไบเดนสนับสนุน

ความเป็นผู้นำาของอินโดนีเซียใน

อินโด-แปซิฟิก ในฐานะประเทศ

ประชาธิปไตยขนาดใหญ่อันดับ

ที่ 3 ของโลก และความเป็นผู้

สนับสนุนที่แข็งแกร่งของระเบียบ

ที่ อิงอยู่บนกฎข้อบังคับระหว่าง

ประเทศ

วันเดียวกัน เอเอฟพีรายงาน

ว่า บิล ริชาร์ดสัน อดีตทูตสหรัฐ

ประจำาองค์การสหประชาชาติ ที่

เป็นนักเจรจาช่วยเหลือตัวประกัน

ในหลายประเทศ เดินทางไปเยือน

เมียนมาเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

ด้านมนุษยธรรม

องค์กรริชาร์ดสันเซ็นเตอร์

ของเขาเปิดเผยผ่านแถลงการณ์

แจ้งการเดินทางของเขาเมื่อวัน

อาทิตย์ว่า ริชาร์ดสันจะหารือการ

ส่งมอบด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับ

วัคซีนโควิด-19, เวชภัณฑ์ และ                                                             

ความจำาเป็นด้านสาธารณสุขอื่นๆ 

แต่คำาแถลงไม่ได้กล่าวว่าเขาจะ

หยิบยกกรณีของแดนนี เฟนส์

เตอร์ นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูก                                                    

คุมขั ง ใน เ มียนมา ต้ั งแ ต่ เ ดือน

พฤษภาคม หารือกับเมียนมาด้วย

หรือไม่

เฟนส์เตอร์เป็นบรรณาธิ 

การของสำานักข่าวฟรอนเทียร์

เมียนมา เขาถูกจับกุมที่สนามบิน

ย่างกุ้งขณะเตรียมหนีออกนอก

ประเทศ และถูกตั้งข้อหาสนับสนุน

ผู้ที่ต่อต้านกองทัพและการรวม

ตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมี

โทษจำาคุก 6 ปี

สื่ออิสระเมียนมานาวราย 

งานว่า ริชาร์ดสันมีกำาหนดเข้าพบ

ผู้นำารัฐบาลทหารและเจ้าหน้าที่

ระดับสูงคนอื่นๆ.

‘ไบเดน-วิโดโด’เรียกร้องพม่าปล่อยนักโทษ

หยุดโค่นป่า • บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีการดำาเนินการว่าด้วยป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ในวันที่ 3 ของการประชุมค็อป 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน.
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15กีฬา

แฟนกีฬาเฮ ช่อง 7HD ยิงสด ‘ซูซูกิคัพ’ 

กรุงเทพฯ • ช่อง 7HD คว้าลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียนเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ จัดเต็มยิงสดทีมชาติไทยลงสนามทุก

นัดจากประเทศสิงคโปร์ โดย 2 กูรูกีฬา อดิสรณ์ พึ่งยา และวาทิต 

ตรีครุฑพันธ์ ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกและบรรยายความมันส์ อัปเดต

ทุกความเคลื่อนไหว วิเคราะห์เจาะลึกทีมชาติไทยและคู่แข่ง พร้อม

ด้วยแขกรับเชิญพิเศษทุกสัปดาห์ ในรายการเจาะสนามลูกหนัง

อาเซียน ทุกวันเสาร์เวลา 17.00 น. ประเดิมเทปแรกกับผู้ฝึกสอน

ที่พาช้างศึกคว้าแชมป์รายการนี้มาถึง 2 สมัย “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ 

เสนาเมือง เสาร์ที่ 6 พ.ย.นี้ จากนั้นเดือนธันวาคมมาร่วมส่งกำาลัง

ใจเชียร์ทัพช้างศึก ทางช่อง 7HD โดยทีมชาติไทยอยู่ในสายเอร่วม

กับเมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และบรูไน หรือติมอร์เลสเต (ทีมจาก

รอบคัดเลือก 1) โดยนัดแรกวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. พบกับบรูไน หรือ

ติมอร์-เลสเต ลุ้นประเดิม 3 แต้มแรกที่ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 

16.30 น. ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. เวลา 19.30 น. ทีมชาติไทย

ฟาดแข้งกับเมียนมา จากนั้นวันอังคารที่ 14 ธ.ค. เวลา 16.30 น. 

ทีมชาติไทยทำาศึกกับฟิลิปปินส์ และปิดท้ายรอบแรก ทีมชาติไทย

พบกับสิงคโปร์ ในวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. เวลา 19.30 น. สำาหรับแฟนๆ 

ลูกหนังอาเซียน BUGABOO.TV จัดเต็มถ่ายทอดสดการแข่งขัน

กลุ่มบี ทั้งเวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชา และลาว 

เงือกไทยทดสอบเวลาทุบสถิติกระจาย

ไทยโพสต์ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ ประธานฝ่ายกีฬาว่าย

น้ำา สมาคมกีฬาว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเเข่งขันว่าย              

น้ำาทดสอบเวลาสนาม 2 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต

สุวรรณภูมิ ที่เพิ่งจบไป ทางสมาคมได้นักกีฬาว่ายน้ำาที่ทำาเวลาผ่าน

เกณฑ์ทั้งหมด 14 คน รวม 24 รายการ แต่มีผู้สละสิทธิ์ เนื่องจาก

มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและมีการแข่งขันรายการที่ซ้ำาซ้อนกัน 

ซึ่งตามกฎของฟีน่าให้ส่งนักกีฬาท่ีทำาเวลาผ่านเกณฑ์ได้ท่าละ 1 คน

เท่าน้ัน ทำาให้ประเทศไทยสามารถส่งนักว่ายน้ำาเข้าร่วมในรายการน้ี

ได้เพียง 9 คน แบ่งเป็นชาย 3 คน เเละหญิง 6 คน ประกอบด้วย นว

พรรษ วงค์เจริญ, ต้นน้ำา กันตีมูล, ศุภ สง่าวรวงศ์, ณัชฐานันตร์ จันทร์

กระจ่าง, จินห์จุฑา ผลเเจ่มจำารัส, กมลชนก ขวัญเมือง, เจนจิรา ศรี

สอาด, เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก และกรกาญจนา สระเพียรชัย ถือ

เป็นชุดผสมท่ีมีนักกีฬาดาวรุ่งเกินกว่าคร่ึง แต่ท่ีน่าสนใจคือ ผลงาน

ของบรรดานักว่ายน้ำาดาวรุ่งท่ีสามารถทำาลายสถิติประเทศไทยได้ถึง 

6 รายการ โดยเฉพาะ ต้นน้ำา กันตีมูล ทุบสถิติในท่าฟรีสไตล์ 1,500 

เมตร เเละกรรเชียง 100 เมตร เช่นเดียวกับ กมลชนก ขวัญเมือง ท่ี

ทำาลายสถิติในท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร เเละ 800 เมตร หลังจากน้ีทาง

สมาคมกีฬาว่ายน้ำาฯ จะเรียกนักกีฬาว่ายน้ำาลุยศึกชิงเเชมป์โลกท่ียูเอ

อีท้ัง 9 คน เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมท่ีสโมสรธัญญปุระ จ.ภูเก็ต 

หลานสมจิตรนำาทีมไทย

เข้า8คนมวยแชมป์โลก

บัตเกอร์ซัดฟิลด์ โกล์

ชีฟส์เฉือนไจแอนต์ส

ทีมดังร่วมศึกลูกยางศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ • ศรีสะเกษผนึกกำาลัง กกท.จัดแข่งลูกยางนัดพิเศษ เอส

เอที ไทยแลนด์ วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ศรีสะเกษ 2021 หวังฟื้น

เศรษฐกิจผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ดึงทีมสโมสรดังร่วมตบชิงกว่า 5 

แสนบาท ผู้ชมเข้าได้รอบละไม่เกิน 1,000 คน

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำา                                                         

จิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ                                                             

เกษ เป็นประธานแถลงข่าวการ

แข่งขันวอลเลย์บอล รายการเอส

เอที ไทยแลนด์ วอลเลย์บอล อิน

วิเตช่ัน ศรีสะเกษ 2021 (เอสเอที 

ซูเปอร์ โฟร์ วอลเลย์บอล อินวิเตช่ัน 

2021) พร้อมด้วย นายเก้ือ ชูศรี 

ผู้อำานวยการสำานักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทย ภาค 3 ผู้แทน

การกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สิริ

พงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรี                                       

สะเกษ, ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง                                   

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอล 

เลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมงาน                                            

แถลงข่าวท่ีโรงแรมแกลอร่ีดีไซน์                                                    

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยกำาหนด

จัดแข่งขันวันท่ี 19-21 พฤศจิ 

กายน 2564 ท่ีสนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อา 

คารวีสมหมาย) จัดตามมาตรการ

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด 

จำากัดจำานวนผู้เข้าชมรอบละไม่

เกิน 1,000 ท่ีน่ังเท่าน้ัน

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำา

จิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษนั้น

มีความพร้อมด้านการจัดการแข่ง 

ขันในทุกชนิดกีฬา เนื่องจาก

ศรีสะเกษมีฐานะเป็นเมืองกีฬา จึง

มีความพร้อมในด้านโรงแรมท่ีพัก                                                        

เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก เพราะ

ห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง 

60 กิโลเมตร กับถนน 4 เลน 

สถานที่ใช้ ในการจัดการแข่งขัน

มีความพร้อมสูง และนับเป็นจัง

หวัดแรกๆ ที่จัดกิจกรรมแข่งขัน

กีฬาแบบมีผู้เข้าชมได้ภายหลัง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือโควิด-19 โดยทีมท่ีจะ                                          

แข่งขันจะมีทีมสโมสรกีฬาวอลเลย์ 

บอลช้ันนำาระดับประเทศท่ีมีผลการ

แข่งขันอยู่ในรายการวอลเลย์บอล

ไทยแลนด์ลีกประจำาฤดูกาล 2020-

2021 จำานวน 8 ทีม จาก 6 ทีม

สโมสรช้ันนำา ประกอบด้วย ทีมชาย 

4 ทีม และทีมหญิง 4 ทีม  จาก

สโมสรนครนนท์ ทีมหญิง, สโมสร

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี ทีมชาย และ

ทีมหญิง, สโมสรนครราชสีมา คิว                                               

มินซี วีซี ทีมชาย และทีมหญิง, 

สโมสรไอแอม ปร้ินซ์ วีซี ทีมชาย, 

สโมสรพิษณุโลก วีซี ทีมชาย และ

สโมสรสุพรีม ชลบุรี-อี.เทค ทีม

หญิง ซ่ึงจะเป็นการรวมเอานักวอล 

เลย์บอลท้ังระดับทีมชาติไทย และ

ระดับอาชีพจากต่างชาติท่ีอยู่ในทีม

จำานวนมากมายมาร่วมแข่งขัน เพื่อ

ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

ท้ังน้ี คาดว่าการแข่งขัน

วอลเลย์บอลเอสเอที ไทยแลนด์

วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ศรีสะเกษ 

2021 (เอสเอที ซูเปอร์โฟร์ วอล 

เลย์บอล อินวิเตช่ัน 2021) จะ

ทำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

การกีฬาในจังหวัด, สร้างรายได้

ให้ประชาชนในจังหวัดท่ีเป็นเมือง

กีฬาเพ่ิมข้ึนจากการใช้จ่ายเงินของ

นักกีฬา, ทีมงาน, ผู้จัดการแข่งขัน 

และผู้ชมเชียร์กีฬาในรูปแบบของ

นักท่องเท่ียวท่ีติดตามมาชมการ

แข่งขันกีฬาจากหลายพ้ืนท่ีท่ัวประ 

เทศเป็นจำานวนมาก ทั้งจากการ

เข้าพักโรงแรม กิจการร้านอาหาร                                                             

การเดินทาง รวมถึงการจับจ่าย

ใช้สอย และการท่องเที่ยวในจัง 

หวัดศรีสะเกษอีกด้วย.

พรนภัสล้มเต็งหนึ่งทะลุตัดเชือกหวดเอเชีย

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บ

คะแนนสะสมเอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ 

อันเดอร์ 2021” ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 มีการพลิกล็อกเกิดขึ้น ในประ 

เภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองฯ เมื่อ “เฟิร์น” พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ 

ดาวรุ่งไทย โชว์ฟอร์มชนะ “พิณเพลง” ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา มือ

วางอันดับ 1 ของรายการ และมืออันดับ 179 ของเอเชีย ได้ 2 เซต

รวด 7-5 และ 6-1 ทำาให้พรนภัสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ มิ

รา ฟาน ลูกคร่ึงไทย-อเมริกัน ท่ีเข้ารอบมาได้หลังชนะ ณฐมณฑ์ โพธิ์

หลวง 2-0 เซต 6-3 และ 6-1 ด้านประเภทชายเดี่ยว คู่แฝด ภูชิสส์ 

และพีรวัชร สุขใจ ในฐานะมือวางอันดับ 1 และ 2 ของรายการ

ตามลำาดับ คว้าชัยได้ทั้งคู่ โดยในรอบก่อนรองฯ ภูชิสส์ สุขใจ มือ

อันดับ 351 ของเอเชีย ชนะ อคิน อินจันทึก 2-0 เซต 6-0, 6-1 

ส่วนพีรวัชร สุขใจ มืออันดับ 464 ของเอเชีย ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์ 

2-0 เซต 6-2, 6-0 สำาหรับผลคู่อื่นมีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรอง

ชนะเลิศ ณภัทร ถาวรวณิชย์ ชนะ อภินันท์ มันจันดา 6-0, 6-1 

อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง ชนะ อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ 6-1, 6-0 ส่วน

หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองฯ สิริน พงศ์ทองเมือง ชนะ พิชญาภัค ศรี

มุกข์ 6-0, 2-1 Ret. (พิชญาภัคเจ็บขา) ทักษญา ตันนิติกุล แพ้ อารา 

อาซาล อาซิม (มัลดีฟส์) 1-6, 1-6 

‘วสุวริศวร์’ แชมป์กอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ 

กรุงเทพฯ • ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ จัดการแข่งขัน

สนามแรกฤดูกาล 2564-2565 ณ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน 

จ.ลำาพูน วันท่ี 30-31 ตุลาคมท่ีผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนร่วมดวล

วงสวิง 64 คน โดยเฉพาะคลาสเอสเอและบีต้องเล่นวันละ 27 หลุม

ให้ได้ถึง 54 หลุม เนื่องจากมีการเก็บคะแนนสะสมเข้าเวิลด์ อเมเจอร์ 

กอล์ฟ แรงกิง (WAGR) อีกด้วย โดยแชมป์คลาสต่างๆ มีดังน้ี คลาสเอ 

ชายและหญิง “ไนซ์” วสุวริศวร์ ศิระศุภกร วัย 14 ปี จาก รร.สามัคคี

วิทยาคม จ.เชียงราย และ “เอิร์น” ศธรกัญ เท่ียงศรี อายุ 15 ปี จาก 

รร.นานาชาติยูนิต้ี คองคอร์ด จ.เชียงใหม่ ท่ี 4 โอเวอร์พาร์ 220 และ 14 

โอเวอร์พาร์ 230 ตามลำาดับ, คลาสบี ชายและหญิง “แซม” ศุภณัฐชัย 

อมรอนันตภัสร์ วัย 12 ปี จาก รร.วารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และ “เบเน่” 

ธิรดา พันธ์ุทอง วัย 13 ปี จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สกอร์

เท่ากัน 27 โอเวอร์พาร์ 243, คลาสซี ชาย-หญิง “จ้าวขุน” ณัฐ อินทร 

วัย 11 ปี จากเชียงใหม่ และณิชา ตันธนสิน วัย 11 ปี จาก รร.ปร้ินซ์                                                                                   

รอยัล วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ท่ี 13 โอเวอร์พาร์ 157 และ 31 โอเวอร์

พาร์ 175 ตามลำาดับ, คลาสดี ชาย “เจฟฟรีย์” ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม 

วัย 9 ปี จาก รร.ประชาวิทย์ จ.ลำาปาง 164 คะแนน ขณะท่ีคลาสดี 

หญิง “อัส” ปสุตา วงศ์ตรีรัตนชัย วัย 9 ปี จาก รร.นานาชาติเชียงใหม่ 

184 คะแนน สำาหรับสนามท่ี 2 แข่งวันท่ี 8-9 มกราคม 2565 ณ สนาม

กอล์ฟแม่เมาะ (กฟผ.) จ.ลำาปาง. 

ไทยวีเมนส์ทัวร์พร้อมบู๊ที่พัทยา

เข้ารอบรอง • สิริน พงศ์ทองเมือง หวดชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์          

ด้วยสกอร์ 6-0, 2-1 Ret. (เจ็บขา) ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 

ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชีย “แอลทีเอ

ที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564

แถลงข่าว • อนุรัตน์ ธรรม

ประจำ�จิต รองผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดศรีสะเกษ พร้อม

ด้วย เก้ือ ชูศรี ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�น กกท.ภ�ค 3, ดร.สิริ

พงศ์ อังคสกุลเกียรติ น�ยก

สม�คมกีฬ�แห่งจังหวัด

ศรีสะเกษ, ร้อยโทสุพจน์ ใช้

บ�งย�ง รองเลข�ธิก�ร

สม�คมกีฬ�วอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย ร่วมง�นแถลงข่�ว

แซท ไทยแลนด์ วอลเลย์บอล 

อินวิเตช่ันศรีสะเกษ 2021 

ท่ีโรงแรมแกลอร่ี ดีไซน์ 

จ.ศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ น้ี

ผลงานไม่น่าประทับใจ แต่ยังได้ไปต่อสำาหรับ ช้างศึก ยู23 

ทีมชาติไทยชุดอายุ 23 ปี ที่ คว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะจัดขึ้นที่ประ

เทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2565 งานนี้

ถ้ามองในแง่ดีเราก็จะเห็นผู้เล่นหลายคนที่พอจะก้าวขึ้นมาเป็น

แกนในการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ บวกกับผู้เล่นหลายคนที่สโมสร

ต้นสังกัดไม่ได้ปล่อยตัวไป และที่สำาคัญคือ การบริหารจัดของ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องทำาได้ดีกว่านี้..••..

ปลดฟ้าผ่าไปเรียบร้อยแล้วสำาหรับ นูโน เอสปิริโต ซานโต ซึ่ง

กลายเป็นอดีตกุนซือไก่เดือยทอง ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ไป

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ไม่ผิดความคาดหมายแต่อย่างใด เพราะ 10 

แมตช์ในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของนูโนนั้นไม่มีนัดไหนประ

ทับใจจ๊อดแม้แต่แมตช์เดียว ส่วนกุนซือคนใหม่คลับไก่คาดว่าจะ

เป็น อันโตนิโอ คอนเต โค้ชชาวอิตาเลียน ซึ่งเคยมีประสบการณ์

พา เชลซี คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมาแล้วในฤดูกาล 2016-

17 งานนี้สำาหรับแฟนๆ ไก่เดือยทองฝากขอบคุณไปยัง โอเล กุน

นาร์ โซลชา กุนซือลูกอมที่พา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาถล่ม

ถึงท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม จนต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ของทีมในแถบลอนดอนเหนือ..••..ผลงานดีทีเดียวสำาหรับทัพ

กำาปั้นไทยในมวยสากลชิงแชมป์โลก ที่กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์ 

เบีย “หลานสมจิตร” วีระพล จงจอหอ เจ้าของเหรียญทองแดง

ยูธโอลิมปิก 2018 ในรุ่น 75 กก., รุตชการญ์ จันทร์ตรง รุ่น 57 

กก., ธนรัฐ แสงเพชร รุ่น 51 กก. วุฒิชัย ยุระชัย รุ่น 48 กก. 

และ สมชาย วงสุวรรณ รุ่น 63.5 กก. พาเหรดเข้ารอบก่อนรอง

ชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองแดงไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กาม

นิต นารีรักษ์ หัวหน้าสตาฟฟ์โค้ชทีมไทยไทยบอกเป้าหมายคือ

พานักกีฬามาหาประสบการณ์และยอมรับว่ายังมีหลายจุดที่ต้อง

แก้ไขหากต้องการตั้งเป้าจะไปเอาเหรียญในระดับโลก..••..พีพี

ทีวี เอชดี ช่อง 36 ผนึกกำาลัง ซูเปอร์สปอร์ต คืนความสุขส่งท้าย

ปีให้แฟนกีฬาชาวไทย ด้วยการจัดแคมเปญ “ลุ้นรางวัล มันส์

ทุกแมตช์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จัดหนักให้แฟนๆ ได้มี

โอกาสร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ ทั้งเสื้อแข่งขันและ

อุปกรณ์กีฬาลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรฟุตบอลดังระดับโลก ไปพร้อมๆ 

กับการรับชมและเชียร์ฟุตบอลสดทั้งพรีเมียร์ลีกและบุนเดสลีกา

ตลอดฤดูกาล 2021/22 เพียงผู้ชมทางบ้านร่วมติดตามช่วงพรี-

แมตช์ ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และบุนเดส 

ลีกา เยอรมัน ผ่านทางหน้าจอพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 แล้วร่วม

สนุกไปกับกิจกรรมตอบคำาถามประจำาสัปดาห์ที่จะปรากฏอยู่บน

หน้าจอ จากนั้นร่วมตอบคำาถามได้ทางเฟซบุ๊ก PPTV HD 36 ซึ่ง

จะประกาศรายชื่อผู้ โชคดีทางหน้าจอ และเฟซบุ๊ก PPTV HD 36 

หลังจบถ่ายทอดสดแมตช์การแข่งขัน..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ลอสแองเจลิส • แฮร์ริสัน บัต

เกอร์ เตะ 2 ฟิลด์โกล์ในช่วงควอ 

เตอร์สุดท้าย พาเจ้าบ้าน แคนซัส 

ซิตี ชีฟส์ แซงกลับมาชนะ นิว 

ยอร์ก ไจแอนต์ส 20-17 ในศึก

อเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัป 

ดาห์ที่ 8 คู่มันเดย์ไนต์ เมื่อวันที่ 

2 พ.ย.ที่ผ่านมา

แฮร์ริสัน บัตเกอร์ เตะ

ฟิลด์ โกล์ระยะ 34 หลาเข้าไป

ในช่วง 67 วินาทีสุดท้าย ช่วย

ให้ แคนซัส ซิตี ชนะไปในที่สุด 

โดยชัยชนะเกมนี้ชีฟส์ปรับสถิติ

เป็นชนะ 4 แพ้ 4 แพ้ แม้เกม

กับ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส ที่แอร์

โรว์เฮด สเตเดียม ในแคนซัส ซิ

ตี พวกเขาจะถูกทำาโทษไปถึง 12 

ครั้งก็ตาม

“พวกเราทำาหน้าท่ีกันได้อย่าง

ยอดเยี่ยมแล้ว” แพทริก มาโฮมส์                                          

ควอเตอร์แบ็กของเจ้าบ้านแคนซัส 

ซิตี กล่าว “ทีมบุกทำาหน้าที่ได้ดี

ด้วยการสร้างระยะหลาได้มาก และ

สามารถทำาในส่ิงท่ีแตกต่างจากท่ี                                                   

ผ่านมา ท่ีสำาคัญคือพวกเราสามารถ

เล่นตามเกมแพลนที่วางไว้ได้”

เกมนี้มาโฮมส์ขว้างบอล

ไป 275 หลา เป็นการขว้าง 1 

ทัชดาวน์ และไทรีก ฮิลล์ ปีก

นอกของทีมรับบอลไป 12 ครั้ง 

ได้ระยะ 94 หลา เป็นการรับ 1 

ทัชดาวน์ พาชีฟส์กลับมาชนะอีก

ครั้งหลังสัปดาห์ก่อนหน้านี้แพ้ 

เทนเนสซี ไททันส์ ยับเยิน 27-3

มาโฮมส์ยอมรับว่าพอใจ

กับผลงานของตนเองในเกมน้ี หลัง

จากโชว์ผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง

ในเกมแพ้ไททันส์ “ผู้เล่นของเรา                                                   

สู้กับทุกคน พวกเราปกป้องผม

ในพ็อกเกตได้เป็นอย่างดี ที่สำา                                             

คัญสำาหรับตัวผมเองแล้วสามารถ

ทำาหน้าท่ีได้ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่าน

มา”

เมโคล ฮาร์ดแมน รับบอล

ไป 5 ครั้ง 63 หลา ซึ่งรวมถึง

การรับบอลและวิ่งทำาระยะ 24 

หลา ในการบุกชุดสุดท้ายระยะ 

55 หลาของชีฟส์ที่ไปตั้งให้ บัต

เกอร์ เคตะ ฟิลด์ โกล์พาทีมกลับ

มาชนะ

ทางด้าน แดเนียล โจนส์                                       

ควอเตอร์แบ็กของ นิวยอร์ก ไจ

แอนต์ส ขว้างไป 222 หลา 

เป็นการขว้าง 2 ทัชดาวน์ และ

ตลอดทั้งเกมโจนส์เสียไปเพียง 3 

แซกเท่านั้น

เกมนี้ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 

ซึ่งก่อนเปิดฤดูกาลเป็นทีมเต็งที่

จะคว้าแชมป์เอเอฟซี แชมเปียน                                    

ชิพ เสียเทิร์นโอเวอร์ไปอีก 2 

ครั้ง ทำาให้ในฤดูกาลน้ีพวกเขาเสีย

เทิร์นโอเวอร์ไปแล้ว 19 ครั้ง มาก

ที่สุดในเอ็นเอฟแอล

นับเป็นชัยชนะของชีฟส์                                            

เหนือไจแอนต์สเป็นครั้งแรกนับ

ตั้งแต่ปี 2013 ซึ่ง โจ จัดจ์ เฮด

โค้ชของนิวยอร์ก กล่าวว่า “พวก

เราต้องตัดความผิดพลาดเหล่าน้ัน

ออกไปให้ได้ พวกเราไม่สามารถ

เปิดโอกาสให้ทีมระดับนี้มีโอกาส

พิเศษจากความผิดพลาดของเรา

เอง”.

เซอร์เบีย • “หลานสมจิตร” วีระ

พล จงจอหอ เจ้าของเหรียญทอง

แดงยูธโอลิมปิก 2018 ในรุ่น 75 

กก. นำาทัพทีมชาติไทยพร้อมด้วย

รุตชการญ์ จันทร์ตรง (รุ่น 57 

กก.) ธนรัฐ แสงเพชร (รุ่น 51 

กก.) และสมชาย วงศ์สุวรรณ (รุ่น 

63.5 กก.) ชนะแต้มคู่แข่ง ผ่านเข้า

รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบชิง

เหรียญทองแดงในศึกมวยสากลชิง

แชมป์โลกที่เซอร์เบีย  

ศึกมวยสากลชายชิงแชมป์

โลก ระหว่างวันท่ี 22 ต.ค.-7 พ.ย. ท่ี

กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อ

ช่วงดึกวันท่ี 1 พ.ย. มีนักชกไทยลง

แข่งขัน 4รุ่น ในรอบ 16 คนสุดท้าย  

คู่แรก รุ่น 57 กก. “เรือ

หลวง นาวีอันดามัน” รุตชการญ์ 

จันทร์ตรง พบกับ เอเสนเบค เอ

คีลเบค นักชกจากคีร์กีซสถาน ผล

ปรากฏว่ารุตชกาญ์ใช้จังหวะฝีมือ

ที่ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนน 5-0 

ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ 

รุ่น 75 กก. “หลานสมจิตร” 

วีระพล จงจอหอ เจ้าของเหรียญ

ทองแดงยูธโอลิมปิก 2018  พบ 

ปาปาคิน อีวาน นักชกยูเครน ผล

ปรากฏว่าตลอด 3 ยก ทั้งคู่แลก

หมัดกันได้อย่างดุเดือด แต่ว่าวีระ

พลออกหมัดได้จะแจ้งกว่า เป็นฝ่าย

ชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ 5-0 ผ่าน

เข้ารอบก่อนรองฯ ไปอีกราย 

ส่วนรุ่น 51 กก. ธนรัฐ แสง

เพชร พบกับ รามอส มิเกล จาก

เวเนซุเอลา ทั้งคู่ชกกันได้อย่างสูสี

ผลัดกันต่อยบนสลับล่าง คะแนน

ทั้ง 3 ยกเป็นไปอย่างสูสี สุดท้าย

ครบ 3 ยก คริสเตอร์ พาล์มเมน 

ผู้ตัดสินชี้ขาดชาวสวีเดน ชูมือให้

ธนรัฐชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ 

3-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ ไป

อย่างหวุดหวิด  

คู่สุดท้าย รุ่น 63.5 กก. 

สมชาย วงศ์สุวรรณ นักชกทีมชาติ

ไทย กับ อุสโมนอฟ บาคอลเดอ 

นักชกจากทาจิกิสถาน ผลปรากฏ

ว่าสมชายอาศัยประสบการณ์และ

ลูกล่อลูกชนจังหวะฝีมือท่ีครบเครื่อง

กว่า เป็นฝ่ายชนะคะแนน 4-1 เข้า

รอบก่อนรองฯ ไปเป็นคนสุดท้าย  

ด้าน กามนิต นารีรักษ์ หัว 

หน้าสตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย เผย

ว่า เป้าหมายของสตาฟฟ์โค้ชคือ 

พานักกีฬามาหาประสบการณ์ ซึ่ง

ทุกคนทำาหน้าที่ได้ดี แต่ก็ยังมีจุดที่

จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายจุด 

ที่สำาคัญต้องแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

และต้องมีเทรนนิ่งแคมป์ ถ้าตั้ง

เป้าจะไปเอาเหรียญในระดับโลก 

สรุปตอนนี้นักชกไทย 10 

รุ่น ตกรอบแรก 2 คน คือรุ่น 67 

กก. อธิชัย เพิ่มทรัพย์ และรุ่น 80 

กก. จักรพงศ์ ยมโคตร, ตกรอบ 32 

คน 2 คนคือ รุ่น 54 กก. ปฏิภาณ 

อุทัยดา และรุ่น 60 กก. คุณาธิป 

ปิดนุช และตกรอบ 16 คนสุดท้าย 1 

คน พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน (71 กก.)           

ส่วนนักชกท่ีได้ไปต่อในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ 5 คน คือ วุฒิชัย ยุ

ระชัย (รุ่น 48 กก.), ธนรัฐ แสงเพชร 

(51 กก.), “เรือหลวงนาวีอันดามัน” 

รุตชการญ์ จันทร์ตรง (57 กก.), 

สมชาย วงศ์สุวรรณ (63.5 กก.) และ 

“หลานสมจิตร” วีระพล จงจอหอ 

เจ้าของเหรียญทองแดงยูธโอลิมปิก 

2018 (75 กก.).

ไทยโพสต์ • เฌอมาลย์ สันติ

วิวัฒนพงศ์, ภัทราพร ศรีภัทรประ                                  

สิทธ์ิ, กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์, 

โชติกา ศุภภิญโญ, พรรณรายณ์ 

มีสมอรรถ และมนัสชยา ซีมากร                                            

ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การ

แข่งขัน ณ สวนนงนุช พัทยา 

จ.ชลบุรี ก่อนการแข่งขันกอล์ฟ

อาชีพสตรีรายการเอสเอที-ไทยวี

เมนส์ทัวร์ โอ เพ่น สนามท่ี 2 ชิง

เงินรางวัลรวม 2.5 ล้านบาท ณ 

สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์คัน

ทร่ีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่าง

วันท่ี 3-5 พฤศจิกายนศกน้ี

รายการน้ีแข่งขันแบบสโตรก 

เพลย์ 54 หลุม (วันละ 18 หลุม) ณ 

สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์                                                     

คันทรี่คลับ พาร์ 72 ระยะ 6,328 

หลา มีจำานวนนักกอล์ฟเข้าร่วม

แข่งขันทั้งสิ้น 92 คน แบ่งเป็น

นักกอล์ฟอาชีพ 73 คน และนัก

กอล์ฟสมัครเล่น 19 คน หลัง

จากผ่านไปแล้ว 36 หลุม จะตัด

ตัวนักกอล์ฟเหลือ 60 คน และ

เสมอ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ

สุดท้าย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล

สูงถึง 367,500 บาท ส่วนผู้ที่ทำา

สกอร์เกิน 88 (+16) จะไม่ได้ผ่าน

เข้าไปเล่นในวันถัดไป

เอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์                                                        

โอเพ่น จัดข้ึนภายใต้การสนับสนุน

จากการกีฬาแห่งประเทศ ไทย 

(กกท.) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง                                                     

ชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท พี 

โอเวอร์ ซี สตีล จำากัด (มหาชน) 

กอล์ฟ ไพร์ด และสนามฟีนิกซ์ โกลด์                                              

กอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ ทั้งนี้ 

แฟนกอล์ฟสามารถติดตามข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้

ทางเว็บไซต์ www.thaiwpga.com

ฟัมเบิล • เทรวิส เคลเซ (เบอร์ 87) ปีกในของ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ โดนทีมรับของ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส แท็กเกิลจนบอลหลุดมือเสียก�รครองบอล 

แต่โชคดีที่สุดท�้ยแล้วชีฟส์ยังเป็นฝ่�ยเฉือนชนะไจแอนต์ส 20-17 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปด�ห์ที่ 8 คู่มันเดย์ไนต์ ที่แอร์ โรว์เฮด 

สเตเดียม ในแคนซัส ซิตี สหรัฐอเมริก�
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

‘บิ๊กตู่’

พบปะพูดคุยพร้อมทั้งเชิญประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา ระหว่างงาน

เลี้ยงรับรองผู้นำา COP26 หลังจากได้พบกัน

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนสัปดาห์ที่ผ่าน

มา พร้อมสอบถามถึงสถานการณ์ โควิด 19 

รวมทั้งเชิญประธานาธิบดีไบเดน เยือนไทย

ในโอกาสที่ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific 

Economic Cooperation) ในปี 2565 ในช่วง

เดือน พฤศจิกายน

นอกจากนี้ นายบอริส จอห์นสัน นายก

รัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้ทักทายพูดคุย

กับ พล.อ.ประยุทธ์เช่นกัน พร้อมกล่าวชื่นชม

ในความมุ่งมั่นพยายามของไทยในการแก้

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

ไทยตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ ได้ ในปี 2065 พร้อมทั้งขอบคุณ

นายกรัฐมนตรีของไทยที่มาร่วมประชุมใน

ครั้งนี้ด้วย

ขณะที่วันที่ 2 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ให้

สัมภาษณ์ภายหลังร่วมหารือและการกล่าว

ถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำาในการ

ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชา 

ชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 26 ว่าได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำา

ประเทศต่างๆ ซึ่งหลายท่านรู้จักและคุ้นเคย

กันดี ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีที่

มีกันมาอย่างยาวนาน เพราะหลายคนไม่ได้

พบกันหลายปีพอสมควร แต่หลายคนอยู่ด้วย

กัน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ผู้นำาประเทศต่างๆ เขา

พูดกับตนอย่างเดียวว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับ

ไทย พร้อมที่จะเดินหน้าในมิติต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการค้าการลงทุน แม้แต่ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน อย่างเวียดนาม ได้ยืนยัน

ว่าจะต้องดำาเนินการทุกอย่างให้เร็วขึ้น โดย

เฉพาะการเจรจาทวิภาคีและพหุภาคี หรือ

อย่างเกาหลีใต้ เยอรมนี และได้ใช้ โอกาส

ในการพูดคุยเชิญชวนบรรดาผู้นำาประเทศ

ต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ

การประชุมเอเปก ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการ

ประชุมในปี 2565 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ในการประชุมอาเซียน

ที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียนเชิญไปบ้างแล้ว

“การเดินทางเข้าร่วมประชุม COP26 

ในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับ

ประเทศและประชาชนไทยทุกคนที่เดิน

ทางมาทำางานกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งเจ้า

หน้าที่ ไทยที่อยู่ในต่างประเทศ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มี

การเตรียมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ได้มี

การบูรณาการงานตามที่รับนโยบายมา ซึ่ง

นโยบายของนายกรัฐมนตรีให้กำาหนดให้เป็น

วาระแห่งชาติ ซึ่งผมได้กำาหนดกรอบและ

นโยบายลงมา โดยเป็นการบูรณาการร่วม

กับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราได้ออกมาแล้ว สิ่ง

เหล่านี้ผมต้องไล่ติดตามทั้งหมด โดยจะต้อง

ทำาตามกรอบที่กำาหนดให้ได้ทั้งหมดก็เพื่อลูก

หลานของเราและคนทั้งโลก” พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวจากเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร.

ป้อมขวาง

ต้องไม่กระทบต่อสถาบัน ต่อความมั่นคงของ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เมื่อถามย้ำาว่า พรรค พปชร.ไม่เห็น

ด้วยกับการแก้ ไขมาตรา 112 ใช่หรือไม่ 

น.ส.พัชรินทร์ยอมรับว่า ใช่ เราจะไม่แตะ

มาตรา 112 

ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาหัวหน้า

พรรค พปชร. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ใช่มีเพียงสิทธิเสรีภาพเท่า 

นั้น แต่ต้องมีขอบเขตและมีกฎกติกาของ

การใช้สิทธิเสรีภาพด้วย โดยเฉพาะสิทธิ

เสรีภาพในการคิดและการพูด มิฉะนั้น ก็

จะทำาให้เกิดข้อพิพาทวุ่นวายกันท้ังประเทศ

จนหาข้อยุติไม่ได้ นำาไปสู่ความเสื่อมศรัทธา

ในระบอบประชาธิปไตยในท่ีสุด การเคารพ

กฎกติกาจึงเป็นหัวใจสำาคัญของการอยู่ร่วม

กันในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือการ

เคารพกฎหมาย กฎหมายจึงเป็นสิ่งจำาเป็น

ในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นกฎกติกาของ

การใช้สิทธิเสรีภาพให้อยู่ในกรอบของความ

พอดี ไม่ใช่ใช้สิทธิเสรีภาพเกินเลยจนไป

ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือทำาร้ายผู้อื่น หรือ

ทำาให้บ้านเมืองเสียหาย

นายพีระพันธุ์ โพสต์อีกว่า เรามีสิทธิ

เสรีภาพที่จะไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย และลำาพังแต่ความคิดไม่เห็นด้วย

นี้ ไม่อาจทำาให้เรามีความผิดและตกเป็น

นักโทษตามกฎหมายได้ แต่ถ้าเราลงมือ

กระทำาในส่ิงที่กฎหมายกำาหนดเป็นความผิด

เมื่อใดแล้ว นั่นคือการทำาลายกติกาทำาลาย

ประชาธิปไตย ที่ทำาให้เราต้องตกเป็นนักโทษ

และต้องรับโทษตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น 

เพียงแค่คิดแต่ไม่มีการลงมือกระทำา ก็ไม่มี

ความผิดอาญาและไม่มี โทษตามกฎหมาย 

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีนักโทษทางความคิดในคุก

ไหนทั้งนั้น

“นักโทษทางความคิดที่อยู่ ในคุกจึง

ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการอุปโลกน์ดัดจริต

เล่นสำานวนขององค์กรต่างชาติและนักการ

เมืองสั่วๆ ที่คิดเป็นแค่สร้างกระแสโหนกระ

แสเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง

โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีและ

ความเสียหายของชาติบ้านเมือง กฎหมาย

อาญามาตรา 112 และมาตรา 116 เป็น

กฎหมายท่ีเป็นกฎกติกาเกี่ยวกับความมั่นคง

ของรัฐ ซึ่งแต่ละประเทศทั่วโลกก็ล้วนมี

กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเช่นนี้

ทั้งสิ้น ต่างแต่ในรายละเอียดและวัฒนธรรม

ประเพณี เช่น สเปน สวีเดน เดนมาร์ก บรูไน 

มาเลเซีย ภูฏาน หรือแม้แต่อังกฤษ และอีก

หลายๆ ประเทศที่มีระบบกษัตริย์ ก็ล้วนแต่

มีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์

เช่นเดียวกับมาตรา 112 ของไทยทั้งนั้น” 

นายพีระพันธุ์ระบุ

สำาหรับประเทศที่ ไม่มีสถาบันพระ

มหากษัตริย์ แต่ใช้ระบบประธานาธิบดี เช่น 

สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบ

ยุโรปก็มีกฎหมายที่เอาผิดจำาคุกคนที่ดูหมิ่น

อาฆาตมาดร้ายประธานาธิบดีเช่นกัน และ

ในบางคดีก็มีโทษมากกว่าโทษตามมาตรา 112 

ของเราเสียด้วยซ้ำา แต่ทำาไมไม่เห็นมีการ

เรียกร้องกล่าวหาของประชาชนในสหรัฐ

และในหลายๆ ประเทศเหล่านั้นว่ากฎหมาย

ดังกล่าวเป็นการจำากัดความคิดเห็นทางการ

เมือง ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและ

หลักความยุติธรรมของประเทศต้องยกเลิก

ให้หมด องค์กรต่างชาติที่เข้ามาวุ่นวายใน

บ้านเราก็ไม่เคยเช้าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องนี้ใน

ประเทศเหล่านั้น แล้วทำาไมถึงต้องเข้ามา

วุ่นวายแต่กับไทย ประเทศที่มีวันนี้ ได้เพราะ

บรรพกษัตริย์และบรรพบุรุษนักรบของเรา

แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิต

นายพีระพันธุ์ โพสต์อีกว่า มาตรา 116 

ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ

มั่นคงของรัฐโดยตรง ความผิดตามมาตรา 116 

มี 3 ประการ คือ ต้องเป็นการกระทำาเพื่อ 

1.ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 

แผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำาลังข่มขืนใจ

หรือใช้กำาลังประทุษร้าย 2.ทำาให้เกิดความปั่น 

ป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน

ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร 

และ 3.ทำาให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมาย 

แผ่นดิน หากใครกระทำาการอย่างใดอย่าง

หนึ่งข้างต้นจนบ้านเมืองย่อยยับ แต่คน

ทำาไม่มีความผิด บ้านเมืองจะอยู่ต่อไปได้

อย่างไร คงไม่มีประชาชนที่เป็นพลเมืองดี

และเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคนไหน

อยากให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ เพราะฉะนั้น 

อย่าอ้างสั่วๆ ว่าประชาชนเรียกร้อง เพราะ

มาตรา 112 และมาตรา 116 ไม่เกี่ยวข้องอะไร

กับการเมืองหรือความคิดทางการเมืองเลย

“แปลกท่ีบางคนต้ังแต่เรียนกฎหมาย

จนสอบได้เนติบัณฑิต ก็เข้าใจและไม่เคยเห็น

แย้งกับหลักกฎหมายนี้ พอมารับราชการจน

ได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตก็ยึดปฏิบัติตาม

หลักกฎหมายนี้ ไม่เคยพูดไม่เคยแสดงความ

คิดเห็นสักแอะว่าหลักกฎหมายนี้มันจำากัด

ความคิดเห็นทางการเมือง ถ้าคิดสั่วๆ แบบ

นี้จริงๆ แล้วทำาไมก่อนหน้านี้ตอนเรียน

กฎหมาย ตอนอยู่ในตำาแหน่งราชการ จึงไม่

แสดงความเห็นออกมา ไม่เสนอให้ยกเลิก

มาตรา 112 มาตรา 116 เสียต้ังแต่ตอน

นั้นล่ะ ทำาไมต้องรอมาจนอายุปูนนี้ หรือว่า

เมื่อสวมเสื้อพรรคการเมืองแล้วสีน้ำาเงินมัน

หายไปจริงๆ ใครไม่เอามาตรา 112 ไม่เอา 

มาตรา 116 ก็แล้วแต่ แต่ผมเอา และจะ

ปกป้องท้ังสองมาตรานี้ตลอดไป” นายพีระ

พันธุ์

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

ถือเป็นเรื่องท่ี ไม่ถูกต้อง เพียงเพราะผล

ประโยชน์ และปกป้องการกระทำาความผิด

ของบางกลุ่มหรือพรรคการเมืองบางพรรค

เท่านั้น การกระทำาเช่นนี้จะทำาให้คนไทยที่รัก

สถาบันหูตาสว่างขึ้นว่าพรรคเพื่อไทยที่แท้ก็

คืออีแอบที่เกี่ยวข้องเรื่องการคิดจาบจ้วงก้าว

ล่วงของม็อบสามกีบและคณะราษฎรตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างนั้นใช่ไหม

“ผมสงสัยตั้งแต่สัญลักษณ์ เร่ิมเอา

สีน้ำาเงินออกจากโลโก้ ทั้งที่พรรคเพื่อไทยรู้

ดีว่า สีน้ำาเงินในธงชาติไทยหมายถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ทำาไมต้องเอาออก คนไทย

ที่จงรักภักดีสงสัยมากฝากถามมามากมาย

ว่าตกลงเดี๋ยวนี้คนในพรรคเพื่อไทยไม่รัก

สถาบันเบื้องสูงแล้วหรือ”

นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษก

พรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์เฟซ 

บุ๊กว่า ขอคัดค้านการแก้ ไขมาตรา 112 

กฎหมายคือกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกัน 

การกระทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แล้วจะยกมาแก้ 

พวกท่านแน่ใจแล้วหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่

ยอมรับได้ ท่านต้องการอยู่เหนือกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อสังคมกันแน่

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า 

พรรคมีจุดยืนชัดเจนที่สนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และจะร่วมกับประชาชน

ปกป้องสถาบัน ถ้ามีการนำาประเด็นแก้ไข

มาตรา 112 เข้าสู่สภา จะคัดค้านอย่างถึงที่

สุดทั้งในและนอกสภา

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่าย

ค้าน) ภายหลังการประชุมพรรค ถึงการหารือ

ถึงการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า 

คนที่จะอธิบายเร่ืองนี้ ได้ดีที่สุดคือนายชัย

เกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธ

ศาสตร์ฯ ซึ่งนายชัยเกษมได้อธิบายและให้

สมาชิกไปศึกษาแถลงการณ์ เนื่องจากเรื่อง

ดังกล่าวสุ่มเส่ียงต่อการถูกนำาไปบิดเบือน 

และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องดัง

กล่าวเป็นข้อเสนอที่มีเจตนาดี เนื่องจาก

กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหา ซ่ึง

เราโฟกัสจุดนี้ ส่วนจะนำาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม

รัฐสภาได้หรือไม่ ต้องพูดคุยกันหลายระดับ 

วันที่ 3 พ.ย. หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

ประชุมเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าว ส่วนจะ

เข้าสภาได้หรือไม่ต้องติดตาม ทั้งนี้ เราจะฟัง

เสียงประชาชนและสังคมให้รอบด้าน ฝ่าย

การเมืองเสนออะไรก็ได้ แต่ต้องฟังเสียง

สังคมและประชาชน

“เรื่องนี้ ไม่เฉพาะฝ่ายค้านหรือพรรค

เพื่อไทย แต่ควรจะผลักดันกันทั้งสังคมและ

รัฐบาลด้วย หากสังคมคิดว่าไม่จำาเป็นหรือ

เห็นว่าควรนำาเรื่องเข้าสภาก็ต้องฟัง และยืนยัน

ที่พูดมาตรงนี้ คือการนำาไปหารือในที่ประชุม 

ยังไม่พูดถึงการแก้ไข” นายสุทินกล่าว

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค 

ก.ก. ยอมรับว่า การผลักดันแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 คงไม่ง่ายแน่นอน 

คงต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำาความ

เข้าใจกับสังคมและ ส.ส. และหวังว่าพรรค

เพื่อไทยจะให้การสนับสนุน เพราะมีการพูด

ถึงเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

ขณะที่เพจศูนย์รวมประชาชนปกป้อง

สถาบัน (ศปปส.) โพสต์ข้อความว่า ศปปส.

ร่วมกับภาคี กลุ่ม ประชาภัก ดิ์ พิทักษ์ สถาบัน  

กลุ่มกลุ่ม อาชีวะ ปกป้อง สถาบัน  ขอเชิญชวน

พี่น้องประชาชนร่วมยื่นหนังสือคัดค้านการ

แก้ไขมาตรา 112 วันพุธที่ 3 พ.ย.นี้ เวลา 

09.00 น.  ที่รัฐสภา เกียกกาย.

‘วิรัช’

เดี๋ยวเขาก็คงมาคุยกับตนเอง 

ถ ามว่ าพร รค  พปชร . จะ หัน ไป

สนับสนุน พล.ต.อ .อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าฯ กทม.แทน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่เห็น ไม่เห็นมี และตนก็ไม่รู้ และยังไม่

ได้คิดว่าจะสนับสนุนใคร เพราะว่าพรรค  

พปชร. ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เมื่อถามว่า

ตกใจหรือไม่ที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ไม่ลงผู้ว่าฯ 

กทม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของ 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ จะมาถามตนว่าตกใจทำาไม 

เมื่อถามเหตุผลว่าทำาไมพรรค พปชร. 

ไม่ส่งผู้ว่าฯ กทม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมาย เพราะเราเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ และยืนยันว่ากระแสที่

พรรค พปชร.จะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ก็ไม่

เป็นความจริง 

ส่วนการไม่ลงสมัครของ พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ เป็นสัญญาณว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เร็วขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่

เกี่ยว เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรมอบหมาย

ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค 

และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก

พรรค ดูแลพ้ืนที่ กทม.ใช่หรือไม่ หัวหน้า

พรรค พปชร.กล่าวว่า ไม่ได้มอบใคร เพราะ

ตนเป็นคนรับผิดชอบพื้นที่ กทม. ส่วนจะมอบ

ให้คนอื่นดูหรือไม่ตนยังไม่รู้ และตอนนี้ตนดู

ทั้งประเทศ

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์ถึง

ยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง กทม.ว่า เป็นเรื่อง

ของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรค และขอปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนรับผิด

ชอบดูพื้นที่ กทม. แต่ดูแลในภาพรวม ส่วน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จะส่ง

ในนามพรรคหรืออิสระนั้น เป็นเร่ืองของ 

พล.อ.ประวิตรจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือ

ไม่ ทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคต้องตัดสินใจ 

เมื่อถามว่า ไม่ ได้มีความขัดแย้งกับ 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่มีข่าวว่าถอนตัวจาก

การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือ

ไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ผมกับพี่แป๊ะ 

เหมือนคอหอยกับลูกกระเดือก ผมคบกันมา

ต้ังแต่เด็กๆ” เมื่อถามย้ำาว่าข่าวการถอนตัว

มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัสเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “จริงๆ แล้วถ้าคนรู้ว่า

ผมกับพี่แป๊ะรักกันขนาดไหน ผมเกิดมาทุก

วันนี้เพราะพี่แป๊ะช่วยผม ถือว่ามีส่วนสำาคัญ

ที่ผลักดันให้ผมมาจนถึงทุกวันนี้”  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ต่อสายคุยกับ

พล.ต.อ.จักรทิพย์หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ว่า คุยกันทุกวัน ส่วนเหตุผลการถอนตัวนั้น 

ท่านคงมีเหตุผลของท่าน เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ตน

ยังงงว่าทำาไมท่านถึงไม่ลงสมัคร ส่วนมีข่าว

ทำานองว่า ร.อ.ธรรมนัส เปลี่ยนไปสนับสนุน 

พล.ต.อ.อัศวินแทนนั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า 

“โถ่ พี่แป๊ะเหมือนคนในครอบครัวผม ดูแล

ผมมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่จบโรงเรียนนายร้อย

มาพี่แป๊ะก็ดูแลผมมาถึงวันนี้” 

“บิ๊กตู่” สบายใจประชุมไม่ล่ม

ส่วนการประชุมสภา ซึ่งจะมีกฎหมาย

สำาคัญหลายฉบับเข้าสู่การพิจารณา มีความ

กังวลเรื่ององค์ประชุมของ พปชร.หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ต้องห่วงเรื่อง

น้ี และยืนยันว่าไม่มีปัญหาแน่นอน เพราะ

พรรครัฐบาลร่วมมือกันดีอยู่แล้ว เมื่อถาม

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี สามารถสบายใจถึงเสียงสนับสนุน

จาก พปชร. ในการพิจารณากฎหมายหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตร บอกว่า “นายกฯ สบายใจได้ 

ไม่มีปัญหา เพราะทำางานอย่างเดียว”

ขณะท่ี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในท่ี

ประชุม ส.ส.พรรค พล.อ.ประวิตรได้ ให้

แนวทางไปคุยกันเราจะต้องมีมาตรการ

ต่างๆ เพื่อไม่ให้สภามีปัญหา เป็นนโยบาย

ของหัวหน้าพรรค เชื่อว่าถ้าหัวหน้าพรรค

สนับสนุน ลูกพรรคทุกคนต่างฟังหัวหน้า

พรรคอยู่แล้ว ถ้าหัวหน้าพรรคสั่งการแล้ว 

ใครจะแหวกมติ อย่างที่บอกทุกอย่างมันจบ

ที่ท่านหัวหน้าพรรค  

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า  ภายหลั ง  

ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น ได้กล่าวย้ำา

กับสื่อมวลชนว่า “ชัดเจนนะครับ อย่าแปล

เป็นอย่างอื่นนะ” ทำาให้ผู้สื่อข่าวถามกลับไป

ว่า จนถึงวันน้ีได้คุยกับนายกฯ แล้วหรือยัง 

ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า “ผมว่าเรื่องพวกน้ีก้าว

ข้ามไปเลยว่าพรรคเราไม่ได้แตก รัฐบาลกับ 

พปชร.ยังอยู่ด้วยกัน” 

ส่ วนกรณีพรรค เพื่ อ ไทย เปิ ดตั ว 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ว่า เราไม่วิจารณ์นโยบายของแต่ละพรรค ไม่

ว่าจะหาเสียงกับกลุ่มวัยใดหรือกลุ่มใดก็ตาม 

พรรคเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้ว ดังนั้น

ปัญหาเหล่านี้พรรคเราไม่เคยวิตกกังวล 

ที่ทำาการพรรคพลังประชารัฐ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค 

เป็นประธานประชุม ส.ส. โดยมีแกนนำา 

ส.ส.เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง แต่แกน

นำากลุ่มสามมิตรไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยใน

ที่ประชุมนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐ

บาล ได้แจ้งถึงกรอบเวลาการประชุมสภา ที่

จะประชุมสภาสัปดาห์ละ 3 วัน 3 สัปดาห์ จึง

จะเลื่อนการประชุม ส.ส. จากเดิมที่ประชุม

ช่วงเย็นวันอังคาร มาเป็นช่วงเช้าวันอังคาร 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวกับ ส.ส.อย่าง

อารมณ์ดีว่า “ถ้ามาประชุมกันพร้อมเพรียงก็

ดี ถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ผมก็จะมาบ่อยๆ” 

จากนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวภายหลัง

ประชุมถึงปัญหาภายในพรรคว่า จบแล้ว ไม่มี

อะไร ไม่มีๆ พร้อมกลับสะบัดมือทำาท่าปฏิเสธ 

เมื่อถามถึงกรณีที่แกนนำากลุ่มสามมิตรไม่ได้

เข้าร่วมประชุมพรรค พล.อ.ประวิตรตอบว่า 

เพราะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีธุระบ้าง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมไม่ได้

หยิบยกประเด็นเรื่องของการแจ้งบทลงโทษ 

ส.ส.ที่ขาดประชุมสภาขึ้นมาหารือตามที่ ได้

มีการแจ้งในกำาหนดการนัดหมายประชุมใน

วันนี้ 

มีรายงานว่า ภายหลังการประชุม

พรรค ซึ่ง ส.ส.ได้เดินทางกลับไปหมดแล้ว 

เช่นเดียวกับขบวนรถของ พล.อ.ประวิตร ที่

ได้ออกจากพรรคตั้งแต่เวลา 16.00 น. แต่

หลังจากน้ันไม่นาน ปรากฏว่าขบวนรถของ 

พล.อ.ประวิตรได้กลับเข้ามาในพรรคอีกครั้ง 

พร้อมเรียกแกนนำาและ ส.ส.บางคนเข้าหารือ 

โดยส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส

และนายวิรัช อาทิ นางนฤมล, นายไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.กำาแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรค, 

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง โดยใช้

เวลาในการหารือกว่า 1 ชั่วโมง

รายงานข่าวแจ้งว่า การหารือครั้งน้ี

ได้พูดถึงการถอนตัวไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ โดยมีการยืนยันกับ 

พล.อ.ประวิตรว่าไม่ได้มีการบีบหรือกดดัน 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ แต่มีการเสนอว่าสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ควรจะต้องส่ง

ในนาม พปชร. เพราะ ส.ก.กับ ส.ส.ต้อง

เป็นเน้ือเดียวกัน ถือว่ามีบทบาทสำาคัญใน

สนามเลือกตั้ง ส.ส.ด้วย ส่วนผู้สมัคร ส.ก. 50 

คนในทีมของ พล.ต.อ.จักรทิพย์สามารถกลับ

มาร่วมงานกับ พปชร.ได้ อย่างไรก็ตาม  การ

ส่ง ส.ก.ในนาม พปชร.ยังติดขัดข้อกฎหมาย

ที่ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองหรือ ส.ส.ใช้

ตำาแหน่งหน้าที่ให้คุณให้ โทษกับผู้สมัครหรือ

เลือกตั้งท้องถิ่น

ส่วนกรณี พล.ต.อ.อัศวิน มีการยืนยัน

มาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ลงสมัครในนาม พปชร. 

และมีการเตรียมทีม ส.ก.ในนามของรักษ์

กรุงเทพฯ ของตัวเองไว้ทั้ง 50 เขตแล้ว โดย

ในที่ประชุมมีแกนนำาคนหน่ึงเสนอว่า หลัง

จาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ถอนตัว พปชร.ก็ไม่

จำาเป็นต้องสนับสนุน พล.ต.อ.อัศวินลงเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะเขามีทีมของเขาอยู่แล้ว 

พร้อมกับมีการเสนอว่าให้พรรคตัดสินใจส่งผู้

สมัครลงในนามพรรค เพราะ กทม.คือพื้นที่

เมืองหลวง เป็นหัวใจของประเทศ และทุก

พรรคก็ตัดสินใจส่งผู้สมัครด้วยเช่นกัน เพียง

แต่ผู้ที่เหมาะสมจะต้องมีชื่อเสียงสูสีนายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม ท่ีลง

สมัครในนามอิสระ โดยมีการพูดชื่อมาอย่าง

น้อย 3 คนคือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาหัวหน้า

พรรค, นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่า

ราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ก่อนหน้านี้มีข่าว

เข้าพบ พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ซึ่งก่อนหน้าน้ีมีชื่อแคน

ดิเดตผู้สมัครของ ปชป.ด้วย

“เหลิม” อวยพร พท.แลนด์สไลด์

ด้าน น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ในฐานะ

โฆษกพรรค พปชร. แถลงว่า พล.อ.ประวิตร

ได้เน้นย้ำาให้ ส.ส.ของพรรค รวมทั้งรัฐมนตรี

ท่ีเป็น ส.ส.พรรคให้ความร่วมมือเข้าร่วม

ประชุมสภาตลอดระยะเวลาในสมัยประชุม 

จะต้องให้ความสำาคัญกับการโหวตพระราช

บัญญัติ หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีจะมีขึ้น ท่ี

ประชุมยังได้หารือเรื่องยุทธศาสตร์พรรค 

โดย พปชร.พยายามที่จะทำาความเข้าใจและ

เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งพรรค พปชร.มีสมาชิก

ที่หลากหลายมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ มีคน

รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ

ท่ีหลากหลาย ดังน้ัน วันน้ียุทธศาสตร์ท่ี

วางแผนไว้เราจะพยายามรวมกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ เพื่อสื่อสารทำาความเข้าใจในรูปแบบ

ต่างๆ กับเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้มีชุด

ข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้าน

ต่างๆ 

ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม ส.ส. 

พรรคเพื่อไทย โดยมีแกนนำาพรรคเข้าร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียง มี นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว หัวหน้าพรรค, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 

ประธาน ส.ส., นายสุทิน คลังแสง ประธาน

วิปฝ่ายค้าน, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรค, ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง 

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง 

ร่วมทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม โดย 

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ 

นพ.ชลน่าน ที่ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ขอแสดงความยินดีกับนายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่จะ

มีเวลาว่างมากขึ้น และขออวยพรให้ทุกท่าน

โชคดีมีความสุข นึกอะไรสมความปรารถนา 

ขอให้ชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์

จากน้ันท่ีประชุมต่างปรบมือแสดง

ความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ในฐานะหัวหน้า

พรรคเพื่อไทยคนใหม่ นพ.ชลน่านกล่าวต่อ

ที่ประชุม ส.ส.ว่า มีโอกาสได้น่ังตรงน้ี ขอ 

กราบขอบพระคุณท่านสมพงษ์ กรรมการ

บริหารพรรคชุดที่ผ่านมา ที่จะมามีส่วนร่วม

กับพรรคเพื่อไทย และจะร่วมกันขับเคลื่อน

เพื่อนำาไปสู่อนาคต 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่าย

ค้าน แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.เพื่อไทย

ว่า พรรคได้หารือถึงทิศทางการทำางานใน

สภา ที่จะเปิดสมัยประชุมในวันที่ 3 พ.ย. โดย

จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 

ในส่วนของงานสภาได้ตั้งคณะทำางานขึ้น

หน่ึงชุด เป็นชุดกลั่นกรองวาระการประชุม

สภาทุกเรื่อง เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดใน

เชิงวิชาการ ศึกษาวาระต่างๆ ที่เป็นผลกระ

ทบกับประชาชนทั้งในแง่บวกและลบ เพื่อนำา

ไปอภิปรายในสภาอย่างมีคุณภาพ ส่วนกระทู้

ถามสดจะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง

การทำางานของพรรค

“ขอฝากไปยังรัฐบาลในสมัยน้ี ขอให้

รัฐบาลเคารพกระบวนการทำางานของสภา 

เคารพการถ่วงดุลตรวจสอบ หากรัฐมนตรี

ไม่มาตอบ ต้องเป็นมติ ครม. หากปฏิเสธ

ดื้อๆ เท่ากับท่านทำาผิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่าย

ค้านจะไม่ยอมเหมือนที่ผ่านมา เราจะยื่นร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเอาผิดรัฐบาลต่อไป” 

นายสุทินกล่าว

วันเดียวกัน องค์คณะผู้พิพากษาศาล

ฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาเเหน่ง

ทางการเมืองมีการประชุมคดีพิจารณา

สำานวนที่อัยการสูงสุด ฟ้องนายวิรัช รัตน

เศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ กับพวก รวม 87คน 

ในข้อหาเเตกต่างกันหลายข้อหา เช่น ฐาน

เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตใน

การร่วมกันออกแบบ กำาหนดเงื่อนไขอันเป็น

มาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิ

ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็น

ธรรม, เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ

ร่วมกันกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย

รัฐ หรือกระทำาการใดๆ โดยมิได้มุ่งหมาย

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, เป็นผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำาความผิด

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ, เป็นเจ้า

หน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำานาจหน้าที่ใน

การอนุมัติพิจารณาหรือดำาเนินการใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา

หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่า 

การเสนอราคาในครั้งน้ันมีการกระทำาความ

ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ เพื่อให้มีการ

ยกเลิกการดำาเนินการเกี่ยวกับเสนอราคา

ในครั้งน้ัน, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซ้ือ 

ทำา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ร่วมกันใช้

อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งโดยทุจริต, เป็นเจ้า

พนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งหน้าท่ีหรือใช้

อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ, ร่วมกันใช้

อุบายหลอกลวงหรือกระทำาการโดยวิธีอื่น

ใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคา

อย่างเป็นธรรม, ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อ

วัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้

ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำาสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม, ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม, 

ร่วมกันปลอมเอกสาร, ร่วมกันใช้เอกสาร

ปลอม ในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมา ต่อศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

โดยคดีนี้ทาง ป.ป.ช.ได้ส่งสำานวนการ

สอบสวนพร้อมชี้มูลความผิดนายวิรัชสมัย

เป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันกับพวก 

รวม 87 คน ทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณ

ปี พ.ศ.2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 18 จังหวัด 

มูลค่า 4,459 ล้านบาท รวมทั้งโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.นครราชสีมา

ด้วย แต่ปรากฏว่าการสร้างสนามฟุตซอลใน 

จ.นครราชสีมา กลับสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่

สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนต่อไปหลังองค์คณะผู้พิพากษา

พิจารณาสำานวนเเล้วมีคำาสั่งประทับรับฟ้อง 

ซึ่งตาม วิ.อม.บัญญัติไว้ว่า หากศาลประทับ

ฟ้องเเล้วให้จำาเลยยุติปฏิบัติหน้าที่ เว้นเเต่

ศาลมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น ฉะน้ันจำาเลยท่ีมี

ตำาเเหน่งหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำา

สั่งศาล โดยศาลนัดพิจารณาคดีนัดเเรกวัน

ที่ 20 ธ.ค. (สอบคำาให้การ) เวลา 09.00 น. 

เท่ากับว่าภายหลังมีคำาสั่งวันน้ีนายวิรัชต้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

รัฐสภา • นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไทย ในฐานะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

เปิดเผยว่า มติของประชุมวิปรัฐบาลให้ตั้ง

คณะทำางานเพื่อพิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่...) พ.ศ.... ว่าด้วยระบบเลือกตั้งจะนัด

หารือกันนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียม

พร้อมเนื้อหารอร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญมีผล

บังคับใช้ โดยก่อนหน้านั้นที่พรรคพลังประชา

รัฐจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้หารือ

กับพรรคร่วมรัฐบาล ทำาให้เกิดประเด็น แต่พอ 

กติกาเลือกตั้งปรับให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้

ขอหารือ ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปลายน้ำา แต่ยัง

ดีกว่าที่ไม่ได้คุยกัน คาดว่าการแก้ไขกฎหมาย

ลูกเพื่อใช้เลือกตั้งมีหลายประเด็นที่อาจเห็นไม่

ตรงกัน โดยเฉพาะสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ที่ยังมีความเห็นที่หลากหลาย นอกจากนั้น

อาจมีประเด็นที่ต้องพูดคุย ทั้งการใช้ระบบไพร

มารีโหวต การตั้งตัวแทนพรรคประจำาจังหวัด 

หรือสาขาของพรรคการเมืองด้วย

ฟ้อง‘ป้าเป้า’-แกนนำา3น้ิวเลื่อนพบ‘ตร.’

กรุงเทพฯ • รายงานข่าวแจ้งว่า น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล อายุ 22 ปี แกนนำากลุ่มธรรมศาสตร์

และการเมือง มอบหมายให้ทนายความทำา

หนังสือถึง พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี รอง ผบก.

ปอท. ในหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน แจ้ง

ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อหา ม.112 ผิด จากเดิม

วันที่ 2 พ.ย. เป็นวันที่ 17 พ.ย.2564 เวลา 

10.00 น. อ้างเหตุผลติดภารกิจในวันนี้ ไม่

สามารถมาพบพนักงานสอบสวนตามหมาย

เรียกในวันนี้ ได้ ขณะที่ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว ผู้

ตอ้งหาในคดมีาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์

ได้ประสานมายัง ร.ต.อ.ฐานันดร สาสูงเนิน รอง 

สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. เพื่อขอเลื่อน

นัดส่งตัวพร้อมสำานวนให้อัยการเป็นวันที่ 10 

พ.ย.เช่นกัน สำาหรับคดีที่สำานักงานคดีอาญา 3 

เป็นโจทย์ ยื่นฟ้องนางวรวรรณ หรือป้าเป้า แซ่

อั้ง, ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ชุมนุมใน

ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ศาลอาญาประทับ

รับฟ้อง และให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำาร้อง

ของจำาเลย

‘วิปรบ.’ตั้งคณะทำางานถก‘กม.ลูก’
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